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เคาะลดภาษีดีเซล3บาท

3เดือนสูญ1.7หม� นลาน
ทําเนียบฯ • ครม.ไฟเขียวลดภาษีสรรพ

สามิตน้ํามันดีเซล 3 บาทตอลิตร 3 เดือน  

คลังรับสูญรายได 1.7 หม� นลาน แตจําเปน

เหตุกองทุนน้ํามันยังติดปญหากูเงินไมได 

พลังงานเรงหาขอสรุปชวยเหลือประชาชน 

ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 15 กุมภา 

พันธ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจํา

สํานักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) วา ที่ประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบรางกฎกระทรวง

กําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่..)                

พ.ศ..... โดยมีสาระสําคัญเปนการปรับลด

อัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลและน้ํา

มันอ� นๆ ที่คลายกัน ตั้งแตวันที่กฎกระทรวง

มีผลใชบังคับถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 

เพ� อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน

ผานราคาขายปลีกนํ้ามันในประเทศท่ีลดลง                                                

โดยตรง  และสะทอนไปยังราคาสินคาอุป 

โภคบริโภคที่จะลดลงตามไปดวย ซึ่งจะทํา                                            

ให โครงสรางราคาขายปลีกนํ้ามันดีเซลปรับ

ลดประมาณ 3 บาท/ลิตร 

โดยรายละเอียดมีดังนี้ น้ํามันดีเซลที่

มีปริมาณกํามะถันเกินรอยละ 0.005 โดย

น้ําหนัก อัตราภาษีเดิม 6.440 บาท อัตรา

ภาษีใหม 3.440 บาท นํ้ามันดีเซลท่ีมีปริมาณ

กํามะถันไมเกินรอยละ 0.005 โดยน้ําหนัก 

อัตราภาษีเดิม 6.440 บาท อัตราภาษีใหม 

3.440 น้ํามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภท

เมทิลเอสเตอรของกรดไขมันผสม

ไทยโพสต • “หนูเปลานะ เขามาเอง”    

“อนุทิน” ปดดูด ส.ส. เช� อ “2 พอ-ลูกชาง

เหลา-สมศักดิ์ พันธเกษม” เขา ภท.ไมผิดใจ 

“บิ๊กปอม-ธรรมนัส” อางเพ� อนกันทั้งนั้น  ย้ํา

ขอตกลงเดิมชวงตั้งรัฐบาล ส.ส.มากขึ้นไม

ขอเกาอี้เพิ่ม ยันพยายามใหรัฐบาลอยูครบ

เทอม “ลุงปอม” ไมสนคน พปชร.ยายซบ

พรรคไหน แคค้ํา รบ.เปนพอ “สมศักดิ์” รับ

มี 5 ใน 21 ส.ส. “กวนธรรมนัส” อยากกลับ 

พปชร.จริง แตคงยาก หวั่นขอ กม. “กกต.” 

ยื้อสอบมติขับ 21 ส.ส. สํานักงานถอนเร� อง

คืนตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิก พปชร.ผูย� น 

155 คนใหม

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 15 กุมภา   

พันธ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐ 

มนตรีและ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหนา

พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ใหสัมภาษณกอนการ

ประชุม ครม. ถึงกรณีนายเอกราช ชางเหลา 

ส.ส.บัญชีรายช� อ และนายวัฒนา ชางเหลา   

ส.ส.ขอนแกน อดีตพรรคพลังประชารัฐ                                                     

(พปชร.) มาสมัครเปนสมาชิกพรรค ภท. จะ

ทําใหผิดใจกับ พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ 

รองนายกฯ ในฐานะหัวหนาพรรค พปชร.                                                        

ทําเนียบฯ • “ประยุทธ” หงุดหงิดถูกจี้ถาม

ศึกอภิปรายไมลงมติจะมีเกลือเปนหนอน

ไหม ประชุม ครม.ครึกครื้นคึกคัก “บิ๊กตู” 

แซวอนุทินจะหอยพระองค ไหนเขาประชุม 

นายกฯ โวไมกลัวคําถามเพราะชินแลว แต

จะไมอยูตลอดทั้ง 2 วัน เพราะมีภารกิจ 

“วิษณุ” เก็งขอสอบพวงวางคิวรัฐมนตรีตอบ 

“ปชป.-ชทพ.” ยันหนุนรัฐบาลตอเน� อง “ท็อป” 

ลั่นเลือดสุพรรณมาดวยกันไปดวยกัน

เม� อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ มีการ

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เต็มคณะ โดย

ครั้งนี้รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทย (ภท.) 

ตางเขาประชุมอยางพรอมเพรียง  หลังจาก

สัปดาหที่แลว 7 รัฐมนตรีไดพรอมใจทํา

หนังสือลาประชุมเพื่อคัดค้านเรื่องการต่อ

ขยายสัมปทานรถไฟฟาสายสีเขียว

ภายหลังประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา                                      

การกระทรวงกลาโหม ตอบคําถามส� อมวล                                                   

ชนส้ันๆ ระหวางเดินข้ึนตึกไทยคูฟา ถึงการ

อภิปรายไมไววางใจคร้ังน้ีกลัวจะมีสภาพเกลือ

เปนหนอนหรือไม วา “เกลือไมเปนหนอน

หรอก” พรอมกับหันมาชี้ที่กลุมส� อมวลชน 

และระบุวา อยูแถวนี้แหละ ดวยทาทีหงุด 

หงิดเล็กนอย กอนเดินขึ้นตึกไทยคูฟา

รายงานขาวจากทําเนียบรัฐบาลแจง                                                                

วา ในการประชุม ครม.ชวงตน พล.อ.ประ 

ยุทธ ไดกลาวถึงการอภิปรายทั่วไปตามรัฐ 

ธรรมนูญมาตรา 152 ในวันที่ 17-18 ก.พ. 

วาจะพูดเปดใหกอน แลวให ครม. ส.ส.ของ

รัฐบาลลงรายละเอียด ซึ่งใน 2 วันดังกลาว

คงไมไดอยูท้ังวัน เน� องจากมีภารกิจอีกหลาย

งาน เชน พบทูตที่เล� อนมาหลายรอบแลว 

จึงจะเขาสภาในชวงเชาและเย็นของทุกวัน 

จากนั้น นายวิษณุ เครืองาม รอง   

นายกฯ ไดอธิบายเร� องการย� นญัตติตามมาตรา 

152 วาไมเหมือนมาตรา 151 เพราะมาตรา 

152 เปนการอภิปรายทั่วไไมมีการลงมติ 

สวนมาตรา 151 เปนการอภิปรายไมไววางใจ                                                                 

ครม.เคาะแพ็กเกจ

กระตุุนใชอีวี

ใตเตียงม็อบคนรุนใหม

คายมือถือ

บล็อกแกงคอลเซ็นเตอร

มอสโก/เคียฟ • วิกฤตยูเครนทําลุนเหน� อย 

รัสเซียยืนยันเริ่มถอนทหารบางสวนกลับ                                                             

เขาคายหลังเสร็จส้ินการฝกบริเวณชายแดน

ยูเครน ขณะผูนํายูเครนประชดขาวดีเดย

โจมตีวันพุธ โดยต้ังเปนวันเอกภาพชวนประ 

ชาชนประดับธงรองเพลงชาติ สหรัฐยังไม

หยุดตีปบสงคราม  สั่งปดสถานทูตที่เคียฟ

และขอใหพลเมืองอพยพออกจากเบลารุส 

รายงานของสํานักขาวตางประเทศ

เม� อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ 2565 เปด

เผยความคืบหนาลาสุดของสถานการณ

ตึงเครียดกรณียูเครน ที่โลกตะวันตกหวั่น

เกรงและคาดเดาวารัสเซียพรอมรุกราน

เพ� อนบานฝงตะวันตกชาตินี้ ได ในทุกเวลา 

หลังจากรัสเซียวางกําลังทหารมากกวา 

100,000 นายใกลชายแดนยูเครนมาต้ังแต

ปลายปที่ผานมา แมรัสเซียจะอางวาเปน 

การฝกทหาร และตนไมมีแผนรุกรานยูเครน 

แตขณะเดียวกันก็เรียกรองหลักประกัน

จากโลกตะวันตกวาจะไมรับยูเครนเขาไป

สมาชิกนาโต 

มีความพยายามวิ่งเตนเจรจาทาง 

การทูตอยางเครงเครียดของผูนํายุโรป โดย

ลาสุดคือนายกรัฐมนตรีโอลาฟ ชอลซ ของ

เยอรมนี ประเทศคูคาสําคัญของรัสเซีย ที่                                                      

เดินทางเยือนกรุงเคียฟและพบกับประธา 

นาธิบดีโวโลดิมีร เซเลนสกี เม� อวันจันทร 

กอนจะเดินทางตอไปยังกรุงมอสโกเพ� อพบ

กับประธานาธิบดีวลาดิมีร ปูติน 

มีความเคล่ือนไหวท่ีส่งสัญญาณของ                                                                   

การผอนคลายความตึงเครียดของสถาน 

การณเม� อรัสเซียประกาศวาไดเร่ิมถอนทหาร

บางสวนออกจากชายแดนยูเครนเปนครั้ง

แรกในรอบหลายสัปดาห 

ไทยโพสต • ยอดติดเชื้อรายใหมทรงตัว  

14,373 ราย เสียชีวิต 27 ราย “กทม.” 

ยังทะลุ 3 พัน “บิ๊กตู” เรงฉีดวัคซีนเข็ม

สอง-บูสเตอรให ปชช. ส่ังฟนพวกขาย ATK 

ปลอมเด็ดขาด “ครม.” ไฟเขียวจัดหาครุ 

ภัณฑรองรับผูปวยสีเหลือง-แดง รักษาตัว                                                         

ในสถานพยาบาล 17 โครงการ วงเงิน 

5,731 ลานบาท  

เม� อวันที่ 15 ก.พ. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ

โควิด-19 ในประเทศไทยวา พบผูติดเชื้อ

รายใหม 14,373 ราย ติดเชื้อในประเทศ 

14,046 ราย จากระบบเฝาระวังและระบบ

บริการ 14,007 ราย คนหาเชิงรุก 39 ราย 

เรือนจํา 131 ราย เดินทางมาจากตางประ 

เทศ 196 ราย หายปวยเพิ่ม 11,551 ราย 

อยูระหวางรักษา 132,728 ราย อาการหนัก 

702 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 145 ราย 

เสียชีวิตเพิ่ม 27 ราย เปนชาย 16 ราย 

หญิง 11 ราย อายุ 60 ปขึ้นไป 23 ราย มี

โรคเรื้อรัง 3 ราย 

โดยมียอดผู ติ ด เชื้ อสะสมยืนยัน 

2,622,600 ราย ยอดหายปวยสะสม 2,467,383 

ราย ยอดผูเสียชีวิตสะสม 22,489 ราย สวน                                                                  

ยอดฉีดวัคซีนวันที่ 14 ก.พ. จํานวน 207,281 

โดส ยอดฉีดสะสมตั้งแตวันที่ 28 ก.พ.64 

จํานวน 120,217,187 โดส สถานการณโลก

มีผูติดเชื้อสะสม 413,899,433 ราย

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพุธที่  16  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565  ขึ้น  15  ค่ํา  เดือน  3  ปฉลู

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15อานตอหนา 16

อานตอหนา 16อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9226

อิสรภาพแหงความคิด

อนุมัติ5.7พันล.

ซื้อครุภัณฑรพ.

ดูแลผูปวยหนัก

เยอรมนีคุย‘ปูติน’

รัสเซียถอนทหาร

ยูเครนชูรวมพลัง
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ภท.เนื้อหอมปดขอ‘รมต.’เพิ่ม

ติวเขมสูศึกซักฟอก
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2 ในประเทศ

นระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ตาม

ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะ

รัฐมนตรี โดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 ตามที่สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรจากพรรคฝ่ายค้าน จำานวน 173 คน เข้าชื่อกันเพื่ออภิปรายทั่วไปต่อการ

ทำางานรฐับาลในประเดน็ตา่งๆ ซึง่ในวนัแรกมกีารประชมุตัง้แตเ่วลา 09.30-00.30 น. และ

วันที่ 2 ตั้งแต่เวลา 09.00-24.00 น. ทางพรรคฝ่ายค้านได้เวลาอภิปรายรวม 22 ชั่วโมง 

ฝ่ายรัฐบาลได้เวลา 8 ชั่วโมง ถือเป็นอีกครั้งที่ประชาชนจะได้รับรู้รับทราบความคืบหน้า

นโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล ภายใต้การนำาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความคืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหน 

และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นมีการแก้ไขอย่างไร โดยมีฝ่ายค้านทำาหน้าที่ตรวจสอบ

และซักถามข้อสงสัยแทนประชาชน 

การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี 

ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 โดยไม่มีการลงมติ แม้จะไม่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล

แบบทันทีทันใด แต่ข้อมูลการอภิปรายที่ฝ่ายค้านนำามาเสนอ นำามาซักถามรัฐบาลก็จะเป็น

สิ่งสำาคัญที่ทำาให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลและรับฟังคำาชี้แจงจากรัฐบาลในการแก้ปัญหาต่างๆ 

หากรัฐบาลไม่สามารถชี้แจงประเด็นคำาถาม ประเด็นข้อสงสัยต่างๆ ได้ ในทางตรงอาจจะไม่

เกิดผลใดๆ ต่อรัฐบาล แต่ในทางอ้อมเสถียรภาพรัฐบาลจะถูกกัดกร่อน ถูกลดทอนความน่า

เชื่อถอืจากประชาชน ซึง่นัน่คอืสิง่สำาคญัมากกวา่การลงมต ิการลงคะแนนไม่ไวว้างใจรฐับาล 

ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลด้วยซ้ำาไป

ยิ่งก่อนที่จะถึงวันเปิดอภิปรายทั่วไปครั้งนี้ ได้ฟังคำายืนยันจากนายสุทิน คลังแสง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน 

ยืนยันฝ่ายค้านจะใช้เวลาให้คุ้มค่าเป็นประโยชน์ สร้างสรรค์ และเป็นธรรมที่สุด พร้อมทั้ง

เชื่อว่าการอภิปรายครั้งนี้จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความศรัทธาของรัฐบาลที่เสื่อมลงทุก

อย่าง คนจะได้เห็นข้อบกพร่องของรัฐบาลอย่างชัดเจน แม้รัฐบาลทำางานต่อได้ แต่จะเข้าสู่

การนับถอยหลัง เพราะประชาชนหมดศรัทธา หากอยู่ต่อได้ก็คงอยู่ต่อได้อีกไม่นาน ก็ยิ่งน่า

สนใจ น่าติดตามของประชาชนที่อยากเห็นข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ฝ่ายค้านนำามาเสนอ นำามาซัก

ถามรัฐบาลจะเป็นอย่างไร

เช่นเดียวกับ นางสาวจิราพร สินธุไพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด และ

กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ที่ออกมาตีฆ้องร้องป่าวความพร้อมในการอภิปรายทั่วไปครั้ง

นี ้ในทว่งทำานองพรรคเพื่อไทยมกีารเตรยีมการมานานพอสมควร เชน่ ในเรื่องของการเตรยีม                                                                                   

ข้อมูลที่จะใช้ในการอภิปราย มีการตั้งคณะทำางานขึ้นมาเพื่อสนับสนุนในเรื่องของข้อมูลที่

จะให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคนำาไปใช้ในการอภิปราย ซึ่งกรอบใหญ่ๆ มีด้วยกัน 

4 กรอบ คือ 1.การบริหารงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ผิดพลาดล้มเหลว 2.การบริหาร 

จัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดที่ล้มเหลว 3.เรื่องการทุจริต 4.ด้านอื่นๆ เพื่อชี้

ให้เห็นความผิดพลาดในการทำางานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ก็เหมือนเป็นการโหมโรงการ

อภิปรายทั่วไปครั้งนี้เพิ่มมากขึ้น

เราเชื่อมัน่การทำาหนา้ทีข่องฝา่ยคา้นในการอภปิรายทัว่ไป เพื่อซกัถามขอ้เทจ็จรงิหรอื

เสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 ประชาชนจะได้รับทราบ

ข้อมูล ข้อเท็จจริง ต่อการบริหารประเทศของรัฐบาล ภายใต้การนำาของพลเอกประยุทธ์ 

จนัทร์ โอชา นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม มคีวามผดิพลาด มคีวาม

บกพรอ่งตรงไหน อยา่งไร รวมทัง้คำาชีแ้จงจากรฐับาลถงึแนวทางการบรหิารประเทศในเรื่อง

ต่างๆ เพื่อตัดสินใจว่ารัฐบาลนี้เหมาะสมในการบริหารประเทศต่อไปหรือไม่ อย่างไร โดย

หวังว่าการอภิปรายครั้งนี้จะไม่มีแค่สำานวน โวหาร ไร้ซึ่งข้อมูลและหลักฐาน เพราะนั่นจะ

เป็นเครื่องพิสูจน์ผลงานของทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านต่อสายตาประชาชน.

อภิปรายทั่วไป 17-18 ก.พ.

บทพิสูจน์ ‘รัฐบาล-ฝ่ายค้าน’

ใ

ติวเข้มสู้ศึกอภิปราย

‘บิ๊กตู่-ครม.’ ฟอร์มทีมปึ้ก

ตรียมพร้อมรับศึกอภิปราย ที่ใน

รอบนี้ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์  

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม ทำาการบ้านมาพอสมควร 

ถึงแม้ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์นี้ จะ

เป็นการประชุมสภาตามญัตติขอเปิด

อภิปรายทั่วไป เพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือ

เสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 ที่ ส.ส.ฝ่าย

ค้าน 173 คน เข้าชื่อกันเพื่ออภิปราย

ทั่วไปรัฐบาล โดยไม่มีการลงมติก็ตาม 

แต่ในส่วนของ พล.อ.ประยุทธ์ 

ยืนยันว่ามีความพร้อม แม้ไม่ได้ตั้งวอร์รูม 

แต่ได้ให้การบ้าน ครม.ทุกคน

เตรียมพร้อมข้อมูลในการชี้แจง

ประเด็นต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจตกต่ำา 

เรื่องของแพง ประเด็นการก่อหนี้

สาธารณะ เรื่องการแก้ไขปัญหาโควิด 

-19 เรื่องโรคระบาดสัตว์ การแก้ปัญหา

ทุจริต ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหายา

เสพติด เป็นต้น 

โดยในที่ประชุม ครม.วันที่ 15 

กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ ได้

แจ้งรัฐมนตรีทุกคนหากมีการอภิปราย

ถึงกระทรวงไหน รัฐมนตรีท่านไหน

รับผิดชอบ ก็ขอให้ลุกชี้แจงทันที โดย 

พล.อ.ประยุทธ์จะเป็นผู้กล่าวเปิดใน

แต่ละประเด็นซักถาม เพราะรู้หลักการ

ทั้งหมด ส่วนรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะเป็น

ผู้ ให้รายละเอียด เพราะกระทรวงเป็น

ผู้ปฏิบัติ พร้อมย้ำาว่าถึงแม้จะไม่มีการ

ลงมติ แต่ก็อยากจะให้สื่อสารชี้แจงไป

ยังภายในและภายนอกสภา สร้างความ

เข้าใจให้กับประชาชน ชี้ให้เห็นว่าปัญหา

อยู่ตรงไหน และรัฐบาลแก้ไขปัญหา

อย่างไร

ซึ่ง “พรรคร่วมรัฐบาล” ทุกพรรค

ต่างขานรับ เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

กระทรวงของตัวเองไว้แน่นปึ้ก พร้อม

ลุกตอบทุกคำาถาม และมองเป็นเรื่องดี มี

ประโยชน์ที่จะถือโอกาสใช้เวทีนี้ชี้แจงผล

งานรัฐบาลไปในตัว ได้อธิบายการทำางาน 

การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา 

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ยังได้

แจกหนังสือธรรมะของ ว.วชิรเมธี ให้

กับ ครม.พร้อมกล่าวในที่ประชุมช่วงหนึ่ง

ว่า “ศาสนาจะเป็นแกนสำาคัญ ทำาให้จิตใจ

สงบ และผมจะไม่อ่านโซเชียลมากมาย

แล้ว เอาธรรมะมาข่มให้มีสติ ถ้าเกลียด

คนอื่น ความทุกข์ก็จะมาอยู่ที่เรา ทำาดีได้ดี 

ใครทำากรรมอะไรก็จะได้ตามนั้น ผมสวด

มนต์อยู่ทุกวัน”

ส่วนพรรคร่วมรัฐบาลอย่าง ภูมิใจ

ไทย (ภท.) ซึ่งนำาโดย “เสี่ยหนู” อนุทิน 

ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรค ที่ถึง

แม้มีปัญหาความเห็นต่างเรื่องโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีเขียวอยู่บ้าง แต่เจ้าตัวยืน

ยันการอภิปรายครั้งนี้มาด้วยกันไปด้วย

กัน พรรคร่วมรัฐบาลต้องสนับสนุนนายก

รัฐมนตรี และพร้อมชี้แจงทุกประเด็นที่ถูก

อภิปราย

อย่างไรก็ตาม ศึกอภิปรายครั้ง

นี้ถึงไม่มีวอร์รูมพิทักษ์บิ๊กตู่อย่างเป็น

ทางการ เพราะเป็นแค่การอภิปรายทั่วไป 

แต่ “องครักษ์พิทักษ์บิ๊กตู่” ที่มี “แรม

โบ้” เสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี

ประจำานายกรัฐมนตรี เจ้าเดิม พร้อมเป็น

ทีมสนับสนุน โดยได้จัดทีมนอกสภาเล็กๆ 

คอยมอนิเตอร์เวทีซักฟอกอย่างใกล้ชิด 

ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของผู้ช่วย

รัฐมนตรี 3-4 คน นั่งจับประเด็นฟังเวที

อภิปรายในสภา มีการแบ่งหน้าที่รับผิด

ชอบ ทั้งด้านข้อกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านการเมือง โดย “แรมโบ้” หัวหน้าทีม

จะรับผิดชอบด้านการเมือง และหากมี

ใครบิดเบือนใส่ร้ายนายกฯ ในประเด็นใด 

พร้อมออกโรงชี้แจงข้อเท็จจริงนอกสภา 

แทนนายกฯ ทันที 

นอกจากนี้ยังมีในส่วนของการเร่ง

ประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล ที่ “ทีม

โฆษกรัฐบาล” นายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ก่อน

หน้านี้ ได้นำาทีมโฆษกกระทรวงเร่งตีปี๊บผล

งาน นำาเสนอในเชิงประจักษ์ สร้างการรับ

รู้แก่ประชาชนให้กว้างขวาง ครอบคลุม

ตามยุทธศาสตร์การทำางานเชิงรุก ไป

เนิ่นๆ ก่อนเริ่มศึกอภิปรายมาบ้างแล้ว

ด้วย จึงช่วยส่งให้ผลงานรัฐบาลประจักษ์

แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น 

อย่างไรก็ตาม สำาหรับความพร้อม

ของ พล.อ.ประยุทธ์ ขณะนี้มีรายงานว่า 

นายกฯ ไม่หนักใจ หรือหวั่นไหวในการ

อภิปรายครั้งนี้ มั่นใจสามารถชี้แจงได้

หมด ไม่กลัว และชินแล้ว และค่อนข้าง

จะเกร็งข้อสอบด้วยตัวเอง เตรียมการบ้าน 

เตรียมข้อมูลเอง มั่นใจว่าตอบได้ทุก

คำาถาม และนายกฯ ยังอ่านทางฝ่ายค้าน

ออกว่าจะมาไม้ไหน บวกกับทุกนโยบาย

ที่รัฐบาลทำาออกไป นายกฯ เป็นคนกำากับ 

สั่งการ และดูแลเอง การทำางานที่ผ่าน

มานายกฯ จะอ่านและทำาการบ้านตลอด 

ทำาให้เป็นอีกจุดแข็งในการรับมือกับเกม

ในสภา และสามารถตอบโต้ได้หมดหาก

ถูกอภิปรายในเรื่องใด จึงไม่มีอะไรที่ต้อง

กังวล

ทั้งนี้ การอภิปราย 2 วันเต็ม

นี้ มือกฎหมายรัฐบาลอย่าง นายวิษณุ 

เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ยังแจก

ประเด็นในญัตติที่ฝ่ายค้านเขียนมา 2 

หน้า แบ่งเป็น 15 ประเด็น ให้ ครม.

ลุกชี้แจง เช่น เรื่อง PM 2.5 ให้ รมว.

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น

คนตอบ เรื่องน้ำามันรั่วให้ รมว.พลังงาน

เป็นคนตอบ เป็นต้น 

เรียกว่าฟอร์มทีมและติวเข้ม

การบ้านกันเต็มที่ คาดว่าศึกครั้งนี้คงไม่

เกินมือผู้นำารัฐบาล.

เ

“...ผมจะไม่อ่านโซเชียล 

มากมายแล้ว เอาธรรมะ

มาข่มให้มีสติ ถ้าเกลียดคน

อื่น ความทุกข์ก็จะมาอยู่ที่

เรา ทำาดีได้ดี ใครทำากรรม

อะไรก็จะได้ตามนั้น ผม

สวดมนต์อยู่ทุกวัน...”
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3บทความ-ในประเทศ

ฝ่ังธนฯ ย่านบางบอน “วัน อยู่บำารุง” ส.ส.กทม. พรรค

เพื่อไทย มีสโลแกนประจำ�ตัวอันโด่งดัง “ใจถึงพ่ึงได้” 

ย้�ยวิกข้�มฝ่ังม�โซนดอนเมือง เก่ง-การุณ โหสกุล 

ส.ส.กรุงเทพฯ ดอนเมือง พรรคเพื่อไทย ก็มีสโลแกนประจำ�ตัว 

“ดอนเมืองไม่ท้ิงกัน การุณไม่ท้ิงใคร” 

เป็นท้ังแฮชแท็กในโลกออนไลน์ และมอตโตประจำ�ตัว บ่ง

บอกถึงคุณลักษณะได้เป็นอย่�งดี ไม่ต้องขย�ยคว�มเพ่ิม ง�นใน

สภ�กับบทบ�ทผู้แทนร�ษฎร ก็

ทำ�หน้�ท่ีต�มปกติ ง�นนอกสภ� 

ง�นพ้ืนท่ี ง�นช�วบ้�น เก�ะติด

ลุยตลอดไม่หนีห�ยไปไหน 

ก่อนหน้�ได้ปล้ืมใจ หลัง

ส่งแรงใจแรงก�ยไปเชียร์น้อง

รัก เดอะอ๊อบ-สุรช�ติ เทียนทอง 

จนคว้�ชัยเลือกต้ังซ่อม หลักส่ี-

จตุจักร เข้�สภ�เป็นผลสำ�เร็จ ใน

เร็ววันน้ีจะมีเรื่องน่�ยินดี ให้ปล้ืม

ใจภูมิใจอีกคร้ัง 

ก็เรื่องลูกช�ยสุดรักกำ�ลัง

จะบวชทดแทนคุณให้คุณพ่อ 

คุณแม่ และญ�ติผู้ใหญ่ “เดอะเก่ง” แจ้งข่�วมงคลผ่�นไลน์ 

เป็นก�ร์ดสีสันสวยสดใสล�ยดอกบัว 

 “กำาหนดการอุปสมบท นายภูมิพัฒน์ โหสกุล (โฟล์ค) 

ณ พัทธสีมาวัดสีกัน (พุทธสยาม) แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 

วันเสาร์ท่ี ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๖.๐๐ น. ปลงผม

นาค ๘.๐๐ น. นำานาคเข้าพิธีอุปสมบท ๑๐.๓๐ น. ถวายภัตตาหาร

เพล ฉลองพระใหม่ 

 กราบเรียนเชิญญาติมิตรและท่านท่ีเคารพนับถือ ร่วม

อนุโมทนาในการอุปสมบทคร้ังน้ี (ขออภัยหากมิได้เรียนเชิญ

ด้วยตนเอง) 

กรรมใดท่ีผู้อุปสมบทได้ล่วงเกินท่�นด้วย ก�ยกรรม วจี

กรรม มโนกรรม ขอได้โปรดอโหสิกรรมให้แก่ผู้อุปสมบทด้วย” 

ด้วยวัยลูกช�ยคนโตเข้�สู่ท�งธรรมได้ ส่วนท�งโลกก็ถึง

วัยพอเหม�ะลงสน�มก�รเมือง ท่ีผ่�นม�ลงพ้ืนท่ีเก�ะติดพ่อเก่ง

ไปทำ�ง�นบ่อยคร้ัง ไม่รู้ว่�สมัยหน้�จะขอชิมล�งท�งก�รเมือง

เลยหรือเปล่�หนอ. 

ม้าไม้

งานบวชลูกชาย

ฝั่

ค่ายมือถือบล็อกแก๊งคอลเซ็นเตอร์

‘มาฆบูชา’ กับ ‘อโสโก ภิกขุ’

การุณ โหสกุล

นน้ี.....

พุธ ข้ึน ๑๕ ค่ำ� เดือน ๓ ตรงกับวันท่ี ๑๖ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๕

เป็นวัน “ม�ฆบูช�”

เมื่อว�น ห�ยไปวัน ไม่ได้ไปว�เลนไทน์กับใครท่ีไหน บังเอิญ 

เดตกับหมอแต่เช้� ค่ำ�โน่น ถึงได้กลับ

หมดแรง อ�บน้ำ� ประแป้ง ไหว้พระเสร็จ “นอนดีกว่�”

ก่อนนอน ไถเฟซซะหน่อย ได้เห็นภ�พท่ีเกิดปีติ-ศรัทธ� จึงนำ�ม�คุย

กันในวันดีๆ อย่�งน้ี

เก่ียวกับ “อโสโก ภิกขุ” หรือ “ก�กัน ม�ลิค” ก็คงรู้แล้วนะ

ท่�นม�บวช ๑๕ วัน ระหว่�ง ๑๐-๒๔ กุมภ� ท่ีวัดธ�ตุทอง และบวช

ไปเมื่อ ๑๐ กุมภ�

ปร�กฏว่�ท่�นออกบิณฑบ�ต ฉันอ�ห�รบิณฑบ�ต เสร็จแล้ว “ยะถ� 

สัพพี” ให้พรด้วยภ�ษ�บ�ลี แคล่วคล่อง ชัดเจน เหมือนบวชม�ซัก ๑๐ พรรษ�

ในฐ�นะผู้ติดต�มข่�วส�ร พบว่� ข่�ว “บ�งด้�น” เก่ียวกับตัวท่�น 

ค่อนข้�งสับสน คือไม่ตรงกัน 

ม�เมื่อว�น ได้อ่�นท่ี “แพท อิงค์อริสส�” โพสต์ และพินิจต�มภ�พ

เปรียบเทียบ ก็น่�จะเป็นไปต�มน้ัน อ่�นดูนะ

“แพท อิงค์อริสสา

ขณะน้ียังมีบางท่านและบางสื่อสับสนระหว่างคุณ #ฮิมานชุ #โซนิ กับ

คุณ #กากัน #มาลิก จึงขออนุญาตช้ีแจงให้ทราบว่า 

‘คุณฮิมานชุ โซนิ’ เป็นพระเอกในซีรีส์ ‘พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก’ 

ท่ีเคยฉายทางทีวีในเมืองไทยหลายคร้ัง 

เขารับบทเป็น ‘เจ้าชายสิทธัตถะ’ และ ‘พระพุทธเจ้า’

ส่วน ‘คุณกากัน มาลิก’ คือ พระเอกหนังโรงของศรีลังกาเรื่อง ‘ศรี

สิทธัตถะโคตมะ’ 

เขารับบทเป็น ‘เจ้าชายสิทธัตถะ’ 

ภาพยนตร์เรื่องน้ี ลงทุนสร้างโดยมูลนิธิ The Light Of Asia ออกฉาย

ในศรีลังกาเมื่อปี 2013 มีหลายภาษา รวมท้ังภาษาไทยด้วย 

แต่ยังไม่ได้มาฉายในประเทศไทย 

และท่ีกำาลังบวชอยู่ในเมืองไทยขณะน้ีคือ ‘คุณกากัน มาลิก’ ดารานำา

ในบทเจ้าชายสิทธัตถะในหนังศรีลังกาเรื่องศรีสิทธัตถะ โคตมะ 

ไม่ใช่ในบทพระพุทธเจ้า (เพราะภาพยนตร์จบลงก่อนท่ีจะเป็น

พระพุทธเจ้า)

จึงขอช้ีแจงให้ทราบมา ณ ท่ีน้ี ขอบพระคุณทุกท่าน

ขอบคุณข้อมูลเพจ ‘ฆราวาสช้ันเลิศ”

.........................

อะไรเป็นเหตุให้เดินท�งม�ขอบวช? ตรงน้ี น่�สนใจ

“ก�กัน ม�ลิค” ให้สัมภ�ษณ์ผ่�นเพจ “ชมรมไตรรัตนภูมิ” ถึง

วัตถุประสงค์ของก�รบวช ว่�

เมื่อได้แสดงเป็น “เจ้�ช�ยสิทธัตถะ” ในภ�พยนตร์เรื่อง “ศรีสิทธัตถะ 

โคตมะ” ทำ�ให้เร่ิมศึกษ�หลักธรรมคำ�สอนของพระพุทธศ�สน� 

และฝึกฝนปฏิบัติธรรม เจริญสม�ธิภ�วน� ตลอดจนเรียนรู้ข้อปฏิบัติ

ของนักบวชในพระพุทธศ�สน� 

ท่ีสุด เกิดเลื่อมใสศรัทธ�ต่อพระธรรมคำ�สอนขององค์สมเด็จพระ

สัมม�สัมพุทธเจ้� จึงมีคว�มคิดอย�กบวช 

เหตุผลม�บวชท่ีเมืองไทย คือ อินเดีย เป็นดินแดนต้นกำ�เนิดพระพุทธ

ศ�สน� หล�ยๆ คน มักเข้�ใจว่� “ท่ีอินเดีย คนนับถือศ�สน�พุทธเยอะ” 

-ทุกข์ คือ คว�มไม่สบ�ยก�ย ไม่สบ�ยใจ 

-สมุทัย คือ เหตุท่ีทำ�ให้เกิดทุกข์ 

-นิโรธ คือ คว�มดับทุกข์ 

-มรรค คือ ข้อปฏิบัติเพื่อคว�มดับทุกข์ 

2.พระพุทธเจ้�ทรงสอนเรื่องอะไร? 

 “ทุกข์กับก�รดับทุกข์” 

3.ภ�พรวมของพระพุทธศ�สน� มีดังน้ี 

3.1 ให้มองโลกต�มคว�มเป็นจริง 

(จริงข้ันสมมติ = สมมติสัจจ์, จริงแท้ = ปรมัตถสัจจ์) อ�ทิ ตัวเร�มีอยู่ แต่

ห�ใช่ตัวตนท่ีแท้จริงไม่ 

3.2 ให้ถือท�งส�ยกล�ง

ท�งตึง (ทรม�นก�ยให้ลำ�บ�ก) ก็ดี, 

ท�งหย่อน (ฟุ้งเฟ้อหลงใหล มัวเม�) ก็ดี, มิใช่แนวท�งของพระพุทธศ�สน� 

แนวท�งพระพุทธศ�สน� คือ มรรคมีองค์ 8 ท�งส�ยกล�งพอดีๆ 

3.3 ให้พ่ึงตนเอง

มิใช่พ่ึงเทวด� โชคชะต�ร�ศี หรือ ดวงด�ว ฤกษ์ย�ม 

3.4 ไสยศ�สตร์ ก�รบนบ�นศ�ลกล่�ว อ้อนวอนส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ก�รดูฤกษ์

ย�ม ก�รเจิม ฯลฯ มิใช่พุทธศ�สน� 

3.5 ส่ิงท้ังหล�ยเกิดข้ึนต�มเหตุปัจจัย (อิทัปปัจจยต�) มิใช่เกิดข้ึนเองลอยๆ 

หรือพรหมลิขิต “ก�รจะดับทุกข์ได้ต้องดับท่ีเหตุ” 

3.6 โอว�ทท่ีเป็นหลัก (โอว�ทป�ฏิโมกข์) คือ ให้ละช่ัว ทำ�กุศลให้ถึงพร้อม 

และทำ�จิตให้บริสุทธ์ิ 

3.7 ส่ิงท้ังหล�ยอยู่ภ�ยใต้กฎของไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง, ทุกขัง, อนัตต�

แม้พระนิพพ�น ก็เป็นอนัตต� ห�ใช่อัตต�ตัวตนไม่ 

3.8 ให้เชื่อในหลักธรรม คือ ทำ�ดี-ได้ดี, ทำ�ช่ัว-ได้ช่ัว

ให้ทำ�ตนอยู่เหนือดี-เหนือช่ัวน่ันแหละ จึงจะพบนิพพ�น คือ (เหนือกรรม) 

3.9 จุดหม�ยสูงสุดของพระพุทธศ�สน� คือนิพพ�น (ได้แก่สภ�วะจิตท่ี

สงบเย็น ปร�ศจ�กทุกข์) 

3.10 สรุปธรรมท้ังปวง รวมลงในเรื่องเดียว คือ “คว�มไม่ประม�ท” 

4.ก�รศึกษ�ธรรมะ 2 สมัย 

4.1 สมัยปัจจุบัน คือ “รู้จัก” กับ “รู้จำ�” อ�ศัยก�รฟัง อ่�นค้นคว้� จึงมี

คว�มรู้อยู่ในสมองและในสมุด พูดธรรมะได้คล่องแต่ปฏิบัติไม่ค่อยได้ จึงได้ผลน้อย 

4.2 สมัยพุทธก�ล คือ “รู้แจ้ง” โดยเมื่อฟังและจำ�แล้ว ก็จะลงมือปฏิบัติ ทำ�

จริงในขณะน้ันทันที ทำ�ให้เกิดผลเป็นคว�มรู้แจ้งเรื่องชีวิต ดับทุกข์ในขณะน้ันทันที

5.วิธีศึกษ�พระพุทธศ�สน� 

เมื่อแรกพุทธปรินิพพ�นน้ัน ส่ิงท่ีพระพุทธองค์ทรงส่ังให้ถือเอ�เป็นศ�สด�

แทนพระองค์ มีเพียง 2 คือ ธรรมและวินัย

หลังจ�กน้ันม� 300 ปี จึงเกิดมีพระไตรปิฎกข้ึน (สุตตันตปิฎก วินัยปิฎก 

และอภิธรรมปิฎก) บัดน้ีก�ลล่วงม�ถึง 2,500 กว่�ปี คำ�สอนเดิม “ข้ันปรมัตถ์” 

ค่อยๆ ห�ยไป หมดไป 

เกิดมีคำ�สอนใหม่ๆ เป็นพุทธศ�สน� “เน้ืองอก” จับใส่พระโอษฐ์ ว่�เป็นคำ�

สอนของพระพุทธเจ้�เป็นอันม�ก 

ดังน้ันในก�รศึกษ�พระพุทธศ�สน�พึงอ�ศัยหลักดังน้ี

-ด้�นปริยัติ (คว�มรู้เน้ือห�) 

ให้อ่�น ฟัง คิด วิจัย ให้เข้�ใจ คือ ให้ปฏิบัติได้จริง ห�กสงสัย ให้อ�ศัยหลัก 

“ก�ล�มสูตร” เข้�พิจ�รณ�ตัดสิน มิใช่เชื่อไปเสียหมด 

-ด้�นปฏิบัติ 

ก�รปฏิบัติทุกอย่�งของพระพุทธศ�สน� ไม่ว่�ก�รทำ�ท�น รักษ�ศีล 

ภ�วน� พระพุทธองค์ทรงสอนให้ ทำ�เพื่อ “ละกิเลส”

มิใช่เพื่อเอ� หวังได้น่ันได้น่ี อันทำ�ให้ย่ิงเพ่ิม โลภะ โทสะ โมหะ ซ่ึง

ห�ใช่พุทธศ�สน�ไม่ 

ทุกวันน้ี ไหว้เพื่อเอ�-เพื่อขอ ทำ�บุญเพื่อเอ�สวรรค์ นิพพ�น หวังผล

ท้ังช�ติน้ี-ช�ติหน้� ซ่ึงจะกล�ยเป็นพอกกิเลสย�วน�น 

-ด้�นปฏิเวธ (ผล) 

ทำ�เพื่อละ จะพบนิพพ�น (จิตบริสุทธ์ิ มีคว�มสะอ�ด สว่�ง สงบ) ถ้�ทำ�

เพื่อเอ� จะพบกิเลสในตนพอกพูนย่ิงข้ึนๆ ย�วน�นและย่ิงมีทุกข์ม�ก 

ดังน้ัน จงมุ่งปฏิบัติเพื่อห่�งไกลทุกข์โดยส่วนเดียว ให้ได้เห็นผลด้วย

ตนเอง (สันทิฏฐิโก) 

6.จะศึกษ�พุทธศ�สน�ได้ท่ีไหน? 

ให้ศึกษ�ในร่�งก�ยของเร�เองน้ี ท่ี ต� หู จมูก ล้ิน ก�ย ใจ มิใช่จะต้อง

ศึกษ�กับพระ และในวัดว�อ�ร�มเท่�น้ัน 

จึงควรศึกษ�ตนเอง อย่�มัวแต่ศึกษ�นอกตัว หรือมัวติดอยู่แค่พิธีกรรม

หรือได้แต่ทำ�ต�มๆ เข�ไป 

จะเสียทีท่ีได้มีโอก�สเกิดม�พบพระพุทธศ�สน� ได้ล้ิมรสแค่เปลือก

กระพ้ี มิได้ชิมรสอันเป็นเน้ือใน อันได้แก่ธรรมรสของคว�มเย็นอกเย็นใจ 

(นิพพ�น) 

7.เหตุแห่งทุกข์ และก�รดับทุกข์ 

เหตุเกิดจ�กอุป�ท�น คือ ก�รเข้�ไปยึดถือว่� น่ีคือ ตัวตนของเร� น่ี

ของของเร�

ก�รดับ โดยละอุป�ท�นเสีย 

(โดยพย�ย�มปฏิบัติให้ “เห็นอนัตต�”) จะโดยบังคับจิตเป็นสม�ธิ (เจโต

วิมุตติ) หรือโดยพิจ�รณ�ธรรมด้วยปัญญ� (ปัญญ�วิมุตติ) ก็ได้ 

8.พุทธพจน์ “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้น้ันเห็นเร�” 

คำ�ว่� “เห็นธรรม” คือ เห็นปฏิจจสมุปบ�ท คือ วงจรท่ีทุกข์เกิด และ

ทุกข์ดับ โดยเร่ิมต้นจ�กอวิชช� จนเกิดทุกข์ 

9.จุดหม�ยสูงสุดของพระพุทธศ�สน� คือ นิพพ�น (สภ�วะจิตท่ีสงบ

เย็น)

ปร�ศจ�กกิเลส เครื่องร้อยรัดท้ังปวง (ช�วบ้�นพูดว่� เย็นอก เย็นใจ) 

ห�พบได้ท่ีใจตัวเอง 

10.สรุป ทุกข์เกิดข้ึนท่ีจิต พึงรักษ�จิตให้เป็นประภัสสรไว้เสมอ ระวัง

ก�รกระทบ (ผัสสะ) ท�งต� หู ฯลฯ ให้ดี มีสติรู้ทันว่�… 

เห็นสักว่�เห็น, ได้ยินสักว่�ได้ยิน, อย่�ให้เวทน� ตัณห� เกิดได้ แล้ว

ท่�นจะพบคว�มสงบเย็นตลอดเวล� 

คว�มทุกข์เกิดข้ึนท่ีจิต เพร�ะเห็นผิดเมื่อจิตกระทบผัสสะ... 

คว�มทุกข์จะไม่โผล่ ถ้�ไม่โง่เมื่อจิตกระทบผัสสะ... 

คว�มทุกข์เกิดไม่ได้ ถ้�เข้�ใจเรื่องผัสสะ

............................

พูดถึง “นิพพ�น” เข้�ใจกันว่� ต้องหมดกิเลส เป็นพระอรหันต์เท่�น้ัน 

ถึงจะไปนิพพ�น ฟังแล้วท้อ ย�กแท้ไปถึง

คว�มจริงนิพพ�น “มีหล�ยระดับ”

“พระอรหันต์” น่ันระดับโลกุตระ คือ “เหนือโลก” ก็ยกไว้

เร�ท่ียังเวียนว่�ยต�ยเกิด ก็ไปถึงนิพพ�นได้ คือ ขณะไหน ท่ีเร�มีสติ 

“ใจสงบ-เย็น”

ขณะน้ัน เราเข้าสู่ภาวะนิพพาน “ช่ัวขณะ” แล้ว!

คว�มจริง “มีช�วพุทธในอินเดียแค่ ๑-๒% เท่�น้ัน” จึงอย�กม�บวช เพื่อ

เป็นแรงบันด�ลใจให้คนอินเดียท่ีโน่นได้เห็น

และก�รม�บวชเป็นพระสงฆ์ ก็เพื่อท่ีจะเรียนรู้ในกฎข้อปฏิบัติพระสงฆ์

ในไทยว่� “ปฏิบัติยังไง” 

ต้องก�รท่ีจะเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยคว�มเป็นนักแสดง อ�จจะส�ม�รถ

เป็นแบบอย่�งท่ีดีให้คนอินเดียม�ทำ�ต�มได้ 

หลังจ�กน้ี “ผมอย�กกลับไปสอนคนอินเดียได้ถูกว่� ก�รเป็นช�วพุทธ ทำ�

อย่�งไร เรียนรู้อะไรกันบ้�ง” 

“แต่ท้ังน้ี ผมไม่ได้ต้องการเปล่ียนคนอินเดียท่ีโน่นให้ทุกคนนับถือศาสนา

พุทธ แค่อย่างน้อยได้กลับไปสอนธรรมะ น่ันคือส่ิงท่ีผมต้องการ 

ผมไม่ได้ต้องการให้คนอินเดียมาเป็นพุทธ 

ต้องการสอนธรรมะ นำาธรรมะกลับไปสู่ดินแดนท่ีพระพุทธเจ้าเคยประสูติ”

ส่วนส�เหตุท่ีเลือกบวชในเมืองไทย คือ....

“ผมเชื่อในเรื่องศ�สน�พุทธ เรื่องเวียนว่�ยต�ยเกิด เชื่อว่� ผมน่�จะ

ทำ�กรรมดีไว้ในประเทศไทย รู้สึกผูกพัน เชื่อมโยง อ�จจะเคยเกิดท่ีประเทศไทย 

จึงเชื่อมโยงผมกลับม�ท่ีน่ี” 

ท้ังน้ี สองส่ิงท่ีผมเดินท�งม�อุปสมบทในคร้ังน้ี 

หน่ึง ผมบวชเพื่อเรียนรู้ ศึกษ�ให้รู้จักตัวเองม�กข้ึน 

สอง อย�กพลิกฟ้ืนศ�สน�พุทธในอินเดีย

และได้เตรียมโครงก�รร่วมกับมิตรสห�ยเครือข่�ยสห�ยธรรมในไทยก่อต้ัง 

“ชมรมไตรรัตนภูมิ” ร่วมกับเพื่อนคนไทย 

จัดทำ�โครงก�ร “บริจ�คพระพุทธรูป ๘๔,๐๐๐ องค์” ให้แก่ช�วพุทธใน

อินเดีย 

ไม่ว่�จะสักก�ระต�มบ้�น สำ�นักวิปัสสน� ต�มวัด และอย�กเชิญชวนทุก

คนร่วมกันทำ�โครงก�รน้ีให้สำ�เร็จ

...........................

ส�ธุ ประเสริฐแท้ ท้ังแนวคิดและก�รทำ� 

แล้วเร� “คนไทย” ล่ะ ในฐ�นะ “พุทธ...ศ�สน�หลักของช�ติ” ควรต้องรู้ 

“พระพุทธเจ้�ตรัสรู้อะไร?”

ฉะน้ัน “วันม�ฆบูช�” น้ี ม�ทบทวนกัน จ�ก “ธรรมสมโภช 80 ปี พุทธ

ท�ส ภิกขุ” ดังน้ี

1.พระพุทธเจ้�ตรัสรู้อะไร? 

 “อริยสัจ 4” คือ 

วั

คว�มร่วมมือดังต่อไปน้ี 1.ก�ร 

ขอคว�มร่วมมือให้สำ�นักง�น 

กสทช.และผู้ให้บริก�ร แจ้ง

ประช�สัมพันธ์/ส่งข้อคว�มเตือน

ภัย ให้คว�มรู้แก่ประช�ชน ถึงรูป

แบบอ�ชญ�กรรมท�งเทคโนโลยี 

จำ�นวน 14 รูปแบบ ได้แก่ (1) 

หลอกข�ยของออนไลน์ (2) คอล

เซ็นเตอร์ข่มขู่ให้เกิดคว�มกลัว (3) 

เงินกู้ออนไลน์ดอกเบ้ียโหด (4) เงิน

กู้ออนไลน์ท่ีไม่มีจริง (เงินกู้ทิพย์) 

(5) หลอกให้ลงทุนต่�งๆ 

(6) หลอกให้เล่นพนัน

ออนไลน์ (7) ใช้ภ�พปลอมหลอก

ให้หลงรักแล้วโอนเงิน (Romance 

scam) หรือหลอกให้ลงทุน (Hy-

brid scam) (8) ส่งลิงก์ปลอมเพื่อ

หลอกแฮ็กเอ�ข้อมูลส่วนตัว (9) 

อ้�งเป็นบุคคลอื่นเพื่อหลอกเอ�

ข้อมูลส่วนตัว (10) ปลอม Line, 

Facebook หรือ Account หลอก

ยืมเงิน (11) ข่�วปลอม (Fake 

news)-ชัวร์ก่อนแชร์ (12) หลอก

ลวงเอ�ภ�พโป๊เปลือยเพ่ือใช้

แบล็กเมล์ (13) โฆษณ�ชวนไป

ทำ�ง�นต่�งประเทศแล้วบังคับให้

ทำ�ง�นผิดกฎหม�ย และ (14) 

ยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีธน�ค�ร 

(บัญชีม้�) ซ่ึงเข้�ข่�ยเป็นคว�มผิด

ฐ�นฉ้อโกงประช�ชน

 2.ก�รขอคว�มร่วมมือผู้ให้ 

บริก�ร ผู้รับใบอนุญ�ต ในก�รแก้

ปัญห�ก�รหลอกลวงประช�ชน

โดยใช้ก�รปลอมหม�ยเลข

โทรศัพท์ จ�กก�รใช้เทคโนโลยี 

VoIP (Voice over Internet Proto-

col) น้ัน ผู้ให้บริก�รต่อส�ย VoIP 

ไปยังปล�ยท�ง (Call Termination) 

ต้องตรวจสอบก�รโทร.ท่ีม�จ�ก

ต่�งประเทศ ห�กเบอร์ท่ีโทร.ม�

น้ันมีรูปแบบเป็นเบอร์ โทรศัพท์

บ้�น เบอร์พิเศษ 3 หลัก หรือเบอร์

พิเศษ 4 หลักของประเทศไทย ให้

ผู้ให้บริก�รดังกล่�วตัดส�ยเพื่อไม่

ให้ส่งต่อก�รโทร.น้ันไปยังปล�ย

ท�งในประเทศไทย และกำ�ชับ

ผู้ให้บริก�รต่อส�ย VoIP ไปยัง

ปล�ยท�ง (Call Termination) 

ดังกล่�ว ต้องแสดงเบอร์ โครง

ข่�ยของตนเองหรือโครงข่�ยท่ี

ตนเองเช่�ใช้ท่ีโทรศัพท์ท่ีรับส�ย

ปล�ยท�งด้วย ห�กพบว่�มีก�ร

โทร.เข้�โดยส่งเบอร์แปลกปลอม

ท่ีไม่ใช่เบอร์ของตนเองเข้�ม�ให้

ตัดส�ยน้ันทันที ท้ังน้ี เพื่อเป็นก�ร

ป้องกันก�รปลอมแปลงเบอร์โทร.

เข้�ม� รวมท้ังให้แสดงแหล่งท่ีม�

กรุงเทพฯ • เลข�ฯ ACT แนะ

ท�งออกส�ยสีเขียวให้ ครม.เลิก

พิจ�รณ� รอผู้ว่�ฯ กทม.จ�กเลือก

ต้ัง-รมต. มห�ดไทยและคมน�คม

คู่ใหม่ ไร้คว�มขัดแย้งเข้�ส�ง

ปัญห� เชื่อเกิดคว�มโปร่งใสและ

ค่�โดยส�รเหม�ะสม

เม่ือวันท่ี 16 ก.พ.65 

ดร.ม�นะ นิมิตรมงคล เลข�ธิก�ร

อง ค์กร ต่อ ต้�นคอ ร์ รัป ชัน 

(ประเทศไทย) หรือ ACT ให้คว�ม

เห็นถึงกรณีคว�มขัดแย้งของ

ก�รต่อสัญญ�โครงก�รรถไฟฟ้�

ส�ยสีเขียวว่� โครงก�รรถไฟฟ้�

ส�ยสีเขียวเกิดปัญห�และยืด

เย้ือม�เป็นเวล�หล�ยปี ทำ�ให้

เกิดคว�มเข้�ใจว่�มีปัญห�เรื่อง

แนวท�งและผลประโยชน์ไม่ตรง

กัน ระหว่�ง กทม.โดยกระทรวง

มห�ดไทยกับกระทรวงคมน�คม 

ดร.ม�นะกล่�วว่� ดังน้ัน

เมื่อสถ�นก�รณ์ม�ถึงบัดน้ี ครม.

จึงไม่ควรเร่งรีบต่อสัญญ� โดย

ควรรอให้ผู้ว่�ฯ กทม.ท่ีม�จ�ก

ก�รเลือกต้ังพิจ�รณ� รวมท้ังรอ

ให้มีก�รเปล่ียนรัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงมห�ดไทยคนปัจจุบัน 

จ�กเดิมท่ีสืบเนื่องม�จ�กยุค คสช. 

และรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง

คมน�คม ก็รอคนใหม่ท่ีไม่มีคว�ม

ขัดแย้งเร่ืองโครงก�รรถไฟฟ้�

ส�ยสีเขียวกับรัฐมนตรีมห�ดไทย

คนเดิม เข้�ร่วมแก้ปัญห�ร่วมกัน 

3 ฝ่�ยจะดีกว่� เพื่อท่ีจะทำ�ให้

สัญญ�ของโครงก�รรถไฟฟ้�

ส�ยสีเขียวเกิดคว�มโปร่งใส อีก

ท้ังยังเข้�ม�พิจ�รณ�เร่ืองค่�

โดยส�รในร�ค�ท่ีเหม�ะสมและ

ประช�ชนยอมรับได้.

ส่อเค้าวืดขึ้น‘ค่าแรง’

หวั่นทุนย้ายฐานผลิต
ราชดำาเนิน • น�ยกฯ ช้ีข้ึนค่�แรง

ข้ันต่ำ�ต้องเปรียบเทียบเพื่อนบ้�น 

ทำ�ผู้ประกอบก�รย้�ยฐ�นผลิต

หรือไม่ ขณะท่ีม็อบป�กท้องบ�น

เป็นดอกเห็ด ตร.สรุปดำ�เนินคดี

ผู้ชุมนุมแล้วกว่� 1,200 คดี เฝ้�

จับต�เบ้ืองหลังม็อบปลุกระดม 

เม่ือวันท่ี 15 ก.พ.65 ท่ี

กองบัญช�ก�รตำ�รวจนครบ�ล 

(บช.น.) พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้ว

แสงเอก รอง ผบช.น. กล่�วถึง

ก�รชุมนุมในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ว่�

มีหล�ยกลุ่ม เช่น กลุ่มเครือข่�ย

หน้ีสินช�วน�แห่งประเทศไทย 

บริเวณหน้�วัดมกุฏกษัตริย�ร�มฯ 

เลียบคลองผดุงกรุงเกษม, กลุ่ม

เครือข่�ยสม�ชิกกองทุนฟ้ืนฟู

และพัฒน�เกษตรกร บริเวณหน้�

กระทรวงเกษตรฯ, กลุ่มสหพันธ์

ก�รเกษตรแห่งประเทศไทย 

บริเวณหน้�ธน�ค�รแห่งประเทศ 

ไทย ใต้สะพ�นพระร�ม 8 โดย

ก�รชุมนุมของท้ัง 3 กลุ่ม มี

ก�รพักค้�งแรมและไม่มีข่�วจะ

เคลื่อนตัวไปจุดอื่น 

โดยกองบัญช�ก�รตำ�รวจ 

นครบ�ลได้จัดเตรียมกำ�ลังพล เพื่อ

เข้�ดูแลรักษ�คว�มสงบเรียบร้อย

ท้ังหมดแล้ว ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นก�ร

ชุมนุมเรียกร้องเก่ียวกับปัญห�

ป�กท้อง ก็ได้มีก�รพูดคุยทำ�คว�ม

เข้�ใจในก�รทำ�กิจกรรม ไม่ให้

กระทบกับประช�ชนท่ัวไป ขณะ

ท่ีรัฐบ�ลได้ส่งตัวแทนเข้�ไปรับ

ฟังข้อเรียกร้องแล้ว ส่วนตำ�รวจ

จะเน้นก�รรักษ�คว�มปลอดภัย

และอำ�นวยคว�มสะดวกด้�นก�ร

จร�จร แต่ห�กพบมีก�รฝ่�ฝืน

กฎหม�ยก็จำ�เป็นต้องดำ�เนิน

คดี ซ่ึงฝ่�ยสืบสวนมีก�รติดต�ม

ข่�วส�รคว�มเคล่ือนไหวต่�งๆ 

อย่�งใกล้ชิด

ด้�น พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒน

เจริญ รองโฆษกสำ�นักง�นตำ�รวจ

แห่งช�ติ เปิดเผยว่� ต้ังแต่ปี 

2563 มีก�รชุมนุมท่ัวประเทศ

กว่� 3,500 คร้ัง โดยมีก�รดำ�เนิน

คดีรวมกว่� 1,200 คดี เฉพ�ะ

ท่ีเกิดในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ 821 คดี 

ส่วนท่ีเหลือเกิดข้ึนในต่�งจังหวัด 

ซ่ึงก�รดำ�เนินคดีท้ังหมดตำ�รวจ

ยึดหลักกฎหม�ยและพย�นหลัก

ฐ�น ส่วนก�รข่�วถึงผู้ท่ีอยู่เบ้ือง

หลัง ฝ่�ยสืบสวนมีก�รติดต�ม

โดยตลอด แต่ท่ีเห็นได้ชัดคือก�ร

ใช้โซเชียลมีเดียปลุกระดมให้ออก

ม�ชุมนุมหรือร่วมก่อเหตุ จึงขอให้

ใช้วิจ�รณญ�ณ อย่�หลงเชื่อเข้�

ร่วมกระทำ�ผิด

น�ยธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 

กล่�วถึงม�ตรก�รแก้ปัญห�ร�ค�

สินค้�สูงข้ึนแต่ค่�แรงข้ันต่ำ�ยัง

เท่�เดิมว่� น�ยกฯ ช้ีแจงว่�ได้

ควบคุมร�ค�สินค้�อุปโภคบริโภค

ท่ีจำ�เป็น เพื่อให้ประช�ชนเดือด

ร้อนน้อยลง เป็นทุกประเทศทุก

ภูมิภ�คท่ัวโลก ค่�แรงก็เป็นอีก

เรื่องหน่ึง เปรียบเทียบดูว่�เร�สูง

กว่�หล�ยประเทศ ห�กข้ึนค่�แรง

ข้ึนม�ก็ต้องดูว่�ผู้ประกอบก�รจะ

ย้�ยฐ�นก�รผลิตไปประเทศอื่น

ท่ีมีค่�แรงถูกกว่�หรือไม่ ต้องปิด

กิจก�รเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ท้ังผู้

ประกอบก�รร�ยเล็ก กล�ง ใหญ่.

รอผู้ว่�ฯใหม่ส�งส�ยสีเขียว

น�ยชัยวุฒิ ธน�คม�นุสรณ์ 

รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม (ดีอีเอส) กล่�วถึงกรณีเจ้�

หน้�ท่ีตำ�รวจไทยกับกัมพูช�บุก

ทล�ยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ท่ีประเทศ

กัมพูช�ว่� ต้องขอขอบคุณรัฐบ�ล

กัมพูช�ท่ีส่งเจ้�หน้�ท่ีตำ�รวจเข้�

ทล�ยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ท่ีต้ังอยู่ใน

ประเทศกัมพูช�และส่งตัวคนร้�ย

ม�ดำ�เนินคดีในประเทศไทย โดย

ก�รประส�นกันระหว่�งเจ้�หน้�ท่ี

ตำ�รวจท้ังสองฝ่�ย และหลังจ�ก

น้ีจะเป็นคว�มร่วมมือระหว่�ง

รัฐบ�ล โดยน�ยกรัฐมนตรีให้

คว�มสำ�คัญในเรื่องน้ี และได้มอบ

หม�ยให้ตนประส�นคว�มร่วม

มือกับรัฐบ�ลกัมพูช� ซ่ึงจะมีเอ็ม

โอยูร่วมกันเพื่อสร้�งระบบปิดก้ัน

และทล�ยกระบวนก�รแก๊งคอล

เซ็นเตอร์ในกัมพูช�ให้ได้ต่อไป 

เมื่อถ�มว่� มีระบบบล็อก

เบอร์คอลเซ็นเตอร์หรือไม่ น�ย

ชัยวุฒิกล่�วว่�กำ�ลังศึกษ�อยู่ 

พย�ย�มปิดกันอยู่ แต่ระบบ

ก�รส่ือส�รเมืองไทยเป็นระบบ

เปิดเว็บ โซเชียลมีเดีย เร�ปิดก็

ส�ม�รถเปิดใหม่ได้ วิธีท่ีดีท่ีสุด

คือต้องทล�ยกระบวนก�รเหล่�น้ี

รวมถึงเตือนประช�ชน ซ่ึงได้คุย

กับธน�ค�รแห่งประเทศไทยและ

สม�คมธน�ค�รไทย ให้เตือนก่อน

โอนเงินในแอปพลิเคชันโมบ�ย

แจ้งวัฒนะ • สตช.จับมือ กสทช.ดึงผู้ประกอบการเครือข่ายโทรศัพท์

แก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ “ชัยวุฒิ” ขอบคุณรัฐบาลกัมพูชาช่วย

ทลายแก๊งส่งคนร้ายกลับไทย 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ต้อนรับ นายสมศักด์ิ พันธ์เกษม เข้าเป็นสมาชิกพรรค โดย

ก่อนหน้าน้ีพ่อลูกตระกูล “ช่างเหลา” คนสนิทของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ก็เพ่ิงสมัครเข้าพรรคไปเมื่อ

วันท่ี 14 ก.พ.ท่ีผ่านมา

แบงกิง และอินเทอร์เน็ตแบงกิง 

โดยก่อนโอนเงินทุกคร้ังให้แจ้ง

เตือนข้อคว�มกับประช�ชนว่� 

มีคนโทร.ม�อ้�งว่�ท่�นกระทำ�

คว�มผิดให้ส่งเงิน ส่ิงเหล่�น้ี

เป็นก�รหลอกลวงต้มตุ๋น

ท่ีสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

กิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�ร 

โทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม

แห่งช�ติ (กสทช.) พล.ต.อ.ดำ�รง

ศักด์ิ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. 

ในฐ�นะผู้อำ�นวยก�รศูนย์ปร�บ

ปร�มอ�ชญ�กรรมท�งเทคโนโลยี 

ส�รสนเทศ (ศปอส.ตร.) หรือศูนย์ 

PCT ได้ประชุมห�รือร่วมกับผู้

ให้บริก�รเครือข่�ยโทรศัพท์และ

เครือข่�ยท่ีเก่ียวข้อง 

โดย พล.ต.อ.ดำ�รงศักด์ิ 

กล่�วว่� ท่ีประชุมมีก�รห�รือ 

ของข้อมูลท่ีม�จ�กต่�งประเทศให้

ชัดเจน แตกต่�งจ�กข้อมูลภ�ยใน

ประเทศ เช่นมีเคร่ืองหม�ย + 

หรือสัญลักษณ์เฉพ�ะท่ีหน้�จอ

โทรศัพท์มือถือของประช�ชน เพื่อ

จะได้ทร�บในทันทีและจะได้ไม่

หลงเชื่อว่�เป็นหม�ยเลขโทรศัพท์

ของหน่วยง�นหรือเจ้�หน้�ท่ีรัฐ 

3.ก�รตรวจสอบแหล่งท่ี ม�

ของข้อมูล/ช่องท�งก�รส่งข้อมูล 

(Traffic) ท่ีคนร้�ยใช้ในก�รติดต่อ 

เพื่อสืบสวนห�ต้นตอในก�รจับกุม 

สืบสวน และปิดก้ันช่องท�งก�ร

ส่งข้อมูล (Traffic) ดังกล่�วต่อไป.
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4 บทความ

ทยโพสต อิสรภาพแหงความคิด การประชุม ครม.

เม� อวันอังคาร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข หัวหนาพรรคภูมิใจ

ไทย (ภท.) พรอมดวยรัฐมนตรีของพรรค ภท. ไดเขา

รวมการประชุมตามปกติ ภายหลังจากที่สัปดาหกอนไมเขา

รวมการประชุมเพ� อคัดคานเร� อง

การตอขยายสัมปทานรถไฟฟาสาย

สีเขียว แตสัปดาหนี้ยังไมนําเร� อง

รถไฟฟาสีเขียวเขาพิจารณา หน�วย

งานที่รับผิดชอบตองเตรียมขอมูล

ใหเรียบรอยกอน และตองรอใหการ

อภิปรายทั่วไปโดยไมลงมติตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 152 วันที่ 17-

18 ก.พ.นี้ผานพนไปกอน มิเชนนั้น

จะกลายเปนอีกประเด็นที่จะถูกฝาย

คานถลมแน�นอน...•

หลังจากที่ นายเอกราช ชางเหลา ส.ส.บัญชีรายช� อ 

กับ นายวัฒนา ชางเหลา ส.ส.ขอนแกน สมัครเขาเปนสมาชิก

พรรคภูมิใจไทย เม� อค่ําวันที่ 14 ก.พ.ที่ผานมา ภายหลังจัด

พิธีมงคลสมรสของ นายพิทักษชน ชางเหลา สมาชิก ภท. 

ลูกชายของนายเอกราช ที่โรงแรมพูลแมน ขอนแกน วันถัด

มา นายสมศักดิ์ พันธเกษม ส.ส.เขต 11 นครราชสีมา สมัคร

เปนสมาชิก ภท.เชนกัน แมเอกราชจะสนิทแนบแน�นกับ                                                       

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา ส.ส.พะเยา หลังถูกขับออกจากพรรค

พลังประชารัฐ (พปชร.) จะไปสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทย แต  

ในที่สุด พอลูกชางเหลา ไมตามไปดวยกัน ก็น�าสนใจจะเขา

ตํารา “ศัตรูของศัตรูคือมิตร” ที่ ธรรมนัส ประกาศไวหรือไม 

เพราะ เอกราช ยังมีชนักปกหลังคดียักยอกเงินของสหกรณ

ออมทรัพยครูขอนแกนกวา 431 ลานบาท สวนธุรกิจ “ขาย

สลากกินแบง” รัฐบาลก็ตั้งทีมไลบี้ การยืนตรงขามกับผูกุม

อํานาจรัฐถือวาสุมเสี่ยงทุกดาน 

มาอยูกับ ภูมิใจหนู จึงคุมคากวา

เยอะ...• 

สวน เสี่ยหนู-อนุทิน ชาญวีร

กูล หัวหนาพรรค ภท. บอกวา รับ 

2 พอลูกชางเหลาเขาพรรคจะไม

ผิดใจกับ “บิ๊กปอม”-พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ หัวหนา พปชร.และ 

ร.อ.ธรรมนัส เพราะเปนเพ� อนกัน

ทั้งนั้น พรรคพวกเดียวกัน อยูพรรค

เดียวกัน คนละพวก กับอยูคนละ

พรรค พวกเดียวกัน มันดีทั้งคู เม� อถามเปนการเตรียมปูทางไป

สูการเลือกตั้งใหญใชหรือไม นายอนุทิน หัวเราะกอนกลาววา 

“ไมเคยดูด หนูเปลานะ เขามาเอง”  แตในโลกความเปนจริง

การเจรจาทางการเมืองวากันดวยผลประโยชนทั้งนั้น ตองถาม

วาได “กลวย” คนละกี่กิโล เชนเดียวกับ 4 ส.ส.งูเหา พรรค

กาวไกล ที่โหวตสวนมติพรรคในการอภิปรายไมไววางใจ แลว

ลงมติไววางใจนายอนุทิน เม� อ 20 ก.พ.64  ก็ไมได โหวตให

ฟรี แตกินกลวยเต็มอิ่มไปแลว สถานการณชวงนี้แม เสี่ยหนู 

ยืนยันจะอุมรัฐบาลใหอยูครบเทอม แตเลือกตั้งครั้งหนา เสี่ย

หนู ฝนที่จะเปนนายกรัฐมนตรีคนตอไป ชวงนี้ก็สะสมกลวย 

สะสม ส.ส.และเก็บแตมทางการเมืองไปเร� อยๆ เพ� อไปใหถึง

เปาหมายในอนาคต...•

ประเด็นรอนเร� องการรักษาไวรัสโควิด-19 เม� อมีการ 

เตรียมยกเลิกโรคโควิด-19 จาก ภาวะฉุกเฉินวิกฤต (UCEP 

Covid) ทําใหฝายคานออกมาถลมยับ ขณะที่หลายฝายก็

มีเหตุผลน�ารับฟง นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ แพทยเฉพาะทาง

ดานโรคระบบการหายใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ แสดงความ

เห็นดวย เพราะ “ความรุนแรงของโรคลดลง อัตราการเสีย

ชีวิตนอยกวาเดิมอยางนอย 6 เทา 

อาการของโรคสวนใหญเหมือน

หวัดธรรมดา โดยเฉพาะคนที่ได

รับวัคซีนครบโดสแลว รัฐตองเก็บ

งบประมาณไวดูแลรักษาโรคอ� นๆ 

ดวย รัฐตองส� อสารใหประชาชน

เขาใจ อยาวิตกกังวลมากเกิน” จะ

วาไปแลวประเทศไทยดูแลผูติด

เชื้อโควิดดีกวาทุกประเทศในโลก

ดวยซ้ํา อยางประเทศในยุโรป เชน 

อังกฤษ ใครติดโควิดก็ใหรักษาตัว

อยูที่บาน ถาอาการหนักถึงจะมีรถมารับไปโรงพยาบาล บาน

เรากักตัวนอนฟรีกินฟรี บางคนเขา Hospitel และโรงพยาบาล 

อาการดีขึ้นแลว บาง รพ.ก็ยังไมใหกลับบาน หวังจะเคลมคา

รักษาพยาบาลจากรัฐใหไดเยอะๆ ลาสุดพบผูติดเชื้อรายใหม 

14,373 ราย อยูระหวางรักษา 132,728 ราย อาการหนัก 702 

ราย ใน 1.3 แสนรายนี้ ถาอาการไมหนักก็ควรใหกลบบานได 

เพ� อไมใหรัฐตองแบกคาใชจายที่เกินจําเปน ซึ่งจะกระทบตอ

การรักษาโรคอ� นๆ ดวย...•

นายเอกราช ชางเหลา  

แซมซายแซมซายแซมซาย

ไ

เปนกลุมการเมืองท่ีรวมกันของ ส.ส.รุนใหมในป พ.ศ.2535 

สวนใหญเปน ส.ส.พรรคชาติไทย และชาติพัฒนา มีนายเนวิน 

ชิดชอบ ส.ส.บุรีรัมย รวมกับวาที่ ร.ต.ไพโรจน สุวรรณฉวี เปน

แกนนํา ผลงานที่สรางช� อคือการอภิปรายไมไววางใจ “รัฐบาล

ชวน หลักภัย” กรณีที่ดิน ส.ป.ก.4-01 จนทําให “สุเทพ เทือก

สุบรรณ” รมว.เกษตรและสหกรณในขณะนั้น ตองลาออกจาก

ตําแหน�ง.

ตํานาน ‘กลุม 16’

นายอนุทิน ชาญวีรกูล 

นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ 

ทความนี้เปนการวิเคราะห

เชิงวิชาการเกี่ยวกับการแกไข

พระราชบัญญัติประกันสังคม 

พ.ศ. .... ในสวนที่เกี่ยวของกับ

ประเด็นตางๆ ตอไปนี้ (1) การเปดทางให

เลือกรับเงินบําเหน็จชราภาพไดในกรณีที่

ผูประกันตนจายเงินสมทบมาแลวไมนอย

กวา 180 เดือน (2) การเพิ่มทางเลือกเงิน

บํานาญจายลวงหนา (เงินที่จายใหกอนรับ

เงินบํานาญชราภาพ) และ (3) การเพิ่ม

ทางเลือกใหสามารถนําเงินบางสวนไปเปนหลักประกันกับสถาบันการ

เงินที่มีความตกลงกับสํานักงานประกันสังคมเพ� อใชในการดํารงชีพของ

ผูประกันตน)

การเปดทางใหเลือกรับเงินบําเหน็จชราภาพไดในกรณีที่ผูประกัน

ตนจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 180 เดือน

สงผลใหความมั่นคงทางรายไดยามชราภาพลดลง เน� องจาก

สมาชิกรับเงินเปนกอนแลวตองบริหารจัดการดวยตนเองไปจนถึงวัน

สุดทายของชีวิต แมวาสมาชิกจะไดเงินกอนใหญในปจจุบันไป แตไมมี

อะไรการันตีไดวาเงินนั้นจะเพียงพอไปจนถึงวันสุดทายของชีวิต หาก

มีอายุยืนเกินกวาที่คาดไวจะทําใหขาดหลักประกันที่มั่นคงอยางตอเน� อง

ในชวงบั้นปลายได รวมทั้งความเสี่ยงจากการเลือกเอาเงินไปลงทุนทั้ง

โดยตัวเองหรือครอบครัวแลวไมประสบผลสําเร็จ การมีทางเลือกให

สามารถรับเงินบําเหน็จชราภาพจึงทําใหหนาที่ของบํานาญดานการขจัด

ความยากจนยามชราภาพ การกําจัดความเสี่ยงจากความไมแน�นอน

ของอายุขัย และการเกลี่ยทรัพยากรระหวางเวลา (consumption 

smoothening) หายไปโดยสิ้นเชิง

การใหรับเงินบําเหน็จชราภาพยังนําไปสูการเพิ่มภาระทางการ

คลังของรัฐบาลในระยะยาว เม� อผูสูงอายุที่ไมมีรายไดในยามชราภาพจะ

ทําใหเกิดปญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งในที่สุดรัฐบาลตองจัดหา

งบประมาณมาชวยเหลือ

การเปดใหมีทางเลือกใหรับเงินบําเหน็จชราภาพแทนการรับเงิน

บํานาญชราภาพ เปนการทําใหระบบบํานาญไมแตกตางจาก “การออม” 

โดยทั่วไป ถาเปดใหมีทางเลือกนี้ (และหากสมาชิกสวนใหญเลือกทาง

เลือกนี้) อาจจะสะทอนใหเห็นถึงวิธีคิดและพฤติกรรม “การมองระยะ

สั้น” (myopic) ของประชาชน ใหความสําคัญสถานการณปากทองของ

ตนเองในระยะสั้น ไมคํานึงถึงความมั่นคงทางรายไดยามชราภาพใน

ระยะยาว ซึ่งในทางหลักการหากเปนเชนนี้ รัฐบาลควรที่จะเขามาคิด

แทน/วางแผนแทนประชาชน โดยการแทรกแซงตลาดจัดใหมีบํานาญ

เพ� อบังคับใหประชาชนมีบํานาญ เพ� อประกันความมั่นคงทางรายไดระยะ

ยาว 

การเปดโอกาสใหรับบําเหน็จชราภาพไดดวย เปนสิ่งที่ไมควร

ดําเนินการอยางยิ่ง กองทุนประกันสังคมควรเปน Defined Benefits หรือ 

Defined Contributions อยางใดอยางหนึ่ง ไมควรที่จะเปนทั้งสองรูปแบบ

ในขณะเดียวกัน การเปดโอกาสใหรับบําเหน็จชราภาพอาจจะดูเหมือน

ชวยผูประกันตนในระยะสั้นได แตจะขาดความมั่นคงทางดานรายได

ยามชราภาพในระยะยาว ซึ่งเปนเปาหมายหลักของการออกแบบกองทุน

ประกันสังคมตั้งแตเริ่มตน 

การเพิ่มทางเลือกใหสามารถนําเงินบางสวนไปเปนหลักประกัน

กับสถาบันการเงินที่มีความตกลงกับสํานักงานประกันสังคม เพ� อใชใน

การดํารงชีพของผูประกันตน ในกรณีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภัย 

หรือเหตุการณอ� นใดฯ

เปนแนวทางที่ไมเปนธรรมและขัดตอหลักการ “การประกัน

สังคม” ซึ่งอยูบนพื้นฐานของการเฉลี่ยทุกขเฉลี่ยสุขกันระหวางสมาชิก 

ในกรณีปกติโดยการทํางานของกองทุนอยางที่เปน เงินในสวนที่กองทุน

เตรียมไวจายใหสมาชิกเปนบํานาญชราภาพ สมาชิกที่เสียชีวิตเร็ว (ดึง

เงินออกจากกองทุนนอยกวา) จะชวย

สมาชิกที่เสียชีวิตชา (ดึงเงินออกจาก

กองทุนมากกวา) การทํางานในลักษณะนี้

ชวยใหกองทุนประกันสังคมอยูได ซึ่งถา

ไมมีการปฏิรูปใดๆ กองทุนเองก็กําลังจะ

ประสบปญหาในระยะยาวอยูแลว หาก

มีการอนุญาตใหสมาชิกที่นําเงินบางสวน

ไปเปนหลักประกันการกูยืม หากเสียชีวิต

กอนเวลาอันควร ไมสามารถใชคืนเงินกูยืม

ของตนได ทําใหสถาบันการเงินสามารถ

มายึดเงินค้ําประกันได นั่นหมายความวา หนาที่การชวยเหลือเกื้อกูล

กันระหวางสมาชิกที่เสียชีวิตเร็วกับเสียชีวิตชาก็จะลดบทบาทลงไป รวม

ทั้งสมาชิกที่ไมไดมีสวนไดจากการกูยืม แตตองมารับความเสี่ยงที่อาจ

ตองเพิ่มเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมที่ตองมีภาระการชดเชยเงินกู                                                                         

การดําเนินการในลักษณะนี้ทําใหฟงกชันการประกันสังคมสูญเสียไปและ

ไมเปนธรรม

เปนแนวทางที่ขัดตอการคํานวณทางคณิตศาสตรประกันภัย

สําหรับการจายเงินบํานาญแบบกําหนดผลประโยชนบํานาญ (Defined 

Benefit) ทั้งนี้ การเปดทางเลือกใหสมาชิกในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจาก

ภัยพิบัติที่รุนแรงหรือเกิดโรคระบาดสามารถนําเงินบางสวนไปเปนหลัก

ประกันธุรกิจการเงิน จะทําใหไมสามารถประมาณการทางคณิตศาสตร

การประกันภัยเพ� อดูสมดุลของรายไดรายจายของบํานาญชราภาพได 

เน� องจากไมสามารถประมาณวงเงินที่เปนของผูประกันแตละ

คนได ความไมแน�นอนนี้เกิดจากรูปแบบกองทุนประกันสังคมเปนการ

สมทบเงินจากผูประกันตนเขากองกลาง (Collective finance) ไมไดเปน

บัญชีเฉพาะตัว จะทราบวามีสิทธิไดเงินบํานาญเทาใดนั้นก็ตอเม� อถึงอายุ

เกษียณหรือออกจากการเปนสมาชิก มีความไมแน�นอนของเงินบําเหน็จ

บํานาญที่จะได ตั้งแตไมไดสักบาท เน� องจากสงไมครบ หรือถาอยูจน

เกษียณตองคํานวณยอนหลังตามสูตรบํานาญ (Define Benefit formula: 

DB) ถึงจะรูวาจะไดบํานาญเทาใด การค้ําประกันเงินกู โดยมีความไม

แน�นอนวาผูประกันตนจะมีเงินในอนาคตที่เปนสิทธิประโยชนชราภาพ

ของตนเองเทาใด อาจเกิดการค้ําประกันหนี้เกินวงเงินบําเหน็จบํานาญที่

จะไดรับ ซึ่งจะเปนปญหาทางกฎหมายตอดวยวาเปนความผิดของใคร ไล

เบี้ยความเสียหายจากใคร

ซึ่งตางจากรูปแบบการสะสมเงินแบบบัญชีสวนตัวของกองทุน

เงินออม หรือ Provident fund ที่เงินที่สงจะเก็บเปนบัญชีสวนตัวและ

จายบําเหน็จบํานาญ โดยดูเพียงเงินที่ออมบวกผลตอบแทนการลงทุน 

(Define contribution: DC)

มีความไมแน�นอนจากการที่อาจมีหนี้สูญจากการที่กองทุนประกัน

สังคมเปนผูค้ําประกันแลวถูกยึดเงินค้ําประกัน เพราะผูกูไมชําระหนี้ตาม

เง� อนไขที่กําหนด 

ไมสามารถคํานวณวงเงินที่จะใชในการลงทุนของกองทุนไดอยาง

ถูกตอง เพราะความยากลําบากในการคํานวณความน�าจะเปนของเงิน

เขาเงิน-ออกของกองทุนประกันสังคมได และไมสามารถไลเบี้ยได เพราะ

ประมาณการหนี้สูญไมถูก มีโอกาสที่สูตรใหมในการคํานวณเงินบํานาญ

ของผูประกันตนจะไดเงินบํานาญลดลง เพราะตองกันเงินไวสําหรับหนี้

สูญ (ซึ่งคาดประมาณไดยากมาก เพราะหลักการของประกันสังคมเปน

แบบ DB จะเสียชีวิตชาหรือเร็ว จึงไมสามารถคาดการณเงินบํานาญที่

คาดวาจะไดตลอดชีวิตของแตละคนไดไมแน�นอน)

เปนนโยบายที่อาจมี Quick win แต Long term loss ทั้งในเชิง

บริหารจัดการ ทางเศรษฐกิจ และทางการเมือง

ระยะสั้นมีปญหาการบริหารจัดการของประกันสังคม และอาจ

นําไปสูการไรเสถียรภาพของกองทุนประกันสังคม เน� องจากมีโอกาสเกิด

ปญหา moral hazard ขึ้น โดยที่สมาชิกที่ตองการจะกู นําเงินดังกลาวไป

ค้ําประกัน แลวทายที่สุดเบี้ยวหนี้ เงินค้ําประกันจากกองทุนประกันสังคม

ตองโดนยึดไป มีการฟองรองไลเบี้ยกันมากมาย และยิ่งหากธนาคารเห็น

วามีกองทุนประกันสังคมเปนผูค้ําประกันที่มีความน�าเช� อถือ ปลอยกู โดย

ไมพิจารณาจริงจัง เกิดปญหา principal-agent ตามมาอยางเลี่ยงไมได

อาจเปนประเด็นทางกฎหมายที่เสี่ยงตอการถูกฟองรองตอศาล

รัฐธรรมนูญและศาลปกครอง โดยประเด็นที่จําเปนตองทําใหกระจาง

คือ รัฐบาลโดยกองทุนประกันสังคมสามารถออกกฎหมายใชเงินกองทุน

ประกันสังคมไปค้ําประกันหนี้สินของบุคคลไดหรือไม โดยประเด็นสําคัญ

ที่ตองพิจารณาคือ เงินในกองทุนนั้นสําหรับกองทุนประกันสังคมแลวเปน

สินทรัพยหรือเปนหนี้สิน เน� องจากเงินเหลานั้นเปนภาระผูกพันระยะยาว

ที่จะตองนํามาจายเปนเงินบํานาญชราภาพใหกับสมาชิกตามขอตกลงที่

วางไว

นอกจากจะสงผลกระทบตอเสถียรภาพทางการเงินของกองทุน ยัง

จะมีผลกระทบทางการเมืองตอรัฐบาลท้ังในระยะส้ันและระยะยาว แมวา

สิทธิประโยชนชราภาพตามมาตรา 33 จะมีรูปแบบเปนกองทุนสํารอง

แบบไมเต็มวงเงิน (partial fund) ไมตองคํานวณสมดุลของรายไดรายจาย 

(actuarial balance) เต็มรูปแบบ เปดโอกาสใหมีการปรับสูตรสิทธิประโยชน

บํานาญชราภาพได โดยผลกระทบทางการเมืองเกิดข้ึนเพราะไมใชสมาชิก

ทุกคนจะไดประโยชน (better off) จากแนวคิดน้ี แตสมาชิกสวนใหญจะเสีย

ประโยชน (worse off) เพราะคนไดประโยชนคือคนใชเงินบํานาญชราภาพ

ไปคํ้าประกัน แตทุกคนจะเสียประโยชนเพราะตองถูกปรับสูตรคํานวณ

บํานาญใหมเพ� อ take care คนกลุมสวนนอยท่ีจะไปกู

การเปดทางเลือกใหสมาชิกในพื้นที่ที่ ไดรับผลกระทบจากวิกฤต

เศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือเหตุการณอ� นใดสามารถนําเงินบางสวนไป

เปนหลักประกันกับสถาบันการเงินที่มีความตกลงกับสํานักงานประกัน

สังคมเพ� อใชในการดํารงชีพของผูประกันตน สามารถใชแนวทางอ� นที่

อาจชวยเหลือเหมาะสมกวา เชน

มีทางเลือกเชิงนโยบายอ� นที่รัฐบาลสามารถใหความชวยเหลือแก

ผูที่ประสบปญหาดังกลาว เชน การใหเงินชวยเหลือ การตั้งกองทุนชวย

เหลือเปนการเฉพาะกิจ เปนตน

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมที่เปดโอกาสใหกองทุนประกัน

สังคมสามารถลงทุนได อาจจะใชวิธีการปลอยกูใหกับสมาชิกโดยตรง

บนพื้นฐานของการวิเคราะหความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งการเปดโอกาส

ใหสมาชิกกูเงินจากกองทุนประกันสังคมไดนั้นจําเปนตองศึกษาอยาง

รอบคอบ

โดยหลักการ การเปดทางเลือกใหสมาชิกในพื้นที่ที่ ไดรับผล 

กระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือเหตุการณอ� นใดสามารถ

นําเงินบางสวนไปเปนหลักประกันกับสถาบันการเงินที่มีความตกลง

กับสํานักงานประกันสังคมเพ� อใชในการดํารงชีพของผูประกันตน 

เปนแนวคิดที่อยูบนพื้นฐานวิธีคิดของระบบบํานาญแบบ Defined 

Contribution เจาตัวออมเงินมาในระบบเทาไหร มีผลตอบแทนจากการ

บริหารเงินออมนั้นเพียงไร สามารถเห็นไดอยางชัดเจน หากใชเงินนั้น

เปนหลักประกันเงินกูไดคงจะไมแปลกอะไร แตการนําแนวคิดการนําเงิน

บํานาญแบบ Defined Benefits มาค้ําประกันเงินกูยืมคงจะไมเหมาะสม

ตามเหตุผลที่กลาวไป หรือหากประกันสังคมตองการที่จะเนนใหความ

สําคัญกับสิทธิประโยชนใหมแบบนี้ คงจะตองจําเปนตองปรับหลักการ

ของระบบบํานาญไปสูแนวคิด Notional Defined Contribution หรือ 

Defined Contributions ซึ่งนั่นแปลวาตองยกเลิกระบบประกันสังคม 

(Social Insurance) ที่ใชอยูในปจจุบันทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงนี้มีนัยตอ

ความจําเปนในการดํารงอยูของกองทุนประกันสังคมดวย. 

ศ.ดร.วรเวศม สุวรรณระดา 

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ศ.วุฒิคุณ นพ.ถาวร สกุลพาณิชย 

Centre for Social Health Protection Study 

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล

ณะนี้มีเสียงเรียกรองจากคนกรุงเทพฯ  

เปนจํานวนไมนอย ใหรีบมีการเลือกตั้ง

ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกันเสีย 

ที หลังจากท่ีหางหายไปนานนับจากปลาย

ป พ.ศ.2559 ก็กวา 5 ปเต็มแลว ทําใหรัฐบาลอยู 

เฉยไมไดและกําลังจะใหจัดการเลือกตั้งประมาณ

กลางปนี้ 

ดังนั้น วันนี้เราลองมาทบทวนความรูและ

ปญหาเกี่ยวกับ “กรุงเทพมหานคร” ซึ่งเปนเมือง

หลวงของประเทศไทย เปนเมืองขนาดใหญระดับ

มหานคร (Metropolitan) ที่มีความโดดเดนแหงหนึ่ง

ในโลก เชน ใหญเปนอันดับที่ 73 ของโลก เปน

เมืองดีที่สุดของโลกอันดับที่ 37 และเคยเปน

เมืองอันดับ 1 ที่ผูคนเคยมาเยือนมากที่สุดในโลก 

เปนตน

 กรุงเทพฯ มีประวัติความเปนมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิม

เปนหมูบานตําบลที่เรียกวา “บางกอก” ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยาทั้งสอง

ฝง ไมไกลจากปากน้ําที่ออกสูทะเล จึงคอยๆ เจริญกลายเปนเมืองทาและ

เมืองหนาดานสําคัญ 

จนเม� อป พ.ศ.2325 ไดมีการกอสรางเปนเมืองใหมทางฝงตะวัน

ออกของแมน้ําเจาพระยาและสถาปนาเปนราชธานีโดยพระบาทสมเด็จ 

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 แหงพระบรมราชวงศจักรี นับจาก

นั้นเปนตนมากรุงเทพฯ ก็มีวิวัฒนาการเติบโตเร� อยมาจวบสองรอยสี่สิบ

ปแลว ในทางการจัดระเบียบการปกครองไดมีการปรับปรุงมาจนถึง พ.ศ.

2514 มีการรวมจังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดธนบุรี เปน “จังหวัดนครหลวง

กรุงเทพธนบุรี” บริหารซอนกันทั้งราชการภูมิภาคและราชการสวนทอง

ถิ่น

ตอมา พ.ศ.2515 ไดรวมจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี องคการ                                                                 

บริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เทศบาลนครหลวง และสุขาภิบาลทุก                                                                  

แหงในเขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เขาเปนองคกรเดียวกันเรียกวา “กรุง 

เทพมหานคร” แตการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือ พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร

ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518 และที่แกไขเพิ่มเติมอีกหลายฉบับ 

จนถึงฉบับลาสุดคือ ฉบับ พ.ศ.2528 ไดทําใหกรุงเทพมหานครกลาย 

เปนการปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ มีฐานะเปนนิติบุคคล มีการแยก

อํานาจบริหารออกจากอํานาจนิติบัญญัติ โดยใหผูวาราชการกรุงเทพ 

มหานครมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เปนหลักการถวงดุล 

ที่ออกแบบใหฝายบริหารเขมแข็ง (Strong Executive) 

แตทั้งนี้ กรุงเทพมหานครยังคงอยูใตการกํากับดูแลของรัฐบาล

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสอดคลองกับหลักความเปนรัฐ

เดี่ยว (Unitary State) 

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่น

มีพื้นที่รับผิดชอบ 1,569 ตารางกิโลเมตร มีประชากรในทะเบียนบาน 

ประชากรแฝง และแรงงานตางดาว รวมกันไมนอยกวา 8 ลานคน กทม.

มีภาระหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดไมนอยกวา 40 อยาง โดยมีหน�วย

งานรองรับภารกิจเปนระดับสํานักซึ่งเปนงานฝายอํานวยการ 17 สํานัก 

และสํานักงานเขตซึ่งเปนงานฝายปฏิบัติการ 50 เขต มีโรงเรียนใน

สังกัด 437 แหง โรงพยาบาล 10 แหง สถานีดับเพลิงและกูภัย 37 แหง 

โรงขนถายขยะและโรงกําจัดขยะ 6 แหง โรงบําบัดน้ําเสีย 20 แหง มี

ขาราชการกรุงเทพมหานคร ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประเภท

ตางๆ รวมกันทั้งหมดเกือบ 100,000 คน มีงบประมาณรายจายประจําป 

2565 ประมาณ 7.9 หม� นลานบาท 

กรุงเทพมหานครตามประสาเมืองหลวงขนาดใหญยอมตองมี

ปญหาทั้งในอดีตและปจจุบันหรือในอนาคตอยูไมนอย ซึ่งอาจจะไลเรียง

ดูได ดังนี้

1) ปญหาดานผังเมือง จากอดีตถึงปจจุบันกรุงเทพฯ เปน

ศูนยกลางแทบจะทุกอยางของประเทศ ทําใหกลายเปนเมืองโตเดี่ยว 

ผูกขาดความเจริญ ผูคนหลั่งไหลมาทํางานและอยูอาศัย การขยายตัว

ของเมืองเปนไปอยางไรทิศทาง การใชที่ดินไมมีประสิทธิภาพ กฎหมาย

ผังเมืองตามไมทัน มีการบุกรุกแมน้ําลําคลองและที่สาธารณะอยู

ทั่วไป สงผลถึงทัศนียภาพของเมือง 

2) ปญหาการจราจร เกิดรถติดและการไมปฏิบัติตามกฎ

จราจร สถิติอุบัติเหตุทางถนนนับวาสูงมาก แมจะเปนเร� องของหน�วยงาน

อ� นดวย เชน ตํารวจ หรือกรมการขนสงทางบก แต กทม.ก็มีสวนรับผิด

ชอบในการสรางถนนหนทาง ตรอก ซอก ซอย และดูแลทางเทา รวมทั้ง

ปายสัญญาณตางๆ

3) ปญหาน้ําทวม ทั้งที่เกิดจากน้ําฝน น้ําเออลนจากแมน้ํา 

เน� องจากน้ําเหนือไหลมาหรือน้ําทะเลหนุน รวมทั้งการทรุดตัวของพื้นดิน

และการกัดเซาะของน้ําทะเล

4) ปญหามลภาวะ (1) ขยะมูลฝอยกวา 10,000 ตันตอวัน  

และน้ําเสียเน� องจากมีคลองใน กทม.กวา 1,100 คลอง (2) อากาศ

เสีย ทั้งคารบอนมอนอกไซดจากยานพาหนะและกาซอ� นๆ จากโรงงาน  

รวมทั้งฝุนผงที่ลอยมาจากการเผาซากพืชในบางพื้นที่และจังหวัดใกล

เคียง 

5) ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สถิติอาชญากรรม

ใน กทม.มีประมาณ 2-3 หม� นคดีตอป ที่น�าเปนหวงคือ คดียาเสพติด คดี

ประทุษรายตอทรัพย รวมทั้งยังมีปญหาไฟไหมอาคารอยูบอยครั้ง

6) ปญหาสุขภาวะและคุณภาพชีวิต ถาไมนับโรคอุบัติใหมอยาง

โรคโควิด-19 กรุงเทพฯ ก็ยังมีโรคภัยไขเจ็บอยูไมนอย เชน โรคทองรวง 

โรคไขเลือดออก และโรคจากการดําเนินชีวิตในเมือง ไดแก โรคความ

ดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหืด โรคอวน ตองเรงรัดการรักษาความ

สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองใหเจริญหูเจริญตา                                                                         

การเพิ่มจํานวนและพื้นที่สวนสาธารณะใหเขาเกณฑมาตรฐาน รวมทั้ง

การบริหารจัดการปญหาผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสในสังคม  

เชน คนจรจัดและคนไรบาน 

7) ปญหาอํานาจหนาที่ตามระเบียบกฎหมาย และการทับ

ซอนพื้นที่ในการบริหารจัดการกับหน�วยราชการอ� นและรัฐวิสาหกิจ 

ทําใหอํานาจในการบริหารจัดการของ กทม.มีจํากัด ไมอาจแกไข

ปญหาตางๆ อยางมีเอกภาพได อีกทั้งงบประมาณก็ยังไมเพียงพอ

อีกดวย ตัวอยางจากการเปนหนี้ บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ 

(รถไฟฟา BTS) 

8) ปญหาการมีสวนรวมของพลเมือง ตามหลักปรัชญาของการ

ปกครองทองถิ่น ผูวาฯ และผูอํานวยการเขตดูจะอยูหางไกล ไมใกลชิด

กับคนในพื้นที่เหมือนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบอ� นๆ ประชาชน

มีสวนรวมในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่นอย 

9) ปญหาทางการเมือง ในกรณีที่ผูวาฯ มาจากพรรคการเมืองฝง

ตรงขามกับพรรครัฐบาล การสนับสนุนและการประสานงานอาจจะไมสู

ราบร� นนัก อันเปนธรรมชาติของการตอสูทางการเมือง 

เม� อเมืองแหงนี้มีความสําคัญ แตมีปญหารอการแกไขอยู

มากมาย การเลือกตัวผูที่จะมาเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานครจึง

ตองใชวิจารณญาณในการตัดสินใจเปนพิเศษ อยาเลือกเพียงเพราะ 

“ชอบ” แตตองเลือกเพราะ “ใช” ดวย กรุงเทพฯ ถึงจะมีโอกาสเปนเมือง

แหงเทพสมกับช� อมหานครแหงนี้.                                                                                    

 โดย  “พงศโพยม วาศภูติ” 

กลุมนโยบายสาธารณะเพ� อสังคมและธรรมาภิบาล

สรุปประเด็นที่เกี่ยวของกับการแกไขพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. .....

กรุงเทพมหานครกับความทาทาย

สําหรับผูวาฯ คนใหม

บ

ข



ลังจากแทงก๊ักไม่ยอมเข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรค

เศรษฐกิจไทยเหมือนกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหม

เผ่า ส.ส.พะเยา และเพื่อน ส.ส.คนอื่นๆ ที่ถูก

พรรคพลังประชารัฐมีมติขับออกเมื่อกลางเดือน

มกราคมที่ผ่านมา ที่สุดนายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.บัญชี

รายชื่อ และนายวัฒนา ช่างเหลา ส.ส.ขอนแก่น ก็ได้สังกัด

ใหม่เป็นที่เรียบร้อย

เพียงแต่พรรคใหม่ของ 2 พ่อลูกตระกูลช่างเหลา ไม่

ได้เป็นพรรคเศรษฐกิจไทยที่ ร.อ.ธรรมนัส เพื่อนสนิทย้าย

ไปก่อนหน้า แต่เป็น “พรรคภูมิใจไทย” พรรคที่นายเอกราช

และนายวัฒนาตกเป็นข่าว

มาด้วยสักพักว่าจะย้ายไป

อยู่ด้วย 

ก่อนหน้านี้ นาย

เอกราชออกมาปฏิเสธตลอด

ว่าไม่ได้จะไปพรรคภูมิใจ

ไทย ส่วนสาเหตุที่ยังไม่ได้

ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรค

เศรษฐกิจไทยเหมือนกับ

คนอื่น เพราะต้องการรอ                

ดูผลการพิจารณาของคณะ

กรรมการการ เลื อกตั้ ง  

(กกต.) ว่าจะรับรองมติพรรค                                                                                 

พลังประชารัฐที่ขับ 21 ส.ส.ออกหรือไม่ ในวันที่ 14 กุมภา 

พันธ์ที่ผ่านมาก่อน

แต่แล้วในงานมงคลสมรสของนายพิทักษ์ชน ช่างเหลา                                                                           

สมาชิกพรรคภูมิใจไทย ลูกชายคนเล็กของนายเอกราชเมื่อ                                                                           

ค่ำาวันที่ 14 กุมภาพันธ์ นายเอกราชและนายวัฒนาลูก                                                                     

ชายคนโตกลับเรียกเสียงฮือฮา ด้วยการยื่นใบสมัครสมาชิก

พรรคพร้อมค่าสมัครสมาชิกพรรคตลอดชีพให้แก่นายอนุ                                                                        

ทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระ 

ทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย   

การสมัครสมาชิกดังกล่าวยังเป็นการตอกย้ำาให้เห็น

ว่า กระแสข่าวที่ออกมาอย่างหนาหูในช่วงที่ผ่านมา ว่าพ่อ

ลูกตระกูลช่างเหลาจะไม่ตาม ร.อ.ธรรมนัสกับพวกไปพรรค

เศรษฐกิจไทย แต่จะไปพรรคภูมิใจไทยเป็นข้อเท็จจริงมา

โดยตลอด แต่ไม่ยอมรับ

มีรายงานว่า แต่เดิมนั้นนายเอกราชและนายวัฒนา

ต้ังใจจะไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยในการเลือกต้ังคร้ังหน้า  โดย

มีพันธสัญญากับผู้มากบารมีของพรรคภูมิใจไทยเอาไว้แล้ว                                                                              

ขณะเดียวกันนายเอกราชได้มีการส่งนายพิทักษ์ชน  ลูกชาย

คนเล็ก ไปสมัครสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเป็นคนแรกก่อนใน

ปลายเทอมของรัฐบาลเพื่อแสดงให้เห็นถึงความจริงใจ

ที่ผ่านมา นายเอกราชยังไปปรากฏตัวที่ฐานบัญชา 

การใหญ่ของพรรคภูมิใจไทย ซอยรางน้ำามาแล้วหลายต่อ

หลายครั้ง เรื่องนี้คนในพรรคภูมิใจไทยเห็นมาโดยตลอด

นายเอกราชเองมีความเกรงใจ ร.อ.ธรรมนัส เพื่อน

สนิทอยู่เหมือนกันจึงทำาให้เกิดความลังเล และขอจะย้าย

มาอยู่กับพรรคภูมิใจไทยในครั้งหน้า หากแต่ผู้มากบารมีใน

พรรคภูมิใจไทยกดดันว่าจะต้องมาเลยทันทีเท่านั้น ไม่ต้อง

รอให้ถึงครั้งหน้าแล้ว เพื่อต้องการมี ส.ส.เอาไว้ในมือให้ได้

มากที่สุดในเทอมนี้.

สิบปี ผมขับ กทม.-ปาดังเบซาร์ (สายใต้) กับ  กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 

เส้นทางของป้าวนอยู่ใน กทม.จึงไม่พบกัน และมาถึงตอนนี้ก็คงพบ

กันยากแล้ว เพราะป้าก็ ๘๐ ใกล้ ๙๐ ซึ่งเป็นอายุที่ไล่กวดผมมาติดๆ 

พบกันได้ก็พบ ถ้าไม่พบ ชาตินีก้็ไปพบชาติหน้า....นะคร้าบ

ขอบคุณที่ท่านอัตถ์ช่วยแนะนำาให้ได้รู้จักกันอีกครั้ง.

กำานันถึก

 

เรียก “ท่านป้า” น่ีผมไม่เก่ียวนะครับ ไปเคลียร์กันเอาเอง  ฮ่าๆๆๆๆ 

คนบางซื่อไม่ได้หายไปไหนครับ ยังอ่านไทยโพสต์และจดหมาย

ของกำานันถึกทุกฉบับ ฮ่าๆๆๆ เพียงแต่นานๆ จะแวะมาเยี่ยมกันที 

และส่งขนมอร่อยๆ มาให้กองบรรณาธิการไทยโพสต์ได้เคี้ยวกันจน

อ้วนท้วนไปหลายต่อหลายคน 

กลอนหน้าต่าง คนบางซื่อแต่งไว้เยอะครับ ส่งมาให้ผมหลาย

เล่มแล้ว และยังเก็บรักษาไว้ทุกเล่ม จะทยอยนำามาให้กำานันถึกได้

อ่านไปเรื่อยๆ ครับ 

สำาหรับงานรวมเล่มของคุณวัชรทัศน์ ถ้าสนใจผมพร้อมเป็น

ตัวกลางให้ครับ แต่ติดปัญหาจะหลังไมค์กันอย่างไรดี  เพราะแต่ละ

ท่านเขียนเป็นจดหมายมา ถ้าเป็นอีเมลการแจ้งที่อยู่ การนัดแนะ

มันจะง่ายขึ้นครับ ถ้าแจ้งผ่านคอลัมน์ผมเกรงว่าจะเป็นการรบกวน

ความเป็นส่วนตัวของแต่ละท่านมากเกินไป.

ข่าวออนไลน์เย็นนี้

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

วันนี้พฤหัสบดีที่ ๓ ข่าวออนไลน์ภาคบ่ายที่น่าสนใจ : รัฐบาล

เพิ่มงบจ่ายครึ่งเป็น ๑,๕๐๐ พร้อมเพิ่มจำานวนบัตรคนจน แสดงว่า

รัฐบาลหวังพึ่งประชานิยมช่วยรักษาเสถียรภาพของรัฐบาล เพราะ

วันที่ ๑๗-๑๘ ในเดือนนี้ สภาผู้แทนฯ จะมีวาระประชุมเรื่อง “ไม่

ไว้วางใจรัฐบาล” แต่ไม่มีการลงมติ เพื่อหวังว่าประชาชนจะไม่ให้

ความสำาคัญกับเรื่องราวท่ีฝ่ายค้านนำาเสนอ เพราะเงินกำาลังจะเข้าเป๋า

เรื่องที่สอง: สถิติผู้ติดเชื้อเข้าใกล้หมื่นแล้ว หวังว่าการเสี่ยง

เปิดให้ดื่มกินถึง ๕ ทุ่มจะไม่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่สาม: ผู้ก่อการร้ายภาคใต้รุกหนัก หวังว่ากองทัพจะ

สามารถสยบความรุนแรงได้ สถานการณ์วันนี้เลยจุดที่จะใช้การ

เจรจาสันติภาพแล้ว ผมสังเกตว่าเฟกนิวส์ท่ีสร้างความเกลียดชังชาว

ไทยมุสลิมกระหึ่มเพื่อสร้างความแตกแยกในประเทศในผู้ก่อการ

ร้ายก็จะเพิ่มความรุนแรง ดังนั้นเชื่อว่ามีทฤษฎีสมคบคิดระหว่าง

โทนี่กับนักการเมืองใต้ที่ใจเป็นผู้ก่อการร้าย ในอดีตพบว่าโทนี่สนับ  

สนุนการเงินให้เว็บผู้ก่อการร้าย

นายตังเม

5บทความ

มมมม...

ข่าวคราวของคนรุ่นใหม่ผู้รักประชาธิปไตย หวง 

แหนในสิทธิ เสรีภาพ ช่วงวันวาเลนไทน์ ดูจะเน้นไปที่

เรื่องใต้เตียงกันเป็นพิเศษ 

เพิ่งจะฉาวกรณี “นิวมธ.” ไปหยกๆ 

วันนี้มี “สายน้ำา” ตามมาอีกคน 

นายคนนี้เป็นสมาชิกกลุ่มทะลุวัง เคลื่อนไหวต่อต้าน และ

โจมตี สถาบันพระมหากษัตริย์

คล้ายๆ กรณี “นิวมธ.” ที่เคยเป็นหัวหน้ากลุ่ม “พรรคโดม

ปฏิวัติ” ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

กรณีความผิดทางเพศ การคุกคามทางเพศ หากยึดถือตาม

มาตรฐานของสังคมแล้ว คนพวกนี้จะต้องไม่มีบทบาทในการชี้นำา

ใครได้อีก

ทั้งกรณี “นิวมธ.” กับ “สายน้ำา ทะลุวัง” มีความเกี่ยวพันกัน

แบบงงๆ ให้ โซเชียลของเด็กพวกนี้เล่าเรื่องพวกเขาเองดูครับ 

กลุ่มทะลุวังออกแถลงการณ์ กรณี “สายน้ำา” ดังนี้ครับ

“...แถลงการณ์จากองค์กรทะลุวัง ในกรณี #แฉสายน้ำาทะลุ

วังถอดถุง

จากความล่าช้าของแถลงการณ์จากองค์กรทะลุวัง หลังจาก

ที่มีประเด็นความรุนแรงเกิดขึ้น องค์กรมิได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด                                                                                      

ทางองค์กรได้ติดต่อพูดคุยกับผู้เสียหายทั้ง 5 รายที่ได้เปิดเผยข้อ 

มูลต่อสังคมและได้สอบถามถึงความต้องการและข้อเรียกร้องของ

ผู้เสียหายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเป็นที่มาของแถลงการณ์ในวันนี้

แถลงการณ์ ทะลุวัง - ThaluWang

เรื่อง #แฉสายน้ำาทะลุวังถอดถุง

จากเหตุการณ์ #แฉสายน้ำาทะลุวังถอดถุง เราขอยืนยันว่า 

ทุกอย่างที่ผู้เสียหายได้เปิดเผยต่อสังคม เป็นความจริงทั้งหมด

ซึ่งทำาให้ สายน้ำา และ ตะวัน ตัดสินใจลาออกจากการเป็น

สมาชิกกลุ่ม 

ทะลุวัง ขอประณามการกระทำาของ สายน้ำา นภสินธุ์ ตรี    

รยาภิวัฒน์ อดีตสมาชิก กลุ่มทะลุวัง เนื่องจากประพฤติเป็นเหตุ

แห่งความรุนแรงทางเพศ ทั้งการข่มขืน ข่มขู่ การใช้อำานาจการ

ละเมิดสิทธิ และไม่เคารพความยินยอมของผู้เสียหาย

รวมไปถึงการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ และ แสวงหา

ผลประโยชน์ทางเพศทุกรูปแบบ ซึ่งถือเป็นการกระทำาที่ขัดต่อหลัก

มนุษยธรรม ความเท่าเทียม และความเป็นประชาธิปไตย

ใต้เตียงม็อบคนรุ่นใหม่

ทะลุวัง ขอประกาศจุดยืน เคียงข้างผู้เสียหาย โดยคำานึงถึง

ความต้องการของผู้เสียหายเป็นสำาคัญอย่างไม่มีเงื่อนไขและจะไม่

ปกป้องอาชญากรไม่ว่ากรณีใดก็ตาม....”

ฝั่ง “สายน้ำา นภสินธุ์” ก็เคลื่อนไหวผ่านโซเชียล และดูจะกลาย

เป็นแฟชั่น คือยอมรับผิด แต่ไม่สำานึก

เฟซบุ๊กของ “สายน้ำา นภสินธุ์” โพสต์เอาไว้แบบนี้ครับ 

“...ผม นภสินธุ์ อยากจะออกมายอมรับ ขอโทษ กับสิ่งที่ผมได้

เคยกระทำาละเมิด consent ของอีกฝ่าย ผมได้ทำาการขอโทษกับผู้ถูก

กระทำาเเล้ว ผมรู้สึกผิดต่อผู้ถูกกระทำาเป็นอย่างมาก จึงอยากออกมา

แสดงความรับผิดชอบ โดยผมพร้อมเรียนรู้ปรับปรุง และนำาไปสู่การ

แก้ไขต่อไป

ส่วนเรื่องของการเคลื่อนไหว ผมขอยืนยันที่จะเคลื่อนไหวต่อไป

พร้อมกับปรับปรุงและแก้ไขตัวผมเองและพร้อมที่จะรับฟังคำาอบรมใน

เรื่องเพศจากทุกคน ผมขอโทษในสิ่งที่ผมได้กระทำาลงไป และไม่มีข้อ

แก้ตัวอะไรสำาหรับสิ่งที่ผมได้ทำา...”

เห็นอะไรมั้ยครับ? 

ในแง่จริยธรรม ถือว่าร้ายแรงมาก

และถ้าเป็นไปตาม แถลงการณ์ของกลุ่มทะลุวังที่ระบุว่า “ข่มขืน 

ข่มขู่ การใช้อำานาจการละเมิดสิทธิ และไม่เคารพความยินยอมของผู้

เสียหาย” เป็นคดีอาญาครับ 

พฤติกรรมเลวทรามแบบนี้จะไปเคลื่อนไหวทางการเมืองอะไร

อีก 

ลองกลับกันดู หากเป็นนักการเมืองฝ่ายรัฐบาล มั่วเซ็กซ์ ข่มขืน 

ละเมิดทางเพศ คิดว่าม็อบสามนิ้วจะอยู่เฉยหรือ 

นายกฯ ต้องลงมารับผิดชอบด้วย เพราะถือเป็นผู้บังคับบัญชา 

ถามจริงเถอะ แกนนำาในกลุ่มทะลุวังเพิ่งจะรู้หรือว่า  “สายน้ำา 

นภสินธุ์” ได้ละเมิดทางเพศผู้หญิงเป็นว่าเล่น ไม่มีใครสงสัยอะไรกัน

เลยหรือ 

ย่ิงเข้าไปหาความจริงก็ย่ิงมึนกับพฤติกรรมของเด็กรุ่นใหม่กลุ่มน้ี 

มันดูยุ่งเหยิงไปหมด  

จนอดคิดไม่ได้ว่าเด็กๆ เหล่านี้รวมกลุ่มทำาอะไรกันแน่ 

วานนี้ (๑๕ กุมภาพันธ์) กลุ่มทะลุวัง ออกแถลงการณ์อีกฉบับ 

แต่เป็นกรณี  “นิวมธ.”

“.... แถลงการณ์ ทะลุวัง - ThaluWang เรื่อง #แฉนิวมธ. และ

ข้อเรียกร้องของผู้เสียหายในนามองค์กรทะลุวัง จากที่ ตะวัน อดีต

สมาชิก ได้มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้เสียหายใน

กรณี #แฉนิวมธ. ว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มทะลุวัง โดยไม่ได้รับ

การยินยอมจาก ผู้เสียหาย ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดความยินยอมและ

สิทธิส่วนบุคคลในการ เปิดเผยข้อมูลและตัวตนของผู้เสียหายว่าเป็น

สมาชิกในองค์กรทะลุวัง

สมาชิกในองค์กรทุกคนจึงเห็นตรงกันว่าองค์กรต้องการเรียก

ร้องความ ยุติธรรมคืนแก่ผู้เสียหาย โดยยึดถือตามหลักผู้ถูกกระทำา

เป็นศูนย์กลางตามที่ นายสิริชัย นาถึง  ได้กล่าวอ้าง สืบเนื่องจากก่อน

หน้านี้ผู้เสียหายได้มีการยื่น สารโดยตรงถึงพรรคโดมปฏิวัติแล้วตั้งแต่

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาแต่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆ จาก

พรรคโดมปฏิวัติเลย

ด้วยเหตุนี้องค์กรทะลุวังจึงจำาเป็นต้องการส่งสารเรียกร้องไปยัง 

พรรคโดมปฏิวัติ ทั้งนี้ นายสิริชัย นาถึง ต้องยื่นใบรับรองแพทย์การ

ตรวจ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STDs) และใบรับรองแพทย์ที่ยืนยัน

การแพ้ถุงยางของนายสิริชัย นาถึง ต่อองค์กรทะลุวัง ภายในวันที่ ๒๒ 

กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามความประสงค์ของผู้เสียหาย 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพรรคโดมปฏิวัติจะยืนเคียงข้างผู้เสียหาย

และ มอบความเป็นธรรมให้แก่ผู้เสียหายให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นบรร 

ทัดฐานในการ ดูแลผู้เสียหายที่เกิดจากความรุนแรงทางเพศต่อไป...”

ทางพรรคโดมปฏิวัติ Dome Revolution ตอบกลับว่า

“...ในสารถึงพรรคโดมปฏิวัติ ที่ได้เผยแพร่ในทวิตเตอร์ น้อง

แมวนิรนาม เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  ทางพรรคได้รับสารนั้น

แล้ว แต่ทางพรรคมีความเข้าใจว่าเรื่องที่กล่าวถึงพรรคโดมปฏิวัติและ

เรื่องที่เรียกร้องให้บุคคลที่ถูกกล่าวถึงไปดำาเนินการนั้นเป็นคนละ

ส่วนกัน ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ที่เข้าใจผิดพลาด

ในส่วนของการที่พรรคโดมปฏิวัติไม่ได้ติดต่อใดๆ ไปยังผู้เสีย

หาย ต้องเรียนชี้แจงให้ทราบว่าพรรคโดมปฏิวัติคำานึงถึงสภาพจิตใจ

ของผู้เสียหายเป็นหลัก ด้วยความกังวลว่าผู้เสียหายอาจจะมีผลกระ

ทบทางจิตใจที่อาจไม่พร้อมสู่กระบวนการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็น

ดังกล่าวที่เกิดขึ้น รวมถึงยังไม่ได้มีการกล่าวโดยสาธารณะว่าผู้เสีย

หายจากกรณี #แฉนิวมธ. คือบุคคลใดหรือสังกัดกลุ่มองค์กรใด

ทางพรรคจึงไม่ได้มีการติดต่อไปยังผู้เสียหาย ทั้งนี้ภายหลัง

จากที่ได้ทราบแถลงการณ์ของกลุ่มทะลุวัง พรรคโดมปฏิวัติจะติด 

ต่อเพื่อพูดคุยกับผู้เสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือตามที่กลุ่มทะลุวัง

ได้ยืนยันตามแถลงการณ์ต่อไป...”

สรุปคือ พรรคโดมปฏิวัติ กับ กลุ่มทะลุวัง เป็นบ้านพี่เมือง

น้อง หรือเมืองขึ้น หรืออะไรกันแน่ 

แต่ที่ชัดๆ คือ พวกแกนนำามันรู้จักกันหมด เผลอๆ กิน  เที่ยว 

นอนด้วยกัน ไม่เช่นน้ันจะย่ามใจสร้างความเสียหายได้มากมายแบบ

นี้ ได้อย่างไร 

เด็กๆ กลุ่มนี้เรียกร้องให้ผู้ ใหญ่ปฏิรูปบ้านเมืองในทุกด้าน 

เพราะพวกเขาคืออนาคตของประเทศ  

เด็กๆ เอาแต่ด่าผู้ใหญ่อย่างหยาบคาย หาว่าเป็นพวกล้าหลัง 

ไม่มีทางที่ชีวิตของพวกเขาจะดีขึ้นได้ หากผู้ใหญ่เหล่านี้ยังปกครอง

บ้านเมือง 

แต่เด็กๆ กลุ่มนี้ ไม่แม้แต่จะมองว่า แล้วตัวเองมีดีกว่าผู้ใหญ่

ตรงไหน 

ครับ...ข่าววานนี้อีกเช่นกัน “กวาง เดียร์ลอง” เซ็กซ์ครีเอ

เตอร์ ที่มีคลิปหลุด แล้วชาวคณะสามนิ้วพากันยกย่องว่า เป็นผู้ 

นำาด้านเซ็กซ์อย่างเปิดเผย จะย้ายไปอยู่เนเธอร์แลนด์ เปลี่ยนชื่อ 

เปลี่ยนนามสกุล เพราะประเทศไทยไม่เหมาะที่จะอาศัยอีกแล้ว 

ต้องหนีไปที่ที่ดีกว่า

ฉะนั้นอย่าได้แปลกใจครับ ก่อนนี้ทุกครั้งที่มีการชุุมนุมม็อบ

สามนิ้ว จะเขียนป้ายกระดาษ สื่อสารให้สังคมเห็นว่า พวกเขา

ต้องการเสรีภาพเรื่องเพศ หรือแม้กระทั่งสนับสนุนการค้าประเวณี

ถูกกฎหมาย 

เด็กนักเรียนหญิง ม.ปลาย ยังลุกขึ้นมาเรียกร้องให้มีโสเภณี

เสรี 

มันวนอยู่แบบนี้แหละครับ.

ผู้เจริญจอดรถ

เช่าจอดรถ รายเดือน ดีแท้

ไม่จอดแช่ ริมถนน บาปหนัก

เสียค่าเช่า จอดรถ ของรัก

ได้ฟูมฟัก ดูแล รถของเรา

จอดรถ ริมถนน บาปยิ่งนัก

อุปสรรค จราจร ร้อนเร่า

ทำาทุกข์ โทษทัณฑ์ มิบรรเทา

เสียค่าเช่า จอดรถ ผู้เจริญ

ท่านป้า

เรียน ท่านอัตถ์/ท่านเปลว ๒ บ.ก.ใหญ่แห่ง ทพ.

อ่านบทความหน้า ๕ และหน้า ๓ ของ ทพ.แล้วชื่นใจทั้ง  ๒ 

หน้า เพราะน่าจะเป็นข่าวดีทั้ง ๒ หน้าในความคิดของ กำานันถึก มี

ถ้อยแถลงจาก พ.อ.วัชระ วีระวงศ์ แจ้งให้ บ.ก.อัตถ์ทราบว่าท่าน

ได้รวมผลงานการเขียนบทความไว้เป็นเล่ม (หลาย) เรื่องที่ลงใน

คอลัมน์ “ถูกทุกข้อ” แล้วได้ส่งมาให้ท่านอัตถ์ได้แจ้งเป็นข่าวว่า

พิมพ์เป็นเล่ม (สอดสีสดสวยด้วย) มีเรื่องราวที่น่าติดตามอ่านหลาย

เรื่อง ท่านสมาชิกท่านใดสนใจจะอ่านประดับความรู้เพื่อความเพลิด 

เพลิน ขอให้แจ้งไปที่ท่าน บ.ก.อัตถ์

เมื่อทราบข่าวแล้วกำานันถึกก็อยากได้บ้าง แต่ขอร้องเป็นส่วน

ตัวว่าจะให้ส่งค่าหนังสือเป็นเท่าไหร่ก็แจ้งผ่านท่าน บ.ก.อัตถ์มาอีกที 

ผมคิดว่าน่าจะมีเพื่อนคอลัมน์ที่อยากอ่านเรื่องดีๆ ที่ ท่านวัชรทัศน์ 

ท่านเขียนไว้พร้อมจะช่วยจ่ายค่าพิมพ์ต่อเล่มให้ โดยไม่ขัดข้อง ส่วน

จะให้ส่งไปที่ใดก็แล้วแต่สมาชิกจะแจ้งก็แล้วกัน ส่วนกำานันถึกคราว

นี้จะส่งให้ก็จะได้เจอที่อยู่อย่างจะแจ้งเสียที

ยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับคราวนี้เป็นเรื่อง งานเขียนเชิงประวัติ 

ศาสตร ์ ของตำารวจ (เกษียณแล้ว) เป็นเรื่องเกี่ยวกับงานที่ประสาน

กับตำารวจทั้งตอนอ่านแล้วสนุก ผมอ่านมา ๔-๕ ตอนสนุกน่าอ่าน

ต่ออีกหลายเรื่อง คราวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชวัง “พระราช

นิเวศน์มฤคทายวัน” ของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๖ อยู่ที่ ที่ทำาการใหญ่

ของตำารวจตระเวนชายแดน ห้วยทรายเหนือ “ท่านเอกอัง” เขียน

เอาไว้น่ารวมเล่มเมื่อเขียนได้สัก ๑๐-๑๒ เรื่องก็จะได้ พ็อกเกตบุ๊ก 

รวมเล่ม ๑ เล่มกำาลังพอเหมาะ คิดรวมเล่มเมื่อไหร่บอก กำานันถึก 

ยินดีสนับสนุนเป็นคนแรกครับ (ขอเพิ่มอีกนิดครับ)

“ถูกทุกข้อ” ฉบับนี้ตามพบคนที่ผมตามหา “คนบางซื่อ” 

หายไปนานเลยครับ (พอกับ “กำานันถึก” ก็หายศีรษะไปเหมือนกัน) 

นอกจากตามเพื่อนสมาชิก “คนบางซื่อ” (เจ้าบทเจ้ากลอน) ได้ ก็ได้

รับรู้ว่าท่านคือ นักกลอน กลอนเดี่ยวเขียนกลอนวิธีเดียวคือ “กลอน

หน้าต่าง” กำานันถึก ขยับจะเขียนถาม ท่านอัตถ์ หลายครั้งก็ยั้งใจไว้ 

เพราะไม่แน่ใจว่าเป็นนักกลอนชนิดไหน เช่น นักกลอนนอนเดี่ยว/

นักกลอนใจเดียว/นักกลอนหน้าต่างเดี่ยว

ท่านป้า ท่านเล่นเขียนเป็นแบบกลอนมหัศจรรย์อย่างนี้ เลย

ทำาให้กำานันถึกต้องงงและ “หงุดหงิด” ในบางครั้งเพราะไม่เข้าใจ

เจตนา แต่เมื่อได้อ่านความในใจท่ีเขียนท้ิงไว้ในคอลัมน์ จึงเข้าใจได้

ทันทีว่าคนแบบป้าน่ีท่านเหมือนคนบางซื่อหลายคน พูดซื่อๆ จะทำา

อะไรก็ซื่อๆ ยกตัวอย่างว่า ท่านมีกล้วยเป็นสวนทำาได้หลายอย่างหลาย

ชนิด แต่คิดจะทำาแห้งๆ ส่งไปให้ลูกหลานกินก็ทำาเป็นกล้วยชนิดแห้งๆ 

(มีให้เลือก) กล้วยตาก กล้วยเชื่อม กล้วยต้ม กล้วยบวชชี ฯลฯ คิด

แล้ววุ่นวายเอาง่ายๆ มี ๓ รส เลยคือใช้ กล้วยห่ามๆ  ฝานเป็นแผ่น

ทอดน้ำามันมะพร้าวหรือน้ำามันถ่ัวเหลืองไฟอ่อนๆ พอก่ึงสุกก่ิงดิบแล้ว

เอามาลงกระทะน้ำาตาลมะพร้าวผสมน้ำามันมะพร้าว ทอดให้กล้วย

เป็นแผ่นเหลือง พักน้ำามันแห้งบรรจุกระป๋องแจกลูกหลานก็อร่อยไป

อีกแบบ แต่เห็นมีรายงานว่าลูกหลานร่างเมนูซ้ำามาสองปีแล้วนะครับ

ตอนที่ผมทำางานรถไฟขับรถเข้าอู่ที่บางซื่อ มีบ้านพักอยู่ในอู่

เส้นทางของผมต้องข้ามแม่น้ำาเจ้าพระยา (สะพานพระราม ๖) เป็น

สมัครสมาชิกในงานแต่ง

มาตรการช่วยเหลือของรัฐมีหลายวิธีครับ ในสถานการณ์ที่

แตกต่างกันไป ไทยไม่ใช่ประเทศพัฒนาแล้ว ฉะนั้นให้ลืมความเป็น

รัฐสวัสดิการไปได้เลย สำาหรับประเทศไทยนโยบายลักษณะประชา

นิยมคือแจกน้ัน ผมไม่เห็นด้วยกับการท่ีจะใช้ในช่วงเศรษฐกิจประ                                                                        

เทศ หรือเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะปกติ แต่ในยามเกิดวิกฤตเศรษฐ 

กิจ ผมมองว่าเป็นเรื่องจำาเป็น และรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกก็

ใช้วิธีแจกให้ประชาชน เพื่อให้เกิดการใช้จ่าย เป็นการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ ช่วงโควิดยักษ์ใหญ่อย่างอเมริกาก็แจกนะครับ การกระ                                                                   

ตุ้นให้ประชาชนจับจ่ายมีความสำาคัญอย่างมากในการกระตุ้น

เศรษฐกิจ เช่น โครงการคนละครึ่ง ทำาให้เม็ดเงินหมุนเวียนสูง

มากทีเดียว  ประชาชนได้ พ่อค้าแม่ค้าตัวเล็กตัวน้อยได้ เศรษฐกิจ

ระดับฐานรากมันก็ขยับได้. 

กระท่อม

 * ห้า สิงหา สองห้าหกสามในยามนั้น

ส.ส. “รงค์ บุญสวยขวัญ” นครศรีฯ

ส.ส. “สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง” ของกระบี่

สงขลามี ส.ส. “พยม  พรหมเพชร”

 * กับอีกหนึ่งผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ

“สามารถ  เจนชัยจิตรวนิช” รวมเป็น ๔ มีทีเด็ด 

เสนอ “พืชกระท่อม” เข้าสภาฯ อย่าว่าเท็จ

หวังสรรพเสร็จ “ปลด” พืชนี้ ไม่มีภัย

 * โดยมีท่านรัฐมนตรียุติธรรม

“สมศักดิ์ เทพสุทิน” นำาเสนอให้

เข้า “ครม.” ฉับพลันในทันใด

ส่งสภาฯ พิจารณาไปไม่รอรี

 * สุดท้ายสำาเร็จดังมุ่งมาดปรารถนา

ส.ส.ในสภาฯ เห็นด้วยช่วยเต็มที่

ปลด “กระท่อม” พ้น “ยาเสพติด” ทันที

ทำาพืชนี้ “ถูกกฎหมาย” ปลูกได้พลัน 

 * “กระท่อม” จึงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่

สร้างงานให้คนไทยไปทั่วนั่น

ทั้ง “ใบ-ต้น” เพาะชำาขายได้เงินครัน

ขอเพียงแค่ขยันเท่านั้นพอ

 * “กระท่อม” ทำาอะไรได้หลายอย่าง

เฉพาะทางผลิตยามาให้หมอ

ใช้รักษาคนไข้ได้ไม่ต้องรอ

ยาฝรั่งอั้งม้อให้เสียเวลา

 * “กระท่อม” นั้นเป็นพืชสมุนไพร

ที่คนไทยภาคภูมิใจเป็นนักหนา

เป็น “ของดีที่มีอยู่” คู่พารา

เนิ่นนานมาครา ปู่-ย่า-ตา-ยาย

 * ขอบคุณรัฐบาล “ท่านบิ๊กตู่”

และ “ผองผู้ผลักดัน” อันมุ่งหมาย

“ปลดล็อก” กระท่อมพ้นจาก “ยาเสพติด” ร้าย

ช่วยคนไทยอีกมากมายได้งานทำา.

สมโชค พลรักษ์

เอกราช ช่างเหลา

อื

ห



ป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ หลังจากที่ประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เลื่อนการพิจารณาวาระขอต่อ                                                                         

สัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวระหว่างกรุงเทพ 

มหานคร กับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) 

ระยะเวลา 30 ปี (ปี 2572-2602) ออกไปก่อน โดยให้กระทรวง

มหาดไทยและกระทรวงคมนาคมหารือกันให้ ได้ข้อสรุปในประ 

เด็นที่ทั้ง 2 ฝ่ายยังมีความเห็นแย้งกันอยู่

ทำ�ให้ในเวล�ต่อม� กระทรวงคมน�คม นำ�โดย น�ยชยธรรม์                                

พรหมศร ปลัดกระทรวงคมน�คม ได้ตั้งโต๊ะชี้แจงแถลงไขกรณีก�ร

เสนอคว�มเห็นประกอบก�รพิจ�รณ�ของคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

เรื่อง ขอคว�มเห็นชอบผลก�รเจรจ�และเห็นชอบร่�งสัญญ�ร่วม

ลงทุนโครงก�รรถไฟฟ้�ส�ยสีเขียว ว่� ก�รเสนอคว�มเห็นฯ ของ

กระทรวงคมน�คม ได้ยึดหลักคว�มถูกต้องและประโยชน์สูงสุดที่

ประช�ชนพึงจะได้รับเป็นลำ�ดับแรก โดยเฉพ�ะเรื่องอัตร�ค่�โดย                                                                                    

ส�ร, ก�รกำ�หนดเงื่อนไขก�รเข้�ระบบตั๋วร่วมที่ครอบคลุมทุกโครง                                                                                     

ข่�ย และคว�มถูกต้องครบถ้วนของขั้นตอนต�มกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

เหตุผลที่กระทรวงคมน�คมเห็นว่�ผลก�รเจรจ� และร่�ง

สัญญ�ที่ กทม.เสนอ ครม. ยังไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประช�ชน

และร�ชก�ร มีดังนี้ 1.เงื่อนไขก�รจัดเก็บค่�แรกเข้�ในก�รเดิน

ท�งเชื่อมต่อ ในร่�งสัญญ�ฯ จะยกเว้นค่�แรกเข้�เฉพ�ะระบบ

เปลี่ยนถ่�ยม�จ�กโครงก�รฯ ภ�ยใต้ระบบตั๋วร่วมเท่�นั้น โดยที่

ระบบตั๋วร่วมต้องไม่มีก�รแก้ไขระบบที่ติดตั้งไว้เดิม ซึ่งไม่เป็นไป

ต�มบันทึกข้อตกลงว่�ด้วยก�รจำ�หน่�ยทรัพย์สินและโอนภ�ระ

ท�งก�รเงิน โครงก�รรถไฟฟ้�ส�ยสีเขียวของ รฟม.กับ กทม. ที่

กำ�หนดให้ กทม.ยกเว้นค่�แรกเข้�ระบบ หรือค่�ธรรมเนียม ห�ก

ผู้ โดยส�รเปลี่ยนถ่�ยจ�กรถไฟฟ้�ส�ยอื่นของ รฟม. โดยระบบ

รถไฟฟ้�ที่ผู้ โดยส�รขึ้นลำ�ดับแรกจะเป็นผู้ได้รับค่�แรกเข้�ระบบ

2.ร�ยได้กรณีรัฐดำ�เนินก�รเอง จ�กร�ยง�นก�รศึกษ�

แนวท�งก�รดำ�เนินก�รและผลสรุปก�รเจรจ�โครงก�รรถไฟฟ้�

ส�ยสีเขียว บทที่ 5 มีผลสรุปว่� กรณีรัฐดำ�เนินก�รเอง ปี 2562-

2602 จะมีร�ยได้รวม 1,577,141 ล้�นบ�ท มีค่�ใช้จ่�ย 1,109,312 

ล้�นบ�ท ทำ�ให้มีกระแสเงินสดสุทธิ 467,822 ล้�นบ�ท กรณี

เอกชนดำ�เนินก�ร พบว่� ภ�ครัฐจะมีกระแสเงินสดสุทธิเพียง 

32,690 ล้�นบ�ท ดังนั้นจึงสรุปได้ว่�กรณีรัฐเป็นผู้จ้�งเดินรถจะ

ทำ�ให้รัฐมีกระแสเงินสดสุทธิม�กกว่�กรณีให้เอกชนดำ�เนินก�รสูง

ถึง 435,132 ล้�นบ�ท

3.ก�รคิดอัตร�ค่�โดยส�รไม่เป็นไปต�ม MRT Assessment 

Standardization ก�รกำ�หนดค่�โดยส�รสูงสุดที่ 65 บ�ท โดย

ต�มร่�งสัญญ�สัมปท�นโครงก�รรถไฟฟ้�ส�ยสีเขียวมีเงื่อนไขจะ

เริ่มใช้หลังวันที่ 5 ธ.ค.72 ดังนั้นช่วงระหว่�งรอต่อสัญญ�ทำ�ให้

ปัจจุบันค่�โดยส�รตลอดส�ยอยู่ที่ 158 บ�ท แต่ กทม.มีก�ร

ยกเว้นค่�แรกเข้� จึงเหลือค่�โดยส�รที่ 104 บ�ท

ทั้งนี้ ปัจจุบันไทยใช้รูปแบบค่�โดยส�รรถไฟฟ้�ต�มระยะ

ท�ง ต�มม�ตรฐ�น MRT Assessment Standardization ซึ่งเมื่อ

เปรียบเทียบร�ยได้ค่�โดยส�รจ�กสูตร MRT และข้อเสนอของ 

BTS พบว่� ข้อเสนอของ BTS มีร�ยได้ค่�โดยส�รม�กกว่�แบบ 

MRT ประม�ณ 4.6 แสนล้�นบ�ท ดังนั้นก�รคิดค่�โดยส�รแบบ 

MRT Assessment Standardization จะทำ�ให้ผู้ โดยส�รได้รับ

ประโยชน์จ�กค่�โดยส�รที่ถูกลง โดยค่�โดยส�รจะอยู่ที่ประม�ณ 

51 บ�ท และรัฐบ�ลช่วยลดค่�ครองชีพให้ผู้ โดยส�รได้ปีละ 1.5 

หมื่นล้�นบ�ท และ 4.ในร่�งสัญญ�ฯ ไม่มีเงื่อนไขที่ระบุชัดในก�ร

ลดค่�ครองชีพให้ประช�ชน

ล่�สุดเมื่อวันที่ 14 ก.พ.ที่ผ่�นม� สภ�องค์กรของผู้บริโภค

จัดเสวน�ออนไลน์ หัวข้อ “รถไฟฟ้�ต้องถูกลง ทุกคนต้องขึ้น

ได้ ผู้ว่�ฯ กทม. ช่วยได้หรือไม่” โดยมีว่�ที่ผู้สมัครผู้ว่�ฯ กทม. 4 

คน คือ น�ยชัชช�ติ สิทธิพันธุ์ ว่�ที่ผู้สมัครผู้ว่�ฯ กทม. ผู้สมัคร

อิสระ, น�ยสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ว่�ที่ผู้สมัครผู้ว่�ฯ กทม. จ�ก

พรรคประช�ธิปัตย์, น�ยวิโรจน์ ลักขณ�อดิศร ว่�ที่ผู้สมัครผู้ว่�ฯ 

กทม. จ�กพรรคก้�วไกล และน�งรสน� โตสิตระกูล ว่�ที่ผู้สมัคร

ผู้ว่�ฯ กทม. ผู้สมัครอิสระ เข้�ร่วม ได้แสดงคว�มเห็นไปในท�ง

เดียวกัน คือคัดค้�นก�รขย�ยสัญญ�สัมปท�นรถไฟฟ้�ส�ยสีเขียว 

โดยมองว่�ร�ค�โดยส�ร 65 เป็นภ�ระประช�ชน และได้แนะนำ�

โอนโครงก�รส�ยสีเขียวให้รัฐบ�ลดูแลจะเป็นแนวท�งที่ดีที่สุด

แน่นอนว่า เรื่องนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้รับทราบแนวทางการแก้ปัญหา

ของร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยมอบ                                                                             

หมายให้กระทรวงมหาดไทยกลับไปทำาคำาชี้แจงเพิ่มเติมในประ 

เด็นของกระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 

2565 และนำาเข้าสู่การประชุมพิจารณา ครม.ครั้งต่อไปโดยเร็ว                                                                            

ซ่ึงเรื่องการต่อสัมปทานสายสีเขียวยังคงเป็นประเด็นท่ีต้องจับตา

มองว่าท้ายที่สุดแล้วบทสรุปจะออกมาเป็นอย่างไร.

มาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ชวนออกมาหาไอเดียดีๆ สร้าง

บ้�นหลังใหม่รับปีเสือ บอกเลยครั้งนี้ม�เต็มจัดใหญ่

กว่�เดิมกับ “รับสร้�งบ้�น FOCUS 2022” วันที่ 30 

มีน�คม-3 เมษ�ยน 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้�และก�รประชุม 

อิมแพ็ค เมืองทองธ�นี อ�ค�ร 8 ง�นนี้หัวเรือใหญ่จัดง�น วร

วุฒิ ก�ญจนกูล น�ยกสม�คมธุรกิจ

รับสร้�งบ้�น จัดทัพบริษัทรับสร้�ง

บ้�น ขนเอ�แบบบ้�นดีไซน์ใหม่

ม�โชว์กันเป็นครั้งแรก พร้อมพบ

นวัตกรรมสุดไฮเทคในยุคนิวนอร์

มอลที่ม�พร้อมกับม�ตรฐ�นคว�ม

ปลอดภัยเข้�ชมง�นเต็มร้อย ง�นนี้

บอสใหญ่ประก�ศลั่น เรื่องสุขภ�พ

อน�มัยต้องม�ก่อนนะจะบอกให้ 

มั่นใจยอดจองปลูกสร้�งบ้�นต้อง

ฮอตปังทะลุเพด�น. 
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กัลยา ยืนยง

วรวุฒิ กาญจนกูล

ครม.เคาะแพ็กเกจกระตุุ้นใช้อีวี
ลดภ�ษี-อุดหนุนเงินสูงสุด1.5แสนบ�ท

ทำาเนียบฯ • ครม.รับทราบแนวทางส่งเสริมยานยนต์ ไฟฟ้า ให้เดิน

หน้ามาตรการสนับสนุนการใช้รถยนต์/รถจักรยานยนต์ ไฟฟ้า แบ่ง

แผน 2 ระยะ ทั้งยกเว้นหรือลดอากรนำาเข้า ลดอัตราภาษีสรรพสามิต 

พร้อมให้เงินอุดหนุน

น�ยธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 

เปิดเผยว่� ที่ประชุมคณะรัฐ 

มนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 15 ก.พ.

2565 มีมติรับทร�บแนวท�ง

ก�รดำ�เนินง�นส่งเสริมย�นยนต์

ไฟฟ้� (อีวี) ต�มผลก�รประชุม

คณะกรรมก�รนโยบ�ยย�นยนต์

ไฟฟ้�แห่งช�ติ ครั้งที่ 3/2564 

และครั้งที่ 1/2565 เพี่อส่งเสริม

ให้เกิดก�รผลิต ก�รใช้ย�นยนต์

ไฟฟ้�ในประเทศ ให้เป็นไปต�ม

เป้�หม�ยก�รผลิตและก�รใช้

ย�นยนต์ ไร้มลพิษของย�นยนต์

ทุกประเภท

ทั้งนี้ เพื่อกำ�หนดทิศท�ง

ก�รพัฒน�และขับเคล่ือนม�ตร 

ก�รสนับสนุนฯ ทั้งในส่วนของ

ม�ตรก�รท�งภ�ษีและไม่ใช่ภ�ษี 

จึงกำ�หนดเป็นม�ตรก�รระยะสั้น 

ระหว่�งปี 65-68 และในช่วง

ปี 67-68 โดยในช่วง 2 ปีแรก

ม�ตรก�รสนับสนุนฯ จะให้คว�ม

สำ�คัญกับก�รสร้�งแรงจูงใจให้

เกิดก�รใช้ย�นยนต์ ไฟฟ้�ใน

ประเทศอย่�งกว้�งขว�งโดยเร็ว 

ครอบคลุมทั้งก�รนำ�เข้�รถยนต์/

รถจักรย�นยนต์ ไฟฟ้�สำ�เร็จรูป

ทั้งคัน (CBU) และกรณีรถยนต์/

รถยนต์กระบะ/รถจักรย�นยนต์

ไฟฟ้�ที่ผลิตในประเทศ (CKD) 

ผ่�นก�รยกเว้นหรือลดอ�กรนำ�

เข้� ลดอัตร�ภ�ษีสรรพส�มิต 

และ/หรือให้ เงินอุดหนุนต�ม

เงื่อนไขที่กำ�หนด

และในช่วงที่ 2 นั้นจะ

ให้คว�มสำ�คัญกับก�รส่งเสริม

ก�รใช้ย�นยนต์ ไฟฟ้�ที่ผลิตใน

ประเทศเป็นหลัก โดยยกเลิกก�ร                                       

ยกเว้น/ลดอ�กรนำ�เข้�รถยนต์

สำ�เร็จรูปทั้งคัน (CBU) แต่ยังคง                                       

ม�ตรก�รลดอัตร�ภ�ษีสรรพ 

ส�มิต และ/หรือให้เงินอุดหนุน

ต�ม เ งื่ อน ไขที่ กำ �หนดต่ อ ไป  

เพื่อทำ�ให้ต้นทุนรถยนต์ ไฟฟ้�

สำ�เร็จรูปทั้งคันที่นำ�เข้�สูงกว่�

รถยนต์/รถจักรย�นยนต์ ไฟฟ้�ที่

ผลิตในประเทศ

โดยส่งเสริมให้เกิดก�รใช้

รถยนต์แบตเตอรี่ไฟฟ้� 3 กลุ่ม 

คือ เงินอุดหนุนรถยนต์และรถ

กระบะคันละ 70,000-150,000 

บ�ทต่อคัน และรถจักรย�นยนต์ 

18,000 บ�ทต่อคัน ลดภ�ษี

สรรพส�มิตรถยนต์จ�ก 8% เป็น 

จอม อำ�เภอภูเรือ จังหวัดเลย ซึ่งเป็นจังหวัดที่ปลูกแก้วมังกร

ม�กที่สุดในประเทศไทย เพื่อส่งเสริม ให้คำ�แนะนำ�เรื่องก�รใช้

ประโยชน์จ�กคว�มตกลงก�รค้�เสรี (FTA) เพื่อขย�ยไปสู่ตล�ด

ต่�งประเทศ เนื่องจ�ก 15 ประเทศที่ไทยมี FTA ด้วย ได้แก่ 

อ�เซียน 8 ประเทศ ยกเว้นม�เลเซีย ยังคงเก็บภ�ษีศุลก�กร

แก้วมังกรที่ส่งออกจ�กไทยที่ 5% จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง ออสเตรเลีย 

นิวซีแลนด์ ชิลี เปรู ได้ยกเลิกก�รเก็บภ�ษีศุลก�กรกับแก้วมังกร

ส่งออกจ�กไทยแล้ว ส่วนเก�หลีใต้ยังคงเก็บภ�ษีศุลก�กรที่ 36% 

จึงเป็นโอก�สดีของเกษตรกรผู้ปลูกแก้วมังกรของไทยในก�ร

ขย�ยตล�ดส่งออก

การเคหะฯ เปิดขาย 2 โครงการย่านบางปู

น�ยทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่�ก�รก�รเคหะแห่งช�ติ เปิด

เผยว่� ขณะนี้ก�รเคหะแห่งช�ติได้เปิดโครงก�รให้ประช�ชนได้

เป็นเจ้�ของในหล�กหล�ยทำ�เล ซึ่งเป็นทำ�เลที่ดีมีศักยภ�พ เริ่ม

ที่ “บ�งปู” ปัจจุบันมี 2 โครงก�ร ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท ติดเมือง

โบร�ณ ใกล้สถ�นต�กอ�ก�ศบ�งปู เดินท�งสะดวก อยู่ในแนว

ส่วนต่อขย�ยรถไฟฟ้� ได้แก่ โครงก�รสมุทรปร�ก�ร 4 (บ�งปู) 

จัดสร้�งเป็นอ�ค�รชุด 4 ชั้น ร�ค�เริ่มต้น 550,000 บ�ท และ

โครงก�รก�ร์เด้นวิลล์ บ�งปู ท�วน์ โฮม 2 ชั้น ร�ค�เริ่มต้น 

2,500,000 บ�ท ปัจจุบันทั้ง 2 โครงก�รก่อสร้�งแล้วเสร็จพร้อม

ส่งมอบ กำ�หนดเปิดข�ยระหว่�งวันที่ 11-20 กุมภ�พันธ์ 2565 

นอกจ�กนี้ยังได้เปิดให้จับจองโครงก�รเคหะชุมชนและบริก�ร

ชุมชน ฉะเชิงเทร� จัดสร้�งเป็นบ้�นแฝด 2 ชั้น เนื้อที่ประม�ณ 

21 ตร.ว. เปิดข�ยร�ค� (เงินสด) 755,000 

ปลื้มปี 64 โกยยอดสินเชื่อกว่า 1.5 แสนล้าน

น�ยคงสิน คงค� ประธ�นคณะเจ้�หน้�ที่ด้�นธุรกิจสิน                                                                             

เชื่อย�นยนต์ บมจ.ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� เปิดเผยว่� ผลก�ร

ดำ�เนินง�นปี 2564 ยอดสินเชื่อใหม่มูลค่� 156,000 ล้�น

บ�ท และพอร์ตสินเชื่อคงค้�งรวม 422,000 ล้�นบ�ท ครอง

คว�มเป็นผู้นำ�สินเชื่อย�นยนต์ครบวงจร เดินหน้�สร้�งโซลูชัน

ผลิตภัณฑ์และบริก�ร พร้อมขย�ยระบบนิเวศย�นยนต์เต็มรูป

แบบ อย่�งไรก็ต�มในปี 2565 ค�ดว่�ยอดข�ยรถยนต์ โดยรวม

อยู่ที่ 810,000 คัน หรือขย�ยตัวประม�ณ 6% จ�กปีก่อนหน้�.

ธพว.เดินหน้าพัฒนายกระดับเอสเอ็มอี ไทย

น�งส�วน�รถน�รี รัฐปัตย์ กรรมก�รผู้จัดก�รธน�ค�ร

พัฒน�วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อมแห่งประเทศไทย 

(ธพว.) เปิดเผยว่� ธน�ค�รได้เดินหน้�ยกระดับเพิ่มศักยภ�พ               

ผู้ประกอบก�รเอสเอ็มอีผ่�นกิจกรรมด้�นก�รพัฒน� ล่�สุด

ในเดือน ก.พ.65 ได้จัดโปรแกรมให้คว�มรู้ด้�นก�รทำ�ตล�ด

ออนไลน์แก่ผู้ประกอบก�รเอสเอ็มอี เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบ

ก�รเอสเอ็มอีให้เติบโตอย่�งเข้มแข็งและยั่งยืน ส�ม�รถนำ�ไปใช้

ประโยชน์เพิ่มร�ยได้ ขย�ยช่องท�งตล�ด ตอบเทรนด์ โลกธุรกิจ

ยุคปัจจุบัน 

กัลฟ์-CP ลงขันตั้งบริษัทรุกธุรกิจโซลาร์

น.ส.ยุพ�พิน วังวิวัฒน์ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รด้�นก�ร

เงิน บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ หรือ GULF เปิด

เผยว่� บริษัท กัลฟ์1 จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำ�เนินธุรกิจ

พลังง�นแสงอ�ทิตย์ และบริษัท อัลเตอร์วิม จำ�กัด ซึ่งเป็น

บริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังง�นหมุนเวียน ถือหุ้นโดย

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด สัดส่วน 99.99% ได้ร่วมกัน

จัดตั้งบริษัท เอจี โคร�ช จำ�กัด ถือหุ้นฝ่�ยละ 50% เพื่อดำ�เนิน

ธุรกิจพลังง�นแสงอ�ทิตย์ รวมถึงพลังง�นแสงอ�ทิตย์บนหลังค� 

และพลังง�นแสงอ�ทิตย์บนพื้นดิน โดยมีกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ย

เป็นโรงง�นอุตส�หกรรม และลูกค้�ภ�คธุรกิจที่ตั้งอยู่ในจังหวัด

นครร�ชสีม� 

หนุนเกษตรกรปลูกแก้วมังกรใช้ FTA ขยายตลาด

น�งอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจ�ก�รค้�

ระหว่�งประเทศ เปิดเผยว่� เมื่อวันที่ 13 ก.พ.2565 ที่ผ่�นม� 

กรมฯ ได้นำ�คณะลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ปลูกแก้วมังกร ไร่พ่อ

2% และรถกระบะเป็น 0% ลด

อ�กรข�เข้�รถยนต์ที่ผลิตในต่�ง

ประเทศและนำ�เข้�ทั้งคัน (CBU) 

สูงสุด 40% สำ�หรับรถยนต์ถึงปี 

2566 ยกเว้นอ�กรข�เข้�รถยนต์

ที่ผลิตในประเทศ (CKD) จำ�นวน 

9 ร�ยก�ร.

ธนกร วังบุญคงชนะ

ารประชุมคณะกรรมการนโยบายการ

เงิน (กนง.) ครั้งแรกของปี 2565 เมื่อวัน

ที่ 9 กุมภ�พันธ์ 2565 ที่ผ่�นม�นั้น มี

มติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบ�ยไว้ที่ 0.50% เพื่อ

สนับสนุนก�รฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งล่�สุด กนง.

ประเมินเศรษฐกิจไทยในปีนี้มีแนวโน้มเติบโตต่อ

เนื่องจ�กภ�คส่งออกและภ�คท่องเที่ยวที่ปรับดี

ขึ้น ส่วนก�รระบ�ดจ�กไวรัสโอมิครอนค�ดว่�จะ

ส่งผลกระทบจำ�กัด ขณะที่อัตร�เงินเฟ้อในปีนี้มี

แนวโน้มสูงกว่�ที่ค�ดและอ�จอยู่เหนือกรอบเป้�

หม�ยในช่วงแรกของปี เนื่องจ�กร�ค�อ�ห�รและ

พลังง�นเพิ่มขึ้น ก�รส่งผ่�นต้นทุนที่สูงขึ้น และ 

Supply disruption ยืดเยื้อ

ด้�น วิจัยกรุงศรี คงค�ดก�รณ์ว่� กนง.จะ

ตรึงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 0.50% ตลอดจนถึงสิ้นปี

นี้ เนื่องจ�กอัตร�เงินเฟ้อมีคว�มเสี่ยงด้�นสูงเพิ่ม

ขึ้น ซึ่ง กนง.ค�ดว่�อัตร�เงินเฟ้อเฉลี่ยในปี 2565 

และอัตร�เงินเฟ้อค�ดก�รณ์ในระยะป�นกล�งยัง

อยู่ในกรอบเป้�หม�ย ต่ำ�กว่� 3% และยังไม่เห็น

สัญญ�ณก�รปรับเพิ่มของร�ค�สินค้�และบริก�ร

เป็นวงกว้�ง อีกทั้งแรงกดดันเงินเฟ้อด้�นอุปสงค์ยัง

อยู่ในระดับต่ำ� ก�รฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังมีคว�ม

กลุ่มร�ยได้อีกด้วย แต่ก็ยังพอมีปัจจัยบวกที่จะ

ช่วยประคับประคองก�รใช้จ่�ยในประเทศได้บ้�ง 

จ�กม�ตรก�รควบคุมก�รระบ�ดที่ผ่อนคล�ยม�ก

ขึ้น ม�ตรก�รช้อปดีมีคืน รวมถึงม�ตรก�รกระตุ้น

เศรษฐกิจล่�สุดวงเงินรวม 53.2 พันล้�นบ�ท 

ผ่�นโครงก�รสำ�คัญๆ ได้แก่ โครงก�รคนละครึ่ง 

ระยะที่ 4 วงเงิน 34.8 พันล้�นบ�ท โครงก�รช่วย

เหลือผู้ถือบัตรสวัสดิก�รแห่งรัฐและกลุ่มเปร�ะ

บ�ง วงเงิน 9.4 พันล้�นบ�ท และโครงก�รเร�

เที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 4 วงเงิน 9 พันล้�นบ�ท ซึ่ง

ม�ตรก�รเหล่�นี้จะช่วยให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนเข้�

สู่ระบบเศรษฐกิจประม�ณ 1-1.5 แสนล้�นบ�ท.
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ประเดิมตั๋วร่วมรถไฟฟ้�3ส�ยเม.ย.65
ราชเทวี • น�งวิไลรัตน์ ศิริโสภณ

ศิลป์ รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น

นโยบ�ยและแผนก�รขนส่งและ

จร�จร (สนข.) เปิดเผยภ�ยหลัง

เป็นประธ�นก�รจัดสัมมน� ครั้ง

ที่ 2 โครงก�รศึกษ�จัดทำ�แผนก�ร

กำ�กับก�รบริห�รจัดก�รระบบตั๋ว

ร่วมว่� เบื้องต้นในเดือนเมษ�ยน

นี้จะส�ม�รถใช้ระบบตั๋วร่วมได้

กับรถไฟฟ้� 3 ส�ย คือ ส�ยสี

ม่วง น้ำ�เงิน และส�ยสีแดง ผ่�น

บัตรเครดิตธน�ค�รกรุงไทยที่เป็น

ระบบไร้ก�รสัมผัส แตะบัตรชำ�ระ

ค่�โดยส�รรถไฟฟ้�ได้ทันที และใน

อน�คตจะขย�ยไปสู่บัตรเดบิตด้วย

อย่�งไรก็ต�ม ในส่วนของ

ระบบรถไฟฟ้�มีหล�ยค่�โดยส�ร  

เช่น อัตร�ค่�แรกเข้�  และ ระยะ

ท�งต่�งกัน  ซึ่ง สนข.พย�ย�มดู

ข้อเท็จจริง ข้อจำ�กัด  ก�รพัฒน� ทั้ง

ก�รใช้บัตรและร�ค�ค่�โดยส�ร

ที่เป็นข้อจำ�กัดในอดีต  โดย สนข. 

พย�ย�มพัฒน�ร่�งกฎหม�ยเพื่อ

ก�รบริห�รจัดก�รตั๋วร่วม  เพื่อ

ใช้ได้ทั้งรัฐและเอกชน  ก�รบริห�ร

นโยบ�ย  ก�รกำ�หนดค่�โดยส�ร  

ก�รอุดหนุนระบบตั๋วร่วม  โดย

ว�งแผนไว้ว่�ภ�ยในปีนี้เสนอร่�ง

กฎหม�ยได้  ส่วนส�ยอื่นต้องเจรจ� 

ก่อน ส่วนร่�งฯ  พ.ร.บ.ก�รบริห�ร

จัดก�รระบบตั๋วร่วม  พ.ศ.  .... ค�ด

ว่�จะเสนอได้ภ�ยในกล�งปีนี้.

ไทยโพสต์ • ปตท.-กฟผ. ลง

น�มร่วมทุนคลังจัดเก็บและ

แปรสภ�พก๊ �ซธรรมช�ติ

เหลว แห่งที่ 2 ต.หนองแฟบ                                        

จ.ระยอง ดันไทยเป็นศูนย์  

กล�งซื้อข�ยก๊�ซธรรมช�ติ

เหลวในอ�เซียน

น�ยสุพัฒนพงษ์ พันธ์

มีเช�ว์ รองน�ยกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง

พลังง�น เปิดเผยว่� ภ�ค

รัฐเล็งเห็นถึงโอก�สในก�ร

ปรับรู ปแบบก�รลงทุน ใน

โครงสร้�งพื้นฐ�นเพื่อรองรับ

ก�รจั ดห�และจั ดส่ ง ก๊ �ซ

ธรรมช�ติของประเทศ จึงได้

มอบหม�ยให้สองรัฐวิส�หกิจ

หลักของประเทศ ได้แก่ บริษัท 

ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) และ

ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประ 

เทศไทย (กฟผ.) ร่วมลงทุนใน

โครงก�รก่อสร้�งคลังจัดเก็บ

และแปรสภ�พก๊�ซธรรมช�ติ

เหลว หรือ LNG Receiving 

Terminal แห่งที่ 2 หรือ 

LMPT2 ตั้งอยู่ที่ตำ�บลหนอง

แฟบ จังหวัดระยอง

ซึ่งจะช่วยส่งเสริมก�ร

แข่งขันในกิจก�รก๊�ซธรรม                        

ช�ติของประเทศ ต�มแนว 

ท�งก�รเปิดเสรีก�๊ซธรรมช�ติ

ในประเทศไทย รองรับก�รนำ�

เข้� LNG ให้สอดคล้องกับ

คว�มต้องก�รใช้ เสริมสร้�ง

คว�มมั่นคงด้�นพลังง�นของ

ประเทศในระยะย�ว และ

เสริมให้ประเทศไทยก้�วเป็น

ศูนย์กล�งก�รซื้อข�ยก๊�ซ

ธรรมช�ติ เหลวในภูมิภ�ค

อ�เซียนต่อไป

น�ยอรรถพล ฤกษ์พิ                                          

บูลย์ ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร

และกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 

บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) 

กล่�วว่� คว�มร่วมมือครั้งนี้                                       

นับเป็นคว�มร่วมมือครั้งใหญ่                                        

ที่สุดในประวัติศ�สตร์ระหว่�ง

สองรัฐวิส�หกิจหลักของประ                                           

เทศที่มีพันธกิจในก�รสร้�ง

คว�มมั่นคงท�งพลังง�น ภ�ย                                                 

ใต้ก�รกำ�กับดูแลของกระทรวง

พลังง�น ที่ได้รับมอบหม�ย

ให้ผนึกกำ�ลังร่วมกันดำ�เนิน

โครงก�ร LNG Receiving 

Terminal แห่งใหม่ ซึ่งจะ

ช่วยให้ก�รใช้ง�นโครงสร้�ง

พื้นฐ�นของประเทศเกิดประ 

โยชน์สูงสุด.

ปตท.เซ็นMOUกฟผ.

ดันไทยฮับขายLNG

91,607.43

15/2/65

 1,701.45
+16.76

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 4,166.30  8,040.74  -3,874.45
 9,356.68  8,688.17  668.50
 43,764.01  40,867.32  2,896.69
 34,320.45  34,011.19  309.26

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 31.88 32.60
ยูโร 35.93 36.91
ปอนดสเตอรลิง 42.89 44.07
เยน (100 เยน) 27.45 28.26
หยวนจีน 4.77 5.17
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,400 28,500
ทองรูปพรรณ 27,894 29,000
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ออมสินแตะเบรก

ฟ้องร้อง-ยึดทรัพย์

ฟุ้งช่วยลูกหนี้NPL
ไทยโพสต์ • “ออมสิน” ลุยออก

ม�ตรก�รชะลอดำ�เนินก�รท�ง

กฎหม�ยต่อลูกหนี้ เอ็นพีแอล

จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.2565 หวังช่วย

ลูกหนี้บักโกรกผลกระทบโควิด-19

น�ยวิทัย รัตน�กร ผู้

อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน เปิด

เผยว่� ธน�ค�รออมสินตระหนัก

ถึ ง สภ�พปัญห�ที่ ลู กหนี้ ห รื อ

ประช�ชนต้องเผชิญกับคว�มย�ก

ลำ�บ�กที่เกิดขึ้นจ�กสถ�นก�รณ์

โควิด-19 ทำ�ให้ต้องข�ดร�ยได้ 

ไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้ ได้ ธน�ค�ร

จึงออกม�ตรก�รชะลอก�รดำ�เนิน

ก�รท�งกฎหม�ยต่อลูกหนี้เอ็นพี

แอลจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.2565 เพื่อ

ช่วยไม่ ให้ลูกหนี้ต้องกังวลเรื่อง

คดีคว�ม และขับเคลื่อนนโยบ�ย

รัฐบ�ลในก�รช่วยเหลือประช�ชน

ทั้งนี้ ม�ตรก�รดังกล่�ว

เพื่อช่วยลดภ�ระลูกหนี้ที่กล�ย

เป็นเอ็นพีแอล ก่อนวันที่ 31 ธ.ค.

2564 ประกอบด้วยสินเชื่อ 4 

ประเภท ได้แก่ สินเชื่อบุคคล-ร�ย

ย่อย, สินเชื่อประช�ชนผู้มีร�ย

ได้น้อย, สินเชื่อครูและบุคล�กร

ท�งก�รศึกษ� และสินเชื่อธุรกิจ

เอสเอ็มอีที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 20 

ล้�นบ�ท

โดยธน�ค�รจะชะลอก�ร

ฟ้องคดีต่อศ�ลไว้จนถึงวันที่ 30 

มิ.ย.2565 ซึ่งรวมถึงลูกหนี้ที ่มี

ก�รทำ�สัญญ�ประนีประนอมยอม

คว�มในชั้นศ�ล และมีก�รผ่อน

ชำ�ระดีม�อย่�งต่อเนื่อง แต่ม�เริ่ม

ค้�งชำ�ระในช่วงระยะเวล�ตั้งแต่

วันที่ 1 เม.ย.2563-31 ธ.ค.2564 

ธน�ค�รจะชะลอก�รดำ�เนินก�ร

ท�งกฎหม�ย โดยชะลอไม่ฟ้อง ไม่

ยึดทรัพย์ ไม่ข�ยทอดตล�ด และ

ไม่ฟ้องล้มละล�ย แล้วแต่กรณี

ต�มสถ�นะของลูกหนี้แต่ละร�ย

“ในปี 2564 มีลูกหนี้ที่เป็น

เอ็นพีแอลที่ ได้รับคว�มช่วยเหลือ

จ�กม�ตรก�รชะลอก�รดำ�เนิน

ก�รท�งกฎหม�ยจำ�นวนม�ก และ

ปัจจุบันลูกหนี้ดังกล่�วมีสถ�นะ

ปกติแล้ว ดังนั้นธน�ค�รจึงขอ

แนะนำ�ให้ลูกหนี้ที่ประสบปัญห� 

โปรดติดต่อธน�ค�รออมสินส�ข�

เจ้�ของบัญชีเงินกู้ ภ�ยในวันที่ 

30 มิ.ย.2565” น�ยวิทัยกล่�ว.

เปร�ะบ�งและแตกต่�งกันอยู่ม�ก โดยเฉพ�ะ

ภ�คท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวล่�ช้�และต่ำ�กว่�ช่วงก่อน

เกิดโควิด-19 อยู่ม�ก

ขณะที่ กนง.ประเมินเศรษฐกิจโดยรวมว่�

จะฟื้นกลับสู่ระดับก่อนวิกฤตก�รระบ�ดอ�จเป็น

ช่วงปล�ยปีนี้หรือต้นปีหน้� และตล�ดแรงง�น

ยังอ่อนแอ ค่�จ้�งที่อ�จยังอยู่ในระดับต่ำ�กว่�ช่วง

เกิดวิกฤตก�รระบ�ด โดย วิจัยกรุงศรี ประเมิน

ค่�จ้�งที่แท้จริงของครัวเรือนที่มีร�ยได้ต่ำ�สุดในปี

นี้จะเพิ่มขึ้นเพียง 1% เมื่อเทียบร�ยปี ต่ำ�กว่�ค่�

จ้�งที่แท้จริงของครัวเรือนร�ยได้สูงสุดที่จะเพิ่ม

ขึ้น 3.2% ขณะที่ค่�จ้�งที่แท้จริงของทุกกลุ่มครัว

เรือนในปีนี้จะยังอยู่ต่ำ�กว่�ระดับก่อนเกิดโควิด-

19 สะท้อนถึงกำ�ลังซื้อที่ยังอ่อนแอและมีคว�ม

แตกต่�งกันต�มกลุ่มร�ยได้ ซึ่งจะส่งผลให้คว�ม

ส�ม�รถในก�รใช้จ่�ยไม่เท่�เทียมกัน และยังบ่ง

ชี้ถึงคว�มเปร�ะบ�งในก�รฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

อย่�งไรก็ต�ม ช่วงต้นปีกำ�ลังซื้ออ�จได้รับ

แรงกดดันจ�กเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น เนื่องจ�กก�ร

เพิ่มขึ้นของร�ค�สินค้�ในกลุ่มพลังง�นต�มร�ค�

น้ำ�มันดิบในตล�ดโลก นอกจ�กนี้กำ�ลังซื้อของผู้

บริโภคยังมีคว�มเปร�ะบ�งและแตกต่�งกันต�ม

‘กรุงศรี’คาดกนง.คงดอกเบี้ยทั้งปีการฟื้นตัวศก.เปราะบาง

ก
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ทรวงอก รพ.เมดพาร์ค ให้ข้อมูลว่า “สำาหรับภาวะกล้าม

เนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน หรือภาวะหัวใจวาย เกิดจาก

การที่เส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้ ทำาให้หัวใจตีบตัน ดัง

พิพิธภัณฑ์ป๊อปอัปแห่งแรกในไทย 

TAG Heuer (แทค ฮอยเออร์) ภายใต้บริษัท จีโอ รีเทล จำากัด หนึ่งในกลุ่มบริษัท แป

ซิฟิกา ประเทศไทย จัดงาน เปิดตัว TAG Heuer Heritage Pop-up Museum พิพิธภัณฑ์ป๊อป 

อัปแห่งแรกในไทย โดยภายในงานมีการจัดแสดงเรือนเวลาประวัติศาสตร์จำานวน 12 เรือน

และ Wall of Fame ที่บอกเล่าเรื่องราวความสำาเร็จและการเดินทางอันยาวนานของ TAG 

Heuer ซึ่งมี โศภนา เลวิจันทร์ ผู้อำานวยการกลุ่มบริษัท แปซิฟิกา พร้อมด้วยเหล่าคนใน

แวดวงสังคมร่วมงาน พร้อมด้วย พิชิตชัย นิธิรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท จีโอ รีเทล จำากัด ณ 

ธารา ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม เมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งนี้สามารถชมได้ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ศกนี้

มอบเสื้อผ้าให้ผู้พิการ

วิรัช  เสรีภาณุ กรรมการ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) หรือ “แม็คยีนส์” ร่วม

สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดยมอบเสื้อผ้าแม็คยีนส์ให้

กับน้องๆ ซึ่งเป็นนักเรียนประจำาและเจ้าหน้าที่ผู้พิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิพระมหา

ไถ่ฯ กว่า 800 คน  โดยมี ณรงค์ รัตนโสภา ผู้แทนมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท แม็คกรุ๊ป 

จำากัด เมื่อเร็วๆ นี้

เปิดประมูลสิทธิเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

สำานักงาน

ทรัพย์สินพระมหา

กษัตริย์เปิดประมูลสิทธิ

การเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

ครั้งที่ 1/2565 

จำานวน 19 อัตรา 

กรุงเทพมหานคร และ

จังหวัดนครปฐม ผู้

สนใจสอบถามข้อมูล

ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 

0-2787-7086-88 และ 

0-2787-7092-94 หรือ 

www.crownproperty.or.th ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์-11 มีนาคม 2565

ต้อนรับเดือนแห่ง

ความรักด้วย Jubilee Heart 

Collection : JUST WHEN 

MY HEART SAYS “IT 

HAD TO BE YOU” เอ็กซ์

คลูซีฟคอลเลกชันจากยูบิลลี่ 

ไดมอนด์ ที่นำาความงดงาม

ของการประสานสองหัวใจ

ก่อให้เกิดพันธสัญญาแห่ง

ความโรแมนติกสื่อนำาหัวใจรักทั้งสองดวงมา

ารบริโภคน้ำาตาลที่เติมมากเกินไปนั้น โดย

เฉพาะน้ำาตาลที่ผู้ผลิตเพิ่มในอาหาร เพื่อทำาให้

เกิดความหวาน หรือยืดอายุการเก็บรักษา

อาหาร จะไม่เพียงแค่ทำาให้คุณอ้วน

ขึ้น แต่ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญ

สำาหรับโรคหัวใจ ศาสตราจารย์

ด้านโภชนาการจากมหาวิทยาลัย 

Harvard กล่าวว่า “ผลกระทบ

ของการบริโภคน้ำาตาลที่เพิ่ม

เข้าไปจะ

ทำาให้ส่ง

ผลเสีย

ต่อสุขภาพ 

เช่น ความดันโลหิต

สูง การอักเสบ น้ำาหนัก

ที่เพิ่มขึ้น โรคเบาหวาน 

 าฆบูชา..วันขึ้น 15 ค่ำาเดือน 3 

ของทุกปี ถือเป็นวันสำาคัญทาง

ศาสนาของชาวพุทธ แม้บางคนจะ

อวดอ้างว่าเป็นผู้ไม่มีศาสนาก็ตาม แต่เมื่อ

เกิดในเมืองพุทธแล้ว อย่างไรเสียร้อยทั้ง

ร้อยต้องรับรู้ว่ามีคุณค่าควรแก่การระลึกถึง 

และประพฤติปฏิบัติตามคำาสั่งสอนขององค์

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มากก็น้อย

เพราะโอวาทปาติโมกข์ที่

พระพุทธเจ้าทรงแสดง เพื่อเป็นเครื่องออก

จากทุกข์ในวันมาฆบูชานั้น นับเป็นหลักที่

จะใช้ในการดำารงชีวิตได้ โดยไม่มีคำาว่า “ตก

ยุค” หรือล้าสมัย ถึงจะเป็นยุคดิจิทัล หรือ

โลกกลายเป็นจักรวาลนฤมิตไปแล้วก็ตาม  

ละเว้นความชั่ว-ทำาแต่ความดี-หมั่น

ฝึกจิตให้บริสุทธิ์

ถือเป็นหัวใจของหลักคำาสั่งสอนใน

พุทธศาสนา ซึ่งมนุษย์ป้าอยากจะบอกว่า 

วันนี้และในอนาคตข้างหน้า หากเยาวชน

คนรุ่นใหม่ไม่มีหลักนี้ใช้ยึดเพื่อการก้าวเดิน

ในชีวิตล่ะก็ มีสิทธิ์และมีแนวโน้มอย่างสูง

ที่จะโซซัดโซเซ เจ็บตัว หรือไม่ก็กลายเป็น

คนอมโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคซึมเศร้า 

หรือโรคจิตเภทต่างๆ จนสายเกินการณ์ก็

เป็นไปได้  

มนุษย์ป้าพิเคราะห์จากกระแสการ

เสพโซเชียลในโลกเสมือนจริง ที่ทำาให้คน

มากมายหลงใหลและเชื่อว่า การสร้าง

ฐานะทางสังคมและฐานะทางเศรษฐกิจนั้น

เป็นเรื่องง่ายๆ ใครก็ทำาได้ขอแค่เพียงมีมือ

ถือสักเครื่องนั้น ถือว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสีย

ไปพร้อมๆ กัน หากคนในสังคมเมตาเวิร์ส

ไม่มีหลักยึดหรือสิ่งพึ่งพิงทางใจ ก็อาจจะ

ล่องลอยอยู่ในโลกที่ปราศจากแก่นจนหา

ทางออกของชีวิตไม่เจอ

ดังนั้น ใครก็ตามที่ปฏิเสธศาสนา

ด้วยคิดว่าเป็นอิสรชน หรือเป็นเสรีภาพที่

แสนจะเท่ระเบิด ขอให้ตระหนักรู้เสียแต่

ตอนนี้ว่า เมื่อความทุกข์บังเกิดแค่เพียง

เล็กน้อย หนูๆ ทั้งหลายอาจจะสติแตกจน

ขาดความยั้งคิด หรือไม่ก็จมอยู่กับทุกข์นั้น 

เพราะขาดแรงศรัทธาที่จะปีนขึ้นมาก็ได้. 

‘ป้าเอง’ 

ศาสนา..เป็นที่พึ่งทางใจ

ม

สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรค

หัวใจให้กับแพทย์ที่เสีย

สละเวลาดูคนไข้อย่าง

หนักในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ด้าน “นพ.

ประดิษฐ์

ชัย ชัยเสรี” 

ศัลยแพทย์

ผู้ชำานาญ

การด้าน

หัวใจและ

นั้นถ้าผู้ที่เป็นในระยะน้อยๆ ก็จะรู้สึกว่าเจ็บแน่นที่

บริเวณหน้าอก เช่น ถ้าคนที่ไปตีกอล์ฟและรู้สึกมี

อาการเจ็บแน่นหน้าอก หากไป รพ.ได้ทันเวลาก็จะ

สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ถ้ารุนแรงก็อาจเสีย

ชีวิตแบบฉับพลัน สาเหตุของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ

ตายเฉียบพลันที่ทำาให้หัวใจวายนั้น อันที่จริงเกิด

จากเส้นเลือดเสื่อมไปตามวัย และมักเกิดในผู้ชาย

มากกว่าผู้หญิง” 

นอกจากนี้ปัจจัยก่อโรคที่สามารถควบคุม

ได้ เช่น การคุมอาหารที่ไม่มีไขมัน เพราะถ้า

ร่างกายอ้วนก็เท่ากับมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจได้

ง่าย เนื่องจากนี้ผู้ที่บริโภคไขมันเป็นจำานวนมาก ไข

มันจะไปเกาะที่ผนังหลอดเลือด ทำาให้เส้นเลือดตีบ

หรือไหลเวียนได้ไม่ดี ทำาให้เกิดโรคหัวใจและหัวใจ

วายเฉียบพลันได้นั่นเอง ดังนั้นการหมั่นออกกำาลัง

กาย การไม่สูบบุหรี่ นอกจากนี้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคความ

ดันโลหิต โรคเบาหวาน หรือโรคไขมันในเลือดสูง ก็

ต้องหมั่นเฝ้าระวังและควบคุมโรคดังกล่าวให้อยู่ใน

ภาวะปกติ เพื่อป้องกันโรคหัวใจและภาวะหัวใจวาย

เฉียบพลันด้วยเช่นกัน และสิ่งที่ลืมไม่ได้นั้น คือการ

ควบคุมอาหาร หมั่นออกกำาลังกาย และยืดเหยียด

ร่างกายอยู่สม่ำาเสมอ”

แพทย์ทั่วประเทศที่มีสัญชาติไทยสามารถ

สมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภา 

พันธ์ 2565-12 สิงหาคม 2565 รวมระยะเวลาเข้า

โครงการ 6 เดือน สามารถเข้าไปดูรายละเอียด

ของโครงการและลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://

medpark.hospital/DoctorsHeartProject. 

กินอาหารหวานอย่างเหมาะสม

marrygun55@gmail.com

ต้นแบบห้องสมุดออนไลน์ ไฮบรารี่ 

อเล็กซองด์ ฮัมเมล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ พัฒนา พิลึกฤาเดช ผู้ก่อตั้งและผู้

อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ จำากัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล 

ผู้นำาด้านการพัฒนาระบบห้องสมุดออนไลน์ ไฮบรารี่ ร่วมกับ พสิษฐ์สัทคุณ จุลละมณฑล 

กรรมการและผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท สยามจุลละมณฑล จำากัด ส่งมอบ

นวัตกรรมเครือข่ายห้องสมุดออนไลน์ ไฮบรารี่ ต้นแบบแก่สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อช่วยสร้างการศึกษาเท่า

เทียมอย่างไร้พรมแดน พร้อมเปิดให้อ่านอีบุ๊กฟรี 1,500 รายการ โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลา

วัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานในการรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้  

Save Doctors’Heart…ดูแลหัวใจหมอ

ใส่ใจสุขภาพแพทย์เพื่อรักษาชีวิตผู้ป่วย

ชวนบริจาคขยะกำาพร้า

ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ไลฟ์สไตล์มอลล์วิถีคนเมือง ใจกลางถนนรัชดาฯ 

ร่วมกับบริษัท N15 Technology จำากัด เชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล

โลกของเราให้น่าอยู่ ภายใต้กิจกรรม “Drive Thru to Clean Energy” เปิดรับบริจาคขยะ

กำาพร้าที่ไม่สามารถนำามารีไซเคิลได้ ขายต่อไม่มีมูลค่า แต่สามารถนำาไปเผาได้ โดยนำาไป

ใช้แทนเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินใน

เตาเผาปูนซีเมนต์ เพื่อลดขยะที่ต้อง

ไปบ่อฝังกลบ โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ 

จุดรับขยะกำาพร้าสัญจร ศูนย์การค้า 

เดอะ สตรีท รัชดา วันที่ 19 

กุมภาพันธ์ เวลา 09.00-12.00 น.

โดยขยะกำาพร้าที่ทุกท่าน

สามารถนำามาร่วมบริจาคได้ อาทิ 

ซองบะหมี่ ห่อผงซักฟอก กระดาษ

ติดเทป ฟิล์มย่นห่ออาหาร กระสอบ

ใส่ข้าวสาร กระสอบใส่อาหารสัตว์ 

ลูกบอลเก่า ลูกขนไก่ ยางรถยนต์ 

หลอดยาสีฟัน แปรงสีฟัน กระปุกครีม

พลาสติก เสื้อผ้า หมวกเก่า พลาสเตอร์ยา ถุงมือยาง ชุดตรวจ ATK หรือหน้ากากอนามัย 

(ผู้ไม่ป่วย) ฯลฯ ทั้งนี้วิธีจัดเก็บขยะก่อนนำามาบริจาคคือ • เทเศษอาหารและของเหลว 

ล้างพอสะอาด นำาไปผึ่งให้แห้ง • เก็บรวบรวมขยะกำาพร้าใส่ถุงมัดให้แน่น

สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ “Drive Thru to Clean Energy” ได้

ที่เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/n15technology/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.

0-2232-1919

ก

และโรคไขมันพอกตับ ซึ่งล้วนเชื่อมโยง

กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อภาวะหัวใจวายและโรค

หลอดเลือดสมอง ทั้งนี้ สมาคมโรคหัวใจในอเมริกา

ได้แนะนำาให้วัยผู้ใหญ่บริโภคน้ำาตาลไม่เกิน 150 

แคลอรี (ประมาณ 9 ช้อนชา หรือ 36 กรัม) ต่อ

วัน นั่นคือปริมาณน้ำาตาลในกระป๋องโซดาหรือน้ำา

อัดลมขนาด 12 ออนซ์นะคะ. 

ผูกเกี่ยวกันเป็น Love Lock ผ่านดีไซน์สัญลักษณ์รูปทรง 

“หัวใจ” ที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเป็นคอลเลกชันเฉพาะ

ของยูบิลลี่ ไดมอนด์ เปรียบเสมือนสื่อแทนใจอันเต็มเปี่ยม

ไปด้วยความรักและความผูกพัน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

กับความรักทุกรูปแบบ เครื่องประดับในคอลเลกชันนี้มี

ให้เลือกซื้อเป็นของขวัญแทนใจหลากหลายรูปแบบ อาทิ 

แหวนเพชร, จี้เพชร และ

ต่างหูเพชร ซึ่งเครื่องประดับ

ทุกชิ้นนอกจากออกแบบด้วย

เทคโนโลยีพิเศษของยูบิลลี่ 

ไดมอนด์แล้ว ความพิเศษที่

มากไปกว่านั้นคือฟังก์ชันที่

ครบครันของเครื่องประดับ

เพชรทุกชิ้น ออกแบบมาเพื่อ

การสวมใส่ที่สามารถปรับ

เปลี่ยนให้เหมาะสมกับโอกาสต่างๆ ได้ตลอดเวลา. 

เ

ส่งเสริมการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ไทย

อัศวิน เตชะเจริญวิกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี และประธานเจ้า

หน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี สนับสนุนงบประมาณในโครงการ

การแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ

โครงการเรียนรู้มหาธีรราชปรัชญา ผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แด่ พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ประธานกรรมการ

มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ วัตถุประสงค์

เพื่อร่วมสนองพระราชดำาริด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และ

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และเพื่อสนองพระบรม

ราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ด้าน

การศึกษา และความเข้าใจในด้านประวัติศาสตร์ รวมถึงส่งเสริมการเรียนการสอนวิชา

ประวัติศาสตร์ไทยอย่างสร้างสรรค์ ณ ห้องศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้

พราะแพทย์ 1 คน มีหน้าที่ดูแลคนไข้ปี

ละไม่ต่ำากว่า 1 หมื่นราย ดังนั้นการตรวจ

สุขภาพหัวใจคุณหมอเพื่อป้องกัน “หัวใจ

วายเฉียบพลัน” (Heart Attack) ซึ่งเป็นภัยเงียบ

ที่ไร้สัญญาณเตือนจึงเป็นเรื่องสำาคัญ ครั้งแรกใน

ประเทศไทยที่แพทย์จะเข้าร่วมอาสาดูแลหัวใจแพทย์ 

โดยโรงพยาบาลเมดพาร์ค นำาโดย “ศ.นพ.สิน อนุ

ราษฎร์” ผู้อำานวยการโรงพยาบาลและประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร และ “นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช” 

กรรมการผู้จัดการ รพ.เมดพาร์ค ร่วมกับองค์กร

พันธมิตร เปิดโอกาสให้แพทย์ไทย สัญชาติไทย อายุ 

35-70 ปี สามารถเข้ารับการตรวจวินิจฉัยเพื่อค้นหา

ภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ เพื่อเป็นการป้องกันและ

ลดอัตราการเสียชีวิตเฉียบพลันเนื่องมาจากโรคหัวใจ 

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายใต้ โครงการ “โครงการอาสา

ดูแลหัวใจหมอ Save Doctors’Heart” 

“ศาสตราธิคุณ นพ.วสันต์ อุทัยเฉลิม” แพทย์

ผู้ชำานาญการด้านการสวนหัวใจและหลอดเลือด ให้

ข้อมูลว่า “ในช่วง 2 ปีที่

มีการระบาดของ

โรคโควิด-19 

นั้น แพทย์ค่อน

ข้างทำางานหนัก

มาก ทำาให้เกิด

ความเครียด และ

ไม่ได้ดูแลสุขภาพ

เนื่องจากไม่มีเวลา ทาง

โรงพยาบาลเมดพาร์ค                            

และองค์กรภาคีเครือ

ข่าย จึงได้เสนอ

โครงการดังกล่าว

ขึ้นเพื่อดูแล



8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

โปรดการถ่ายภาพนิ่ง 
และถ่ายภาพยนตร์ที่มี
เนื้อหาทั้งที่เป็นสารคดี
และให้ความบันเทิง ทรง
สะสมกล้องถ่ายภาพนิ่ง
และกล้องถ่ายภาพยนตร์

ไว้เป็นจำานวนมาก

ภาพยนตร์เรื่อง "แหวนวิเศษ" ถือเป็นพระ
เกียรติประวัติ เนื่องจากทรงสร้างโครงเรื่อง 
กำากับภาพ ลำาดับฉาก และอำานวยการ

แสดงด้วยพระองค์เอง

นับได้ว่าทรงเป็นผู้บุกเบิกวงการ
ภาพยนตร์ไทยในยุคต้น

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว ประทับอยู่ ณ 

ประเทศอังกฤษ พร้อมด้วย
สมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี 
พระบรมราชินี จนกระทั่งเสด็จ
สวรรคต เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ 

พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
พระชนมพรรษา ๔๘ พรรษา ทรง

ดำารงสิริราชสมบัติ ๙ ปี ต่อ
มา ได้มีพิธีอัญเชิญพระบรม

อัฐิเสด็จนิวัตประเทศไทย เมื่อ
พุทธศักราช ๒๔๙๑

พุทธศักราช ๒๕๕๖ ในโอกาส ๑๒๐ ปีแห่งวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพ และในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี 

การเสด็จนิวัตพระนครเมื่อทรงสำาเร็จการศึกษาจาก
ประเทศอังกฤษ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) 

ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณให้ทรงเป็นบุคคล
สำาคัญของโลก ในฐานะที่ทรงมีผลงานดีเด่นด้านการ
ศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และ

สื่อมวลชน

คณะรัฐมนตรีกำาหนดให้ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม 
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต เป็น 

"วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว"

รัฐสภาไทยได้ก่อตั้งสถาบันพระปกเกล้า เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ 

ประชาธิปไตย พิพิธภัณฑ์ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ
ให้แผ่ไพศาล.

ทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 
สร้างโรงภาพยนตร์ "ศาลาเฉลิมกรุง" 

เป็นโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัยในเวลานั้น 
และสามารถจัดแสดงสมโภชพระนคร

ครบ ๑๕๐ ปี

โรงมหรสพแห่งแรก
ในเอเชียเลยนะ ที่มี
เครื่องปรับอากาศ

ระบบไอน้ำา
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9กีฬา

ฉลามโตะเล็กไดกุนซือโครินเธียนสคุมทัพ

ชลบุรี • สโมสรฟรีไฟร บลูเวฟ ชลบุรี ประกาศแตงตั้งช� อ อัง

เดร เบีย หัวหนาผูฝกสอนชาวบราซิล วัย 43 ป เขามาทําหนาที่

กุนซือใหญ ทัพ “ฉลามโตะเล็ก” ลงทําการแขงขันในการแขงขัน

ฟุตซอลไทยลีก และการแขงขันฟุตซอลทุกรายการ ตลอดป 2022 

สําหรับ อังเดร เบีย ผานการคุมทีมโครินเธียนส รุนอายุไมเกิน 

20 ป ในป 2011-2015 กอนจะไดรับการผลักดันใหกาวขึ้นไป

เปนหัวหนาผูฝกสอนของทีมชุดใหญ ในป 2016 จนถึงปจจุบัน 

โดยพาโครินเธียนสประสบความสําเร็จมาแลวมากมาย ควา

แชมป Champion Brazil national League ป 2016 แชมป 

Champion São Paulo State League 3 สมัย ป 2016, 2018, 

2019, Champion Brazil Super Cup 2 สมัย 2019, 2020, แชมป 

Champion Brazil Cup 2 สมัย 2018, 2019, แชมป Champion 

São Paulo State Championship ป 2019 และแชมป Champion 

Paulista Super Cup ป 2019 นอกจากนี้ยังเคยพาโครินเธียนส 

เดินทางมาทําการแขงขันศึกฟุตซอลชิงแชมปสโมสรโลก 2019 

“World Intercontinental Futsal Cup 2019” และควาอันดับที่ 3 

ไปครองไดอีกดวย โดย อังเดร เบีย มีกําหนดการเดินทางถึง

ประเทศไทยในชวงตนเดือนมีนาคม 2565 ที่จะถึงนี้ เพ� อคุมทีม

ทําการฝกซอมและเตรียมตัวสําหรับการแขงขันตอไป

นักปนทั่วไทยแหสมัครสองลอที่มุกดาหาร 

หัวหมาก • พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยาน

แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ เปดเผยวา ตามที่สมาคม

กีฬาจักรยานฯ ไดรวมกับจังหวัดมุกดาหาร และองคการบริหาร

สวนจังหวัดมุกดาหาร กําหนดจัดการแขงขันจักรยานประเภท

ถนนชิงแชมปประเทศไทย ชิงถวยพระราชทาน “คิงสภูมิพล” 

และจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมปประเทศไทย ชิงถวย

พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําป 2565 

สนามที่ 1 ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม ที่จังหวัดมุกดาหาร ระหวางวัน

ที่ 18-20 กุมภาพันธ ภายใตมาตรการปองกันการแพรระบาดโรค

ไวรัสโควิด-19 อยางเครงครัด เม� อวันที่ 15 กุมภาพันธ ปรากฏ

วามีนักกีฬาและเจาหนาที่สมัครเขารวมแขงขันกวา 500 คน 

ลาสุดจังหวัดมุกดาหารไดเตรียมการทุกอยางเอาไวเรียบรอย

แลว ทั้งสนามแขงขันประเภทถนนและเสือภูเขา และการเตรียม

การดานตางๆ ขณะเดียวกันโรงแรมที่พักในจังหวัดมุกดาหาร

ก็ถูกนักปนจองเต็มเกือบทุกแหง การที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ 

มาจัดการแขงขันที่จังหวัดมุกดาหารของเรา เปนการชวยเสริม

สรางเศรษฐกิจ และกระตุนการทองเที่ยวภายในจังหวัดใหกลับ

มาฟนฟูอีกครั้ง ซึ่งการแขงขันเม� อปที่แลว โรงแรมที่พักเต็มหมด 

รานอาหารตางๆ มีผูใชบริการจํานวนมาก มีการคาขายกันอยาง

คึกคัก สรางความสุขใหแกชาวมุกดาหารเปนอยางมาก

ฮอนดาแอลพีจีเอพรอมรับยอดโปรสาว

กรุงเทพฯ • ฮอนดารวมกับไอเอ็มจีประกาศจัดการแขงขัน

ฮอนดา แอลพีจีเอ ไทยแลนด 2022 พรอมตอนรับทัพนักกอลฟ

สาวชั้นนําที่เดินทางมาแขงขันชิงเงินรางวัล 1.6 ลานเหรียญ

สหรัฐ หรือราว 53 ลานบาท ระหวางวันที่ 10-13 มีนาคม 2565 

ณ สยามคันทรีคลับ โอลดคอรส พัทยา จังหวัดชลบุรี นายพิทักษ 

พฤทธิสาริกร ประธานคณะกรรมการ บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล 

(ประเทศไทย) จํากัด กลาววา “พวกเรารอคอยที่จะไดชมหนึ่งใน

ทัวรนาเมนตที่น�าต� นเตนที่สุดอีกครั้งในปนี้ การแขงขันฮอนดา 

แอลพีจีเอ ไทยแลนด ครบรอบ 15 ป สําหรับปนี้เปนอีกครั้งที่

ประเทศไทยจะไดตอนรับโปรกอลฟสาวดีกรีแชมปจากทั่วโลก

ที่จะมารวมโชวฝมืออันยอดเยี่ยม และที่พิเศษคือ แฟนกอลฟ

ชาวไทยจะไดรวมเชียรทัพนักกอลฟสาวไทยที่ตบเทาเขารวม

แขงขันถึง 12 คน ซึ่งถือวามีจํานวนมากที่สุดในประวัติศาสตร

ของรายการนี้ ดาน เอรียา จุฑานุกาล กลาววา “การควาแชมป

ฮอนดา แอลพีจีเอ ไทยแลนด 2021 ปที่แลว ถือเปนหนึ่งใน

ความสําเร็จที่เมภูมิใจมากคะ ปนี้เมตั้งตาคอยที่จะไดทําเต็มที่

อีกครั้ง และรูสึกต� นเตนมากที่จะไดลงแขงในสนามแบบพรอม

หนาพรอมตากับเพ� อนๆ ชาวไทย และยังคงอยากสงตอแรง

บันดาลใจแกนักกอลฟรุนตอไป เชนเดียวกับที่เมเคยไดรับมา”.

รวมยินดี • นายวันกลา ขวัญแกว นายกสมาคมผูส� อขาวกีฬา

ออนไลน รวมมอบกระเชาแสดงความยินดีใหกับ นายไพฑูร ชุติมา

กรกุล นายกสมาคมนักขาวชางภาพกีฬาแหงประเทศไทย เน� อง

ในการจัดงานประจําป และมอบทุนการศึกษาใหแกบุตร-ธิดาของ

สมาชิก ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน เม� อเร็วๆ นี้

ดินทางไปปกหลักฝกซอมที่กัมพูชาประเทศเจาภาพ

เรียบรอยแลวสําหรับ “ชางศึก ยู 23” นักเตะทีมชาติไทย

ชุดทําศึกฟุตบอลชิงแชมปอาเชียน รุนอายุไมเกิน 23 ป 

โดยในรอบแรกทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงเตะกับ สิงคโปร ในวัน

ที่ 16 กุมภาพันธ 2565 เวลา 19.00 น. และวันที่ 22 กุมภาพันธ 2565 

พบกับคูปรับตลอดกาล “ดาวทอง” ทีมชาติเวียดนาม เวลา 

19.00 น. ทั้ง 2 แมตชเลนที่ ปรินซ สเตเดียม สนามความจุ 

10,000 ที่นั่ง แฟนชาวไทยนั่งเฝาจอรอชมได เพราะทาง True4U 

ยืนยันถายทอดสดกลับมาใหชมแน�นอน..••..บริษัท ลิฟ กอลฟ 

อินเวสตเมนท ที่มี “ฉลามขาว” เกร็ก นอรแมน ตํานานนักกอลฟ

ชาวออสเตรเลียนนั่งเปนประธานเจาหนาที่บริหาร และมีพีไอเอฟ 

กองทุนชั้นนําระดับโลกในเร� องการบริหารความมั่งคั่งถือหุนใหญ 

มีสํานักงานในสหรัฐอเมริกา, อังกฤษ และเอเชีย จับมือกับเอ

เชียนทัวร เปดโปรแกรม ดิ อินเตอรเนชั่นแนล ซีรีส ฤดูกาล 

2022-2023 บรรจุในโปรแกรมการแขงขันของเอเชียนทัวรปนี้ 

ฤดูกาลจัดแขงขันแตละรายการมีเงินรางวัลรวมสูงถึง 1.5-2 ลาน

เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 50-66 ลานบาท ประเดิมรายการ

แรกที่ประเทศไทยในเดือนมีนาคมนี้ ตามดวยประเทศอังกฤษ, 

เกาหลีใต, เวียดนาม, ประเทศในตะวันออกกลาง, จีน, สิงคโปร 

และฮองกง..••..พิพัฒน ลาภปรารถนา นายกสมาคมนักเรียน

เกาสุทธิวราราม ขอเชิญนักหวดวงสวิงรวมการแขงขันกอลฟการกุศล

ประจําป 65 ชิงถวยเกียรติยศ นายดอน ปรมัตถวินัย รองนายก

รัฐมนตรี ในฐานะศิษยเกา รร.วัดสุทธิฯ ประเภททีมทั่วไป คาสมัคร

ทีมละ 35,000 บาท (จํานวน 5 ทาน) เพ� อนํารายไดเขากองทุน

สมาคมและชวยเหลือสังคมดานตางๆ รางวัลใหญ “โฮลอินวัน” 

รับรถยนตฮอนดา ซิตี้ ทันทีในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธนี้ ลงทะเบียน 

11.00 น. ณ สนามกอลฟกรีนวัลเลย คันทรีคลับ (บางนา) สมัครได

ตั้งแตวันนี้หรือสอบถามรายละเอียด ฐิติรัตน กลิ่นสุคนธ ที่เบอร

โทร. 09-5526-3663..••..รถจักรยานยนตฮอนดาขอบคุณลูกคา

ที่เขามาใชบริการที่ศูนยบริการทั่วประเทศ ดวยแคมเปญ “โหลด

ปบ รับสวนลด” ที่มอบสวนลดใหลูกคาสูงสุดถึง 300 บาท ผูที่

สนใจสามารถเขารับสิทธิ์ไดงายๆ เพียงดาวน โหลดแอปพลิเคชัน 

My Honda Moto ที่ App Store หรือ Google Play Store แลว

รับสวนลดทันที 100 บาท เม� อนํารถจักรยานยนตฮอนดาเขารับ

บริการที่ศูนย Honda Wing Center หรือรับสวนลดทันที 300 บาท 

เม� อนํารถฮอนดาบิ๊กไบคเขารับบริการที่ศูนย Honda Big Wing ทุก

สาขาทั่วประเทศ ตั้งแตวันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ 2565..••

น้ําคาง ยอดหญา

utaphao1818@gmail.com

 เ

ธวัชชัยขอเอาวิชาจากศศลักษณชวยชางศึก

แรมสเล็งเริ่มยุคแหงความยิ่งใหญ
ลอสแองเจลิส • “แกะเขาเหล็ก” ลอสแองเจลิส แรมส ประสบ

ความสําเร็จควาแชมปซูเปอร โบวลมาครองสําเร็จหลังลงทุนมหาศาล

กับบรรดาผูเลนจนเอาชนะ ซินซินเนติ เบงกอลส ในศึกซูเปอร โบวล 

ครั้งที่ 56

ชัยชนะในเกมซูเปอร โบวลแสดงใหเห็นวาเปนแจ็กพอตจาก

การบริหารของ ลอสแองเจลิส แรมส ซึ่งในชวงปที่ผานมาลงทุน

อยางมหาศาล โดยมีเปาหมายที่จะทําแชมปเอ็นเอฟแอลกลับมาสู

ลอสแองเจลิส ในสนามโซไฟ สเตเดียม ของตนเอง

คําถามตอมาคือ ชัยชนะในเกมซูเปอร โบวลที่ผานมาจะเปน

ฉากจบอันสวยงามของฮอลลีวูด หรือจะเปนการเปดฉากศักราชยุค

แหงความยิ่งใหญของแกะเขาเหล็ก

ในยุคซึ่งมีการแขงขันสูงมากยังไมมีทีมใดที่สามารถควา

แชมปซูเปอร โบวลไดถึง 2 สมัยติดตอกัน โดยทีมหลังสุดที่สามารถ

ทําไดคือ นิวอิงแลนด แพทริออตส ที่เคยควาแชมปในป 2004 

และ 2005

ขาวดีคือผูเลนที่เปนตัวหลักในทีมชุดแชมปซูเปอร โบวลจะยัง

อยูกับทีมในฤดูกาลที่กําลังจะมาถึง

แมทธิว สแตฟฟอรด ควอรเตอรแบ็กผูสรางความเปลี่ยน 

แปลงใหกับทีมบุกของแรมสที่เทรดมาจากดีทรอยต ไลออนส ยัง

มีสัญญากับทีมอีก 1 ป และมีรายงานวากําลังมีการเจรจาขยาย

สัญญาออกไป

ปกระดับซูเปอรสตารอยาง คูเปอร คัปป และโรเบิรต วูดส 

ก็ยังมีสัญญาอยูกับแรมส เชนเดียวกับผูเลนตัวหลักในทีมรับอยาง 

แอรอน โดนัลด และจาเลน แรมซีย

ปญหาคือผูเลนที่หลุดเปนฟรีเอเยนตอยาง โอเดลล เบ็กแฮม 

จูเนียร ที่ทําทัชดาวนในเกมซูเปอร โบวล และวอน มิลเลอร ไลนแบ็ก

เกอรมากประสบการณจะยังอยูตอหรือไม ขณะที่มีขาววาโดนัลดอาจ

จะหันหลังใหวงการ

มีรายงานวา โดนัลดเริ่มคิดถึงการอําลาสนาม ถึงแมจะยัง

เหลือสัญญาถึงป 2024 แตเม� อผูส� อขาวไปถามหลังเกมซูเปอร โบวล 

กัมพูชา • ชางศึก ยู 23 ป ซอมครั้ง

สุดทายกอนดวลสิงคโปร ซัลบาดอร ตั้ง

เปาควา 3 แตม เกมแรกศึกชิงแชมป

อาเซียน ยู 23 ที่ประเทศกัมพูชา ทาง

ดาน ธวัชชัย อินทรประโคน นักเตะจาก

บุรีรัมย อะคาเดมี ยอมรับวาเขาอยากเอา 

สิ่งที่ไดคุยและไดศึกษาจากตัว ศศลักษณ 

ไหประโคน มาชวยทีมชาติไทย ในศึกชิง

แชมปอาเซียน ยู 23 ขณะที่ทีมชาติเมียนมา

โชครายติดเชื้อโควิด-19 จนเหลือนักเตะ

ไมเพียงพอลงแขงขัน

การแขงขันฟุตบอลชายทีมชาติ

ไทยชุดลุยศึกชิงแชมปอาเซียน รุนอายุ

ไมเกิน 23 ป ที่ประเทศกัมพูชา เจา

ภาพ โดยทีมชาติไทยที่มี โปรแกรมการ

แขงขันนัดแรกกับทีมชาตสิิงคโปร ในวันที่ 

16 ก.พ.นี้ ที่ปรินซ สเตเดียม เวลา 

19.00 น. ถายทอดสดทาง True4U

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 

ณ สนามอารมี เอฟซี กรุงพนมเปญ 

ประเทศกัมพูชา ฟุตบอลชายทีมชาติไทย

ลงทําการฝกซอมครั้งสุดทายเพ� อเตรียม

พรอม การฝกซอมครั้งนี้ใชเวลา 1 ชั่วโมง 

โดยเนนที่การทบทวนคอนเซ็ปตของทีม 

และวิธีการที่จะใชกับสิงคโปร รวมถึงลูก

ตั้งเตะตางๆ

กอนการฝกซอม ซัลบาดอร บา

เลโร การเซีย หัวหนาผูฝกสอนทีมชาติ

ไทย กลาววา “เราพรอมสําหรับเกม

แรก เราซอมไดดีอยางตอเน� องที่กัมพูชา 

นักเตะทุกคนเองก็มีความมุงมั่นและ

พรอมมาก เราจะซอมครั้งสุดทาย เพ� อ

แกไขรายละเอียดตางๆ รวมถึงลูกตั้งเตะ”

“แน�นอนวาในรายการนี้ เราจะ

พยายามเลนในสไตลของเรา เราตองการ

คุมสถานการณ ครองบอลใหไดมากกวา

คูตอสู พยายามกดดันสูง เรารูสไตลการ

เลนของสิงคโปร และนักเตะตัวหลักที่

จะลงสนาม เราพรอมมากสําหรับเกมนี้”

“ผมไมกังวลวานักเตะของเราจะ

มีอาการต� นเตน เพราะนักเตะหลายคน

ตางมีประสบการณ พวกเขาเคยไปที่

สเปนหรือเยอรมัน ไดเลนในไทยลีกมา

แลวหลายคน พวกเขาพรอมสําหรับเกม

เจาตัวตอบวา “ผมขอมีความสุขกับชวงเวลานี้สัก 2-3 วันกอนคอย

คิดเร� องอ� น”

มิลเลอรเพ� อนรวมทีมไมคิดวาโดนัลดจะอําลา “ผมก็ไมรูเหมือน

กัน เขาทําทุกอยางและประสบความสําเร็จเทาที่ใครสักคนจะทําได

แลว แตความรูสึกแบบนี้มันไมมีอะไรเหมือน มันเสพติด ความ

รูสึกตอนเขาซูเปอร โบวลเปนแบบหนึ่ง แตพอชนะแลวมันแตกตาง

ไปเลย”

โดนัลด, คัปป และสแตฟฟอรด ไดไปรวมขบวนพาเหรด

ฉลองชัยที่ดิสนียแลนด โดยนับตั้งแตมีการแพรระบาดของโควิด-19 

แรมสเปนทีมจากแอลเอทีมแรกที่มีโอกาสฉลองในขบวนพาเหรดที่

เปนประเพณีมายาวนาน

ลอสแองเจลิส ด็อดเจอรส และลอสแองเจลิส เลเกอรส ตาง

ควาแชมปเมเจอรลีกเบสบอลและบาสเกตบอลเอ็นบีเอในป 2020 

แตไมสามารถจัดขบวนพาเหรดฉลองได เน� องจากโรคระบาด โดย

แอลเอ แรมส ทั้งทีมจะจัดขบวนพาเหรดในวันพุธตามเวลาทองถิ่น

สหรัฐอเมริกา.

ธวัชชัย 

อินทรประโคน

กรุงเทพฯ • ความเคล� อนไหวการแขงขันฟุตบอล

รีโว ลีกคัพ 2021-2022 ที่ผานมาถึงรอบกอนรอง

ชนะเลิศ (8 ทีมสุดทาย) แลวนั้น ลาสุดเม� อวันอังคาร

ที่ 15 กุมภาพันธ 2565 เวลา 13.00 น. สมาคม

กีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทยรวมกับ บริษัท โตโย

ตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด จัดพิธีการจับสลาก

ประกบคูออนไลน รีโว ลีกคัพ 2021/22 รอบ 8 ทีม

สุดทายขึ้น

พิ ธี จั บสลากในครั้ งนี้ ไ ด รั บ เกี ยรติ จาก 

คุณกรวีร ปริศนานันทกุล รักษาการประธานเจา

หนาที่บริหาร บริษัท ไทยลีก จํากัด เปนประธานใน

งานครั้งนี้ พรอมดวยตัวแทนจากสโมสรเขารวมพิธี

จับสลากครั้งนี้

การแขงขันรีโว ลีกคัพ ในรอบนี้ จะประกอบ

ไปดวย 1 สโมสรจากมังกรฟา ลีก (ไทยลีก 3) และ

อีก 7 ทีมจากรีโว ไทยลีก (ไทยลีก 1)

โดยรายช� อทั้ง 8 ทีมในรอบนี้ประกอบ

ไปดวย ทีมจากรีโว ไทยลีก (7 ทีม) ประกอบ

ดวย ชลบุรี เอฟซี, บุรีรัมย ยูไนเต็ด, ทรู แบง

ค็อก ยูไนเต็ด, บีจี ปทุม ยูไนเต็ด, ราชบุรี มิตร

ผล เอฟซี, ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด, พีที ประจวบ 

เอฟซี และทีมจากมังกรฟาลีก (1 ทีม) คือ 

อุทัยธานี เอฟซี

สวนผลการจับสลากรี โว ลีก

คัพ รอบ 8 ทีมสุดทาย มีดังนี้ ทรู แบง

ค็อก ยูไนเต็ด พบกับ ชลบุรี เอฟซี, พีที 

ประจวบ เอฟซี พบ อุทัยธานี เอฟซี, ลีโอ 

เชียงราย ยูไนเต็ด พบ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 

และราชบุรี มิตรผล เอฟซี พบ 

บุรีรัมย ยูไนเต็ด

ทั้ ง นี้  ก า รแข ง ขั น

ฟุตบอลรีโว ลีกคัพ 2021/22 

บุรีรัมยบุกถิ่นราชบุรีรอบ8ทีม

รี โวลีกคัพดวลแขง12-13มีนา

บุรีรัมยบุกถิ่นราชบุรีรอบ8ทีม

รี โวลีกคัพดวลแขง12-13มีนา

รอบ 8 ทีม สุดทาย จะแขงขันในวัน

ที่  12 -13 มีนาคม 2565 สวน

การแขงขัน ในคูระหวาง สโมสร

ราชบุรี มิตรผล เอฟซี พบ บุรีรัมย 

ยูไนเต็ด จะถูกเล� อน ออกไป เน� องจากสโมสร

บุรีรัมย ยูไนเต็ด จะตองเดินทางไปแขงขันในการ

แขงขันเอเอฟซี แชมเปยนสลีก 2022 รอบเพลย

ออฟ ที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยฝายจัดการ

แขงขันจะแจงถึงกําหนดการของคูนี้ ใหทราบ

อีกครั้ง

สําหรับการแขงขันรีโว ลีกคัพนั้น เริ่มจัดการ

แขงขันขึ้นตั้งแตป 2553 ซึ่งทีมที่เปนแชมปจะได

รับเงินรางวัล 5 ลานบาท สวนทีมรองชนะเลิศจะ

ไดรับเงินรางวัล 1 ลานบาทดวยกัน.

ระดับนี้อยูแลว”

“ เป าหมายใน

เกมนี้ คือการเลนให

ดี เก็บประสบการณใหมาก 

เพ� อเตรียมทีมสําหรับความทาทายใน

อนาคต หวังวาเราจะทําผลงานออกมา

ไดดี เพ� อแฟนบอลที่คอยตามใหกําลังใจ

พวกเรา และหวังวาจะสรางเซอรไพรส

ในทัวรนาเมนตนี้”

“เราจะพยายามเก็บ 3 คะแนนใหได เราตอง

พยายามเลนใหละเอียด ใสใจในเร� องของลูกตั้งเตะ และ

ทําใหดีในสิ่งที่เราหวังวาเราจะเก็บ 3 คะแนนใหได”

สําหรับการแขงขันฟุตบอลชิงแชมปอาเชียน รุน

อายุไมเกิน 23 ป หรือเอเอฟเอฟ ยู 23 แชมเปยนชิพ 

รอบแบงกลุม กลุมบี ระหวางทีมชาติมาเลเซียพบทีม

ชาติเมียนมา ยกเลิกการแขงขันแลว เน� องจากนักเตะ

ทีมชาติเมียนมาติดเชื้อโควิด-19 จนเหลือนักเตะไมเพียง

พอทําการแขงขัน

ทางดาน ธวัชชัย อินทรประโคน นักเตะจาก

บุรีรัมย อะคาเดมี ยอมรับวาเขาอยากเอาสิ่งที่ไดคุยและ

ไดศึกษาจากตัว ศศลักษณ ไหประโคน มาชวยทีมชาติ

ไทย ในศึกชิงแชมปอาเซียน ยู 23

ธวัชชัยที่กอนหนานี้ เคยมี โอกาสไปลุยมองโกเลีย 

ในศึกชิงแชมปเอเชีย รุนอายุไมเกิน 23 ป รอบคัดเลือกมาแลว เปดเผย

วา “ดีใจที่ไดกลับมาติดทีมชาติอีกครั้ง มันเปนความภูมิใจอยางมากสําหรับตัวผม” 

“ตอนไปมองโกเลีย ที่ผานมาไดประสบการณมากมายจากรุนพี่ในทีม โดย

เฉพาะเร� องความกระหายและความมุงมั่น”

“ผมมีพี่พี (ศศลักษณ ไหประโคน) เปนไอดอลครับ ที่

ผานมามีโอกาสไดคุยกันบาง แตผมพยายามดูพี่เขาเลน 

เพราะเขามีความมุงมั่น ดุดัน และพยายามวิ่งตลอด”

“ผมเองจะพยายามนําสิ่งดีๆ จากสโมสรมาใช

ในทีม แตเพ� อนรวมทีมอาจจะไมเหมือนกัน เราตอง

ปรับจูน และตอนนี้พยายามคุย 

กันมากขึ้น และพยายามแกไขขอผิดพลาด”

“การทํางานกับโคชซัลบา เขามีความมุงมั่นสูง

และทําเต็มรอยเสมอในการซอม การส� อสาร

ก็ไมมีปญหา เพราะเรามีความเขาใจกันดีอยูแลว 

การมาแขงขันครั้งนี้หวังจะได โอกาส และชวย

ทีมผานเขารอบตอไปใหได”

“ผมเช� อวาแมทีมเราจะอายุนอยกวา แตเรา

สามารถสูกับชาติอ� นๆ ได เพราะเพ� อนๆ ทุก

คนตางมีความตั้งใจ และหลายคนไดเลนใน

ฟุตบอลอาชีพมาแลว และขอใหแฟนบอล

เปนกําลังใจใหพวกเราดวยครับ”.
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ออกแบบแสงปลุกชีวิตคลองโอ่งอ่าง

คลองโอ่งอ่างจัดแสดงผลงานศิลปะแห่งแสงจากกลุ่ม

นักออกแบบแสง (Light Artist) ภายใต้แนวคิด “ดอกไม้แห่ง

มิตรภาพ” เสนอเรื่องราว อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของย่าน

นี้ เพิ่มสีสันให้คลองโอ่งอ่างมีชีวิตชีวามากขึ้น ตื่นตากับแสง

ไฟลวดลายดอกไม้นานาพันธุ์ ส่งกำาลังใจให้คนเมือง ส่วน

หนึ่ งลายดอกไม้

ดัดแปลงจากภาพ

วาดของน้อง รร.สอน

คนตาบอดกรุงเทพ 

ศิลปะแห่งแสงไฟ

เปิดให้ชมทุกวัน 

บริเวณเชิงสะพาน

ดำารงสถิต คลอง

โอ่งอ่าง ตลอดเดือน ก.พ.นี้ เวลา 19.00-24.00 น. หรือติดตาม

ผลงานกลุ่มศิลปินผ่านเพจ @LightartThailand มาศุกร์ เสาร์ 

อาทิตย์ เที่ยวชม ชิม ช็อป ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง สนใจ

พายเรือคายัคล่องคลอง จองคิวล่วงหน้าผ่าน QR Code “พาย

เรือคลองโอ่งอ่าง” ในแอปพลิเคชัน Line 

‘ติด-ร่าง-แห’ ศิลปะลดขยะทะเล

มูลนิธิความยุติธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม และมูลนิธิรักสัตว์

ป่า จัดนิทรรศการ “TANGLED: ติด-ร่าง-แห” เสนอการเดินทาง 

ของขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเล ผู้ชมจะได้เรียนรู้

ผลกระทบของขยะ

พลาสติก เครื่อง

มือประมง และ

พลาสติกแบบใช้

ครั้งเดียวผ่านงาน

ศิ ลปะและภาพ 

ถ่าย แนะนำาวิธีลด

ขยะทะเล ภัยคุก 

คามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำาหรับสิ่งแวดล้อมและความหลากหลาย

ทางชีวภาพทั่วโลก เข้าชมได้ถึงวันที่ 27 ก.พ.นี้ ณ ห้องสตูดิโอ 

ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หยุดวันจันทร์

bacc เปิดรับศิลปะการแสดงร่วมสมัย

bacc เปิดโอกาสให้ศิลปินสาขาศิลปะการแสดงสมัครรับ

การสนับสนุนพื้นที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศิลปะการแสดง

ประจำาปี 2565 ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ ปีนี้ต้องเป็นการแสดงร่วม

สมัย มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “ศิลปะที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม” 

ให้สอดคล้องกับการจัดนิทรรศการ “CROSSOVER II ศิลปะ

บริบทสิ่งแวดล้อม : ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ ศิลปิน 

และสิ่งแวดล้อมผ่านผลงานศิลปะสมัยใหม่” โดยฝ่ายนิทรรศการ 

หอศิลป์กรุงเทพฯ ซึ่งจะจัดเดือน เม.ย.-ส.ค.นี้ เปิดรับสมัครถึง 28 ก.พ. 

ดาวน์ โหลดใบสมัครและประกาศผลทาง www.bacc.or.th.  

ยากเห็นนักดนตรีได้ฝึกซ้อมอย่างสม่ำาเสมอ 

มูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคส 

ตร้า ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เลือกอาคาร

หลังใหม่ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ เอยูเอ (AUA 

Language Center) ริมถนนราชดำาริ หรือ “ตึกเอยูเอ” 

ออกแบบและสร้างบ้านหลังใหม่ของวงรอยัลแบงค์

คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า (Royal Bangkok Symphony  

Orchestra : RBSO) เป็นท้ังสถานท่ีสำาหรับฝึกซ้อมดนตรี 

ศิลปะการแสดง จัดกิจกรรม และการแสดงคอนเสิร์ต

ขนาดย่อม หวังให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมแห่งใหม่ใจกลางเมือง 

งานเปิดบ้านหลังใหม่วง RBSO จัดเป็นท่ีเรียบร้อย 

โดยมีศิลปิน นักดนตรีวงต่างๆ รวมถึงคนแวดวงดนตรี

สากลมาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับค่ัง โอกาสน้ี สมาคม

นักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ (AUAA) 

จัดพิธีแลกเปล่ียน MOU ร่วมกับมูลนิธิรอยัลแบงค์คอก

ซิมโฟนีออร์เคสตร้าฯ ระหว่าง ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน 

บี.กริม ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิรอยัลแบงค์คอก

ซิมโฟนีออร์เคสตร้าฯ และคุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี 

นายกสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรม

ราชูปถัมภ์ พร้อมชมการแสดงของวง RBSO เพื่อทดสอบ

ระบบการจัดการแสง สี เสียง ของออดิทอเรียมบ้านใหม่ 

ประกอบด้วยการแสดงเครื่องสาย เครื่องลมไม้ เครื่องลม

ทองเหลือง การแสดงบัลเลต์คลาสสิกและบัลเลต์ร่วมสมัย 

สำาหรับอาคารหลังใหม่น้ีมีพ้ืนท่ีใช้สอย 7 ช้ัน 

ช้ัน 1 และ 2 เป็นโถงโล่งและห้องจัดนิทรรศการ ช้ัน 3 

และ 4 รวมกันเป็นห้องสมุดและออดิทอเรียม ช้ัน 5 

เป็นพ้ืนท่ีสำานักงานให้เช่า ช้ัน 6 และ 7 เป็นพ้ืนท่ีของ

สถาบันสอนภาษาเอยูเอ โดย 4 ช้ันแรกเรียกรวมกัน

ว่าเป็นพ้ืนท่ีของสำานักงานสมาคมฯ และเป็นท่ีต้ังใหม่

ของศูนย์วัฒนธรรมไทย-อเมริกัน ท่ีจะเกิดข้ึนเร็วๆ 

น้ี สถาปัตยกรรมสวยได้ 2 สถาปนิกในนาม EAST  

Architects ผศ.พิรัส พัชรเศวต และ ผศ.สยาณี วิโรจน์

รัตน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้ออกแบบ 

และองอาจ สาตรพันธ์ุ ศิลปินแห่งชาติ เป็นท่ีปรึกษา

ท่ีมาท่ีไปของบ้านหลังใหม่ ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าว

ว่า สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาฯ มีเป้าหมายปรับปรุง

อาคารหลังใหม่ให้เป็นศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรม สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์มูลนิธิฯ นำามาสู่การแลกเปล่ียน MOU วง 

RBSO เข้ามาใช้พ้ืนท่ีร่วมกันท่ีอาคารใหม่ด้วยพ้ืนท่ีกว้าง

ขวาง ทันสมัย เหมาะสำาหรับนักดนตรีท่ีจะมารวมตัวกันฝึก

บ้านใหม่‘RBSO’ก้าวสู่ศูนย์วัฒนธรรมกลางเมือง

ซ้อมและทำากิจกรรมอย่างสม่ำาเสมอ เปรียบเสมือนบ้านแห่ง

ใหม่ของ RBSO เชื่อว่าจะมีส่วนสำาคัญเสริมสร้างทักษะและ

พัฒนาศักยภาพของวง ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางดนตรีระดับ

เวิลด์คลาส สนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า

สิริวัณณวรีฯ ในฐานะองค์อุปถัมภ์ RBSO พระองค์ทรงต้ัง

พระทัยมุ่งม่ันจะพัฒนาวง RBSO ให้เป็นวงออร์เคสตรา

ช้ันนำาในภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก มีความสามารถเทียบเท่า

วงออร์เคสตราระดับช้ันนำาในประเทศยุโรป 

ด้าน คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี กล่าวว่า สมาคม

นักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาฯ ก่อต้ังปี พ.ศ.2467 กำาลังจะครบ 

100 ปี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม

ราชชนก ทรงเป็นประธานงานนักเรียนเก่าสหรัฐ นอกจาก

มีพระราชประสงค์เพื่อพบปะสังสรรค์ ยังทำาประโยชน์ให้

กับสังคม ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นสมาคม คณะกรรมการ

สมาคมฯ ยึดถือพระราชประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา 

การกีฬา และการกุศล เมื่อมูลนิธิฯ สนใจใช้พ้ืนท่ีตึกเอยูเอ 

พิจารณาแล้ววง RBSO เป็นวงดนตรีท่ีมีชื่อเสียง และให้

ความสำาคัญกับการศึกษาดนตรีคลาสสิก เรายินดีต้อนรับ

สมาชิกใหม่มาร่วมชายคาอาคารเอยูเอหลังใหม่ เอ็มโอยู

คร้ังน้ีจะนำามาสู่พัฒนาศิลปวัฒนธรรมในประเทศต่อไป   

บ้านหลังใหม่สะดวกสบายต่อการทำางานของวง

อย่างแท้จริง วันชัย ญาณอุบล ผู้จัดการท่ัวไปวง RBSO 

กล่าวว่า นักดนตรีต้องการฝึกซ้อมประจำา เมื่อมีสถาน

ท่ีพร้อมจะเกิดการซ้อมรวมวงและซ้อมส่วนตัว เกิด

การพัฒนาศักยภาพให้สูงข้ึน อีกท้ังเป็นสถานท่ีแสดง

คอนเสิร์ตขนาดเล็กประจำา นำาไปสู่การพัฒนากลุ่มผู้ฟัง

ในประเทศ สร้างความสัมพันธ์อบอุ่นระหว่างนักดนตรี

และผู้ชม รวมถึงจะสนับสนุนให้นักศึกษาดนตรีคลาสสิก

ใช้พ้ืนท่ีน้ีทำาโครงการหรือจัดคอนเสิร์ตเพื่อจบการศึกษา 

จะมีศิลปินต่างประเทศจัดมาสเตอร์คลาสท่ีน่ี เป้าหมาย

เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมดนตรีท่ีทุกคนนึกถึง     

โปรเจ็กต์น้ีวาดฝันตึกใหม่ AUA จะเป็นศูนย์

ส่งเสริมวัฒนธรรมท้ัง 7 ช้ัน จัดกิจกรรมศิลปะ จัด

คอนเสิร์ต ฉายภาพยนตร์ ตลาดนัด รวมถึงห้องสมุด 

เปิดบ้านสู่สาธารณะเพื่อตอบสนองคนรุ่นใหม่ท่ีมีความ

สนใจเรื่องราวหลากหลายได้มีพ้ืนท่ีพัฒนาตัวเองและ

พัฒนาความรู้ หวังให้อาคารเติมเต็มการเคลื่อนไหวทาง

วัฒนธรรมในประเทศให้มากท่ีสุด. 

อ

สถาปัตยกรรมสวยๆ อาคาร AUA บ้านหลังใหม่วง RBSO

การแสดงวงเครื่องลมทองเหลืองโดย RBSO ออดิทอเรียม สถานที่จัดคอนเสิร์ตขนาดย่อม

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ และคุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี แลกเปลี่ยน MOU

การแสดงบัลเลต์คลาสสิกโดย Bangkok City Ballet

ฟุ้งแก้หนี้ครูฉลุยยกเป็นโมเดลกระทรวงอื่น
ทำาเนียบรัฐบาล • “สุพัฒนพงษ์” ฟุ้งแก้ปัญหา

หน้ีครูใช้ไม่เวลาไม่นาน เร่ิมเห็นผลเป็นรูปธรรม 

เจรจาเจ้าหน้ีท่ีเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์สำาเร็จ ครู

ได้ลดดอกเบ้ียและควบคุมการก่อหน้ีของครูโดย

ไม่ต้องใช้งบประมาณของประเทศ เผยจะนำามา

เป็นโมเดลขยายผลแก้หน้ีข้าราชการกระทรวง

อื่นๆ “ตรีนุช” ปล้ืมโครงการ “สร้างโอกาสใหม่ให้

ครูไทย” 2 วันแรกครูเข้าลงทะเบียนผ่านออนไลน์

โครงการแก้หน้ีแล้วกว่า 7 พันราย

เมื่อเวลา 08.40 น. ท่ีตึกสันติไมตรี ทำาเนียบ

รัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการกำากับการแก้ไขหน้ีสิน

ของประชาชนรายย่อย นางสาวตรีนุช เทียนทอง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นำาคณะ

ครู จำานวน 40 คน เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม เพื่อขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลท่ี

ผลักดันการแก้ไขปัญหาหน้ีครูอย่างจริงจังจนเกิด

ผลเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

ท่ีต้องการแก้ไขสถานการณ์หน้ีสินครัวเรือนและ

ประชาชนรายย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป็นระบบ และเป็นธรรม ซ่ึงการแก้ไขปัญหาหน้ี

สินของข้าราชการครูเป็นหน่ึงในประเด็นท่ีรัฐบาล

ให้ความสำาคัญ โดยมอบหมายให้ ศธ.ในฐานะ

นายจ้างเข้ามามีบทบาทสำาคัญในการแก้ไขปัญหา

หน้ีสินของครูและข้าราชการ ช่วยเหลือครูในการ

เจรจากับเจ้าหน้ีเงินกู้เพื่อให้คิดดอกเบ้ียเงินกู้ถูก

ลง และออกแบบระบบการควบคุมยอดหน้ีไม่ให้

ข้าราชการครูกู้เงินเกินศักยภาพ โดยแก้ไขปัญหา

หน้ีครูผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ  

นายสุพัฒนพงษ์กล่าวว่า การดำาเนินการ

ในการแก้ไขปัญหาหน้ีครูผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์

ต่างๆ โดยผลการดำาเนินการประสบความสำาเร็จ

เป็นอย่างดี ซ่ึงในกรณีเป็นลูกหน้ีปกติก็จะรับ

การลดอัตราดอกเบ้ียโดยไม่ใช้งบประมาณของ

ประเทศ โดยเป็นการเจรจากับเจ้าหน้ีเพื่อสร้าง

ความเป็นธรรมให้กับครู ขณะท่ีหน้ีท่ีมีปัญหาก็

มีกระบวนการในการปรับโครงสร้างหน้ีอย่าง

เหมาะสม ท่ีเป็นการตกผลึกร่วมกันระหว่างเจ้า

หน้ีกับสหกรณ์ และลูกหน้ี ซ่ึงเป็นนิมิตหมาย

ท่ีดีและได้เร่ิมดำาเนินการแล้วประสบผลสำาเร็จ

อย่างรวดเร็ว ท้ังน้ีเชื่อม่ันว่าส่ิงท่ี ศธ.สหกรณ์

ออมทรัพย์ครูดำาเนินการจะเป็นต้นแบบสำาคัญ

ในการขยายผลไปสู่สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ ของ

ประเทศต่อไป ซ่ึงจะช่วยให้ข้าราชการท้ังประเทศ

ได้ลดภาระของหน้ีท่ีมีอยู่ ตามนโยบายของนายก

รัฐมนตรีท่ีต้องการให้ในปี 2565 เป็นปีของการ

แก้ไขหน้ีภาคครัวเรือนอย่างแท้จริง  

ขณะท่ี พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า รัฐบาล

ให้ความสำาคัญกับการแก้ไขปัญหาหน้ีครัวเรือน

ของประชาชน และหน้ีของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา โดยการหาแนวทางให้ข้าราชการ

ครูมีเงินใช้จ่ายอย่างเพียงพอในการใช้ชีวิต

ปัจจุบัน อนาคต และหลังเกษียณอายุราชการ

ไปแล้ว ให้เกิดความม่ันคงในชีวิตท้ังตนเองและ

ครอบครัว ภายใต้สถานการณ์การเปล่ียนแปลง

ของโลกและเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึน ขณะท่ีเงินเดือน

ก็ไม่สามารถข้ึนให้ได้มากนัก เพราะต้องใช้งบ

ประมาณจำานวนมหาศาลในการข้ึนเงินเดือน ดัง

น้ันจึงต้องมาแก้ไขภาระหน้ีสินต่างๆ ท่ีมีอยู่ผ่าน

กลไกต่างๆ ท่ีมีอยู่เดิมก่อน รวมถึงการต้ังคณะ

กรรมการกำากับการแก้ไขหน้ีสินของประชาชน

รายย่อย ท่ีมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 

อย่างไรก็ตาม แนวทางต่างๆ จะสำาเร็จได้ ทุก

คนต้องช่วยกันแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติและ

การดำาเนินการผ่านกลไกท่ีมีอยู่ โดยขอบคุณท่ี

ทุกคนได้สานต่อนโยบายของนายกรัฐมนตรีไปสู่

การปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรมในการดำาเนิน

การแก้หน้ีครูจนเป็นผลสำาเร็จ ซ่ึงจะเป็นตัวอย่าง

สำาคัญในการขยายไปสู่การแก้ปัญหาหน้ีให้กับ

ข้าราชการส่วนอื่นๆ ต่อไปด้วย ท้ังในส่วนของ

ข้าราชการพลเรือน ตำารวจ และทหาร รวมถึง

การแก้ปัญหาหน้ีครัวเรือนให้กับประชาชน ใน

การแก้ปัญหาความยากจนรายครัวเรือนทุกมิติ 

ท้ังเรื่องสุขภาพ คุณภาพชีวิต ท่ีอยู่อาศัย การ

เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ การเข้าถึงบริการ

ภาครัฐ เป็นต้น

ด้านนางสาวตรีนุชกล่าวว่า เม่ือวันท่ี 

14 กุมภาพันธ์ ท่ีผ่านมา ศธ.ได้เปิดโครงการ 

“สร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย” โดยเปิดให้ครู

และบุคลากรทางศึกษาเข้ามาลงทะเบียนผ่าน

ออนไลน์ เพื่อแจ้งความประสงค์ในการเข้าสู่ข้ัน

ตอนกระบวนการเพื่อการแก้ไขปัญหาหน้ี โดย

ในรอบแรกสามารถลงทะเบียนได้ต้ังแต่วันท่ี  

14 กุมภาพันธ์-15 มีนาคมน้ี ซ่ึงในรอบแรกน้ีหลัง

ทำาเนียบฯ • ครม.อนุมัติร่างแผนปฏิบัติ

การด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความ

สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโน 

โลยีของประเทศ ปี 2564-2580 ตั้งเป้าผลิต

นักวิจัย 4,000 คนต่อปี เข้าทำางานในทุกภาค

ส่วนของประเทศ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะ

รัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติร่างแผนปฏิบัติการ

ด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ

พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ

ประเทศ ปี 2564-2580 และให้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องนำาแผนปฏิบัติการฯ ไปใช้เป็น 

กรอบแนวทางการบริหารเชิงนโยบายให้

เป็นเอกภาพ และมีเป้าหมายร่วมกันในการ

พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

ในภาพรวมอย่างเป็นระบบ เพื่อตอบสนอง

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 และให้สถาบันส่ง

เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และสำานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

เป็นหน่วยงานประสานหลักและให้อำานาจใน

การติดตามและสั่งการ เพื่อให้หน่วยงานอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องดำาเนินงานให้เหมาะสม

สำาหรับเป้าหมายของร่างแผนปฏิบัติ

การฯ คือ มุ่งยกระดับการพัฒนาผู้มีความ

สามารถพิเศษให้ ได้รับการพัฒนาอย่าง

เต็มศักยภาพและมีความต่อเนื่องในทุก

ช่วงวัย ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

และหลังสำาเร็จการศึกษา และสนับสนุน

ส่งเสริมให้เข้าสู่การปฏิบัติงานในระบบ

การพัฒนาวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเป็นกำาลังหลัก

ในการพัฒนาประเทศ โดยตั้งเป้าให้เกิดการ

ผลิตนักวิจัย จำานวน 4,000 คนต่อปี เข้าสู่

ภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ

ทั้งนี้จะประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 

ได้แก่ การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความ

สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโน 

โลยีระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้น

ฐานและอาชีวศึกษา, การพัฒนาและส่งเสริม

ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีระดับอุดมศึกษา, การส่งเสริมผู้

มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเข้าปฏิบัติงานในหน่วยวิจัยและ

นวัตกรรม, การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพ

แวดล้อมและระบบสนับสนุน ที่เหมาะสม

สำาหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยา 

ศาสตร์และเทคโนโลยี และกลไกการบริหาร

การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ

พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่แผน

พัฒนากำาลังคนของประเทศ.

ครม.เห็นชอบแผนผลิต

นักวิจัย4,000คนต่อปี

ป้อนให้กับทุกภาคส่วน

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว 2 วัน มีผู้มาลงทะเบียนไม่

น้อยกว่า 7,364 ราย เป้าหมายการดำาเนินงาน

คร้ังน้ีเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาหน้ีสินครูในภาพ

รวมอย่างเป็นระบบ

“สำาหรับเป้าหมายของการแก้ ไขหนี้

ครูนั้น เพื่อต้องการยุบยอดหนี้ให้ลดลง หรือ

ลดภาระหนี้ โดยรวมของครูให้น้อยลง รวมถึง

การช่วยบริหารจัดการทางการเงินให้ครูมีราย

ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินเดือนในการ

ใช้จ่าย อีกทั้งยังทำาให้ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพ

ทางการศึกษา และยังเป็นการสร้างฐานข้อมูล

ของ ศธ.เกี่ยวกับภาระหนี้สินครู โดยเป็นความ

ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องจากหลายหน่วยงาน ทั้ง

ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันแก้ไขปัญหาครูที่มี

หนี้สิน” รมว.ศธ.กล่าว

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า ท้ังน้ีครูท่ีมีหน้ี

สินทุกคนในสหกรณ์ออมทรัพย์ แนวทางในการ

ช่วยเหลือก็คือ การลดดอกเบ้ียเงินกู้ลง โดยอยู่

ระหว่างร้อยละ 0.05-1.00 ซ่ึงขณะน้ีมีสหกรณ์

เข้าร่วมโครงการน้ีแล้วรวม 70 แห่ง จากสหกรณ์

ท้ังหมด 108 แห่งท่ัวประเทศ โดยมีสหกรณ์ 10 แห่ง 

ท่ีลดดอกเบ้ียลงเหลือต่ำากว่าร้อยละ 5 การ

แก้ไขหน้ีครูคร้ังน้ีจะมีครูได้รับประโยชน์มากถึง 

460,000 คน นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ

ยังได้หารือและได้รับความร่วมมือจากธนาคาร

ออมสิน ในการชะลอการดำาเนินการทาง

กฎหมายกับครูที่เป็นหนี้เอ็นพีแอลอีกจำานวน 

25,000 ราย สำาหรับในกรณีที่ครูต้องการเงิน

กู้ ในส่วนก็จะมีคณะกรรมการพิจารณาและ

ควบคุมการอนุมัติเงินกู้ โดยได้รับความช่วย

เหลือจากเครดิตบูโรในการเชื่อมต่อระบบข้อมูล 

เพื่อควบคุมยอดหนี้ทั้งหมดไม่ให้มากกว่าร้อย

ละ 70 ของรายได้

อย่างไรก็ตาม หากตรวจพบว่าครูท่ีต้อง 

การกู้เงินเพ่ิมเติม แต่มีหน้ีรวมมากกว่า 70% ก็จะ

ไม่ได้รับการอนุมัติให้กู้เพ่ิม ท้ังน้ีกรณีท่ีครูมีปัญหา

ทางการเงินไม่สามารถชำาระหน้ีเงินกู้ได้ต้องปรับ

โครงสร้างหน้ี ก็จะมีสถานีแก้หน้ี 2 ระดับ เพื่อไกล่

เกล่ียหรือทำาการประนอมหน้ี หรือปรับโครงสร้าง

หน้ี โดยในระดับแรกคือ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

โดยสถานีแก้หน้ีระดับเขตพ้ืนท่ีของหน่วยงานต้น

สังกัด ซ่ึงมีผู้อำานวยการเขตพ้ืนท่ีฯ เป็นประธาน 

จะทำาหน้าท่ีเป็นคนกลางในการไกล่เกล่ียเพื่อปรับ

ศึกษาธิการ • เจออีก 3 รายทุจริตสอบครูผู้

ช่วย คราวนี้ จ.มุกดาหาร มีพฤติกรรมส่งซิกคำา

ตอบให้กัน กรรมการคุมสอบตาดีเห็นทัน สั่ง

ยุติการสอบทันที ด้าน “อัมพร” เผยตั้งคณะ

กรรมการสอบผิดจริง ถูกตัดสิทธิ์สอบตลอด

ชีพและการเป็นข้าราชการ

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) 

กล่าวว่า ตามที่สำานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสอบแข่งขันเพื่อ

บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำาแหน่งครูผู้ช่วยทั่วไป สังกัด สพฐ. ประจำา

ปี 2564 เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ และประกาศ

รายชื่อผู้สอบผ่านวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 

นั้น เมื่อเร็วๆ นี้ตนได้รับรายงานการตรวจ

พบพฤติกรรมการส่อทุจริตเพิ่มเติมจากที่พบ

การทุจริตการสอบไปแล้วที่สนามสอบจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งพบว่าที่สนามสอบจังหวัด

มุกดาหารมีผู้เข้าสอบ จำานวน 3 ราย ที่เข้า

สอบในห้องเดียวกัน มีการส่งสัญญาณคล้าย

กับส่งคำาตอบของข้อสอบให้กัน ซึ่งกรรมการ

คุมสอบได้ให้ผู้เข้าสอบทั้ง 3 คนดังกล่าวยุติ

การสอบโดยทันที และขณะนี้ ได้มีการตั้งคณะ

กรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง โดยผู้เข้าสอบ

ทั้ง 3 คนจะต้องเข้ารับการสืบสวนข้อมูล ซึ่ง

คงต้องดูในรายละเอียดว่ามีความร้ายแรงใน

ระดับใด

“ทั้งนี้หากทางคณะกรรมการสืบสวน

ข้อเท็จจริงเห็นว่ามีมูลความผิดและชี้ว่า

เป็นการทุจริตการสอบ ผู้เข้าสอบทั้ง 3 คน

ก็จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบข้าราชการตลอด

ชีวิต” นายอัมพรกล่าว.

เจออีก3รายทุจริตสอบครูผู้ช่วยคราวนี้มุกดาหาร

โครงสร้างหน้ีระหว่างเจ้าหน้ีและครู หากการไกล่

เกล่ียไม่สำาเร็จก็จะเป็นระดับที่สอง โดยการยก

ระดับการแก้ไขสู่สถานีแก้หนี้ระดับจังหวัด ซึ่งมี

ผู้ว่าฯ หรือรองผู้ว่าฯ เป็นประธาน ซึ่งจะมีหน้า

ที่ไกล่เกลี่ยหนี้ที่ ไม่สามารถหาแนวทางในระดับ

เขตพื้นที่ฯ ได้ โดยต้องมีตัวแทนจากหน่วยงาน

ต่างๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการในการแก้ไข ศาล

ยุติธรรมพร้อมให้การสนับสนุน โดยสามารถ

ประสานศูนย์ ไกล่เกลี่ยหนี้ของศาลเพื่อหาแนว

ตกลงร่วมกัน.
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11บันเทิง

องนักข่าวจะร้องไห้เสียใจทำาไม..

ดูนั่นสิแล้วจะยิ้มได้ ก็การ์ตูนการเมือง บัญชา/คามิน ผู้

จัดการออนไลน์ไง วานนี้เขาวาดรูปผู้ผู้หญิงสองคนคุย

กัน..

“ไหนเธอว่าสภาฯ ใหม่ไม่มีเหี้ยมาอยู่แล้วไง?.. “อ๋อ นั่น..

มันพวก ส.ส.โดดประชุมเพื่อล่มสภาฯ”!

5555 นี่ถ้าท่าน ส.ส.ผู้ทรงเกียรติอ่อนไหวเหมือนนักข่าว

บันเทิงสาว ป่านนี้คงนั่งร้องไห้ขี้มูกโป่งอยู่กลางสภาแล้วล่ะ แต่

ก็เนอะ นักการเมืองไม่ว่าจะหญิง-ชาย เธอ-เขาต่างเข้มแข็ง ทน 

หนา..

ยิ่งปัจจุบันที่คำาด่าเริ่มชักจะไม่ใช่คำาหยาบเหมือนแต่ก่อน

ด้วยแล้ว แค่ “เหี้ย” ถือว่าชิลๆ ไม่ระคายใจ สะเทือนความรู้สึก

อะไรดอก!

แต่ที่เห็นจะมีความรู้สึกระคายใจของใครหลายๆ คน ก็

เรื่องที่นายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ ผู้ดำาเนินรายการ VOICE TV 

โพสต์..

 ด่วน! เสื้อแดงอุบลฯ 2 คนสุดท้ายจากคดีปี 53 “อาจารย์

ต้อย” และ “ชัชวาลย์” ได้รับการปล่อยตัวตามเกณฑ์ลดโทษ

หลังถูกศาลฎีกาจำาคุกตลอดชีวิตตั้งแต่ปี 58 #เสื้อแดง #คนเสื้อ

แดง

ซึ่งอาจารย์ต้อยก็คือนายพิเชษฐ์ ทาบุดดา หรือดีเจต้อย 

แกนนำา นปช.อุบลราชธานี ส่วน “ชัชวาลย์” ก็นายชัชวาลย์ ศรี

จันดา ผู้ต้องหาคดีเผาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 

19 พ.ค.2553

โดยศาลฎีกาได้ตัดสินให้จำาคุกตลอดชีวิตทั้งคู่ แต่วานนี้

ทั้งสองได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระแล้ว ซึ่งนับวันเดือนติดคุก

จริงแค่ 6 ปีเอง!

เออ..ว่าแต่ศาลากลางใหม่สร้างเสร็จสมบูรณ์ดีแล้วใช่

ไหม ไม่ใช่ไร เผื่อดีเจต้อยกับนายชัชวาลย์เขาเกิดนึกคลึ้มใจ

อยากไปเหยียบ-ไปเยี่ยม จะได้ไม่ขายหน้า..

กูติดคุกตั้ง 6 ปี พวกมึงยังสร้างกันไม่เสร็จอีกรึวะ?

เห็นไหม? พูดปุ๊บก็มาป๊ับ..ส.ว.สมชาย แสวงการ โพสต์ก่อน

ใคร.. “สุดยอดครับ Thailand only อีกตัวอย่างของความสำาเร็จ

ในการปฏิรูปกระบวนการบริหารโทษในกระบวนการยุติธรรมไทย?

#ศาลฎีกาพิพากษาจำาคุกตลอดชีวิตติดจริงแค่ 6 ปี 2 เดือน 

#มีคุกไว้ทำาไม”

นั่นสิ..ใครมีหน้าที่ช่วยกรุณาตอบท่านสมชายหน่อยเถอะ 

เพราะถ้าลองจำาคุกตลอดชีวิต แต่ติดจริงแค่ 5 ปี 6 ปี ผมว่า

เอางี้ดีกว่า..

เรามารวมใจสร้างปรากฏการณ์ให้ โลกตะลึง อึ้งทึ่งใน

ความเป็นไทยกันไปเลย ด้วยการประกาศ..

ล้างคุก ปล่อยผู้ต้องขังทุกคดี-ทุกประเภทออกให้หมดทั่ว

ทั้งประเทศ แล้วเริ่มต้นตั้งกฎ-กติกากันใหม่!

จะให้มีการลดโทษหรือไม่ลดโทษ จะประหาร-ไม่ประหาร 

ก็ถกเถียง-ทำาประชาพิจารณ์ให้จบสิ้นกระบวนความ เพื่อจะได้

ไม่ต้องอ้าง “การบริหารโทษ” ให้เกิดการลักลั่นกันอีก

นี่..พูดจริงไม่ได้ประชด ก็ไหนๆ คดีใหญ่โต โกงชาติปล้น

แผ่นดิน เผาบ้านเผาเมือง ยังปล่อยออกจากคุกกันได้ง่ายๆ แล้ว

นักโทษที่ต้องขังคดีขี้หมูราขี้หมาแห้ง

ถ้าจะปล่อยกันออกมาให้หมดแบบ “ล้างคุก” ในรอบ 240 

ปี ทำาไมจะทำาไม่ได้..ปฏิรูปอะไรก็ไม่เห็นจะสำาเร็จสักเรื่อง..

ล้างคุกนี่แหละ..เอาให้เห็นเป็นผลงาน!.

‘ล้างคุก’กันดีไหม?

น้

ปลี่ยนโหมดจากนางร้ายรสแซ่บกลับมาเป็นนางเอกแสน

หวานแบบน่าสงสารสุดๆ สำาหรับ วาววา-ณิชชา  โชค

ประจักษ์ชัด นางเอกฟรีแลนซ์ที่งานฮอตไม่แพ้ใคร กับผล

งานล่าสุดละครอีโรติกจัดจ้าน เพลงบินใบงิ้ว ช่องอมรินทร์ทีวีเอชดี 

ช่อง 34 ที่ได้เห็นวาววากันในลุคส์ใหม่เรียบร้อยผ้าพับไว้ จนแฟน

คลับหลายคนอึดอัดใจ โดยทางวาววาได้พูดถึงบทบาทในการแสดง 

พร้อมอัปเดตถึงชีวิตรักที่ได้วางแผนจะแต่งงานกับแฟนหนุ่มตาน้ำา

ข้าว เฮนนี่ เรน ในอีก 2 ปีข้างหน้านี้

“กับละครเพลงบินใบงิ้ว เรื่องล่าสุดบทบาทเปลแก้ว หลายคน

ก็บอกว่าเมื่อไหร่เราจะลุกขึ้นสู้ จะยอมตลอดไป หรือว่าจะอดทนไป

ถึงไหน มีแต่คนเชียร์ให้เราสู้ได้แล้ว แต่วาก็มองว่าในเรื่องตัวเปล

แก้วเองก็ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากขนาดนั้น หมายถึงว่ามันยังไม่มี

หลักฐาน หรือยังไม่มีอะไรที่ทำาให้เราสามารถไปจัดการได้ แต่ว่า 

EP หลังจากนี้จะเริ่มสืบค้นแล้ว เริ่มมีการหาหลักฐาน หรือลงมือทำา

อะไรสักอย่างแล้ว ซึ่งเรื่องนี้ทุกคนเต็มที่มาก คือตอนที่วาเล่น วาจะ

ไม่ได้ไปนั่งดูว่าคนอื่นเขาเล่นกันยังไง จะได้มาดูอีกทีคือวันที่ละคร

ออกอากาศ ก็จะเห็นว่าทุกคนเล่นสุดพลังมากๆ เลย ทำาให้เรื่องนี้

สนุกมากๆ กระแสดีมาก

ตัวเปลแก้วเขาโตมาในแบบที่ไม่ใช่ว่าโกรธแล้วจะไปตบใคร 

แล้วเวลาที่วาเล่นเป็นเปลแก้ว วาจะไม่ได้เอาตัวเราไปใส่เลย ก็คือ

จะตามบทเลย เป็นเขาเลย แต่ก็จะมีบางอย่างที่เหมือนกันคือ ถ้า

สมมติว่าเรามีปัญหา เราจะสู้ด้วยความถูกต้อง ด้วยความยุติธรรม 

เราจะแก้ปัญหาด้วยการที่ไม่ได้ไปตบเพื่อเอาชนะ ตัวเปลแก้วเขาก็

จะประมาณนั้น เช่นเดียวกันกับวา แต่เวลาที่เขาลุกขึ้นสู้ก็จะกลาย

เป็นอีกคนที่หลายๆ คนน่าจะเซอร์ไพรส์เหมือนกัน 

เรื่องนี้ถือว่าบทบาทแตกต่างจากที่เคยรับเล่นมาเลย ก็เบา

นะคะ ด้วยตัวละครเขาเป็นแบบนี้ ก็เบากว่า แต่ว่าข้างในตัวเปล

แก้ว วารู้สึกว่าเขามีความเครียด ความกดดัน ซึ่งมันสะสมมาตั้งแต่

ช่วงแรกๆ มันอาจจะดูเบา แต่ว่าข้างในมันก็มีอะไรเยอะมากเหมือน

กันค่ะ  เขาจะใช้สติมากกว่าอารมณ์ แต่ด้วยความที่เขาไม่เคยเจอ

เรื่องพวกนี้มาเลย ไม่เคยเจอความยากลำาบากในชีวิต มันก็จะมีจุดที่

ระเบิดเหมือนกัน ถ้าถามว่าเมื่อไหร่ ก็จะตอบว่าใกล้แล้วค่ะ

ส่วนตัววาชอบนะคะ เวลาที่วาดู วาจะดูว่ามีโมเมนต์ไหน

ไหมที่วาหลุดออกมา ไม่ได้เป็นตัวละคร หรือว่าพอภาพกว้างกับภาพ

แคบมันไม่ต่อเนื่องหรือเปล่า แต่วาว่าดูการแสดงของตัวเองก็ถือว่า

โอเคค่ะ ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนทำาการบ้านหนักมาก ไม่ใช่แค่

ตัววา แล้วหลังจากซีนที่ระเบิดอารมณ์แล้ว หลังจากนั้นจะเป็นซีนที่

ยากมากๆ ต่อเนื่องเลย แล้ววาก็ตั้งใจมาก ก็ดีใจที่

คนดูเขาสนุกไปกับเรื่องราวที่พวกเราตั้งใจทำากัน

ค่ะ ด้วยความที่วาค่อนข้างมั่นใจในโปรดักชัน

ของพี่ฉอด มั่นใจในบท เพราะว่าตั้งแต่เราอ่าน

บทเราก็จะรู้แล้วว่าละครเรื่องไหนสนุก ไม่

สนุก ก็เลยรู้สึกว่าบทแบบนี้คนดูน่าจะชอบ 

เพราะเราอ่านแล้วเรายังสนุกเลย เราวาง

ไม่ลงแบบนี้ค่ะ แต่ว่าก็เซอร์ไพรส์ในหลายๆ 

เรื่องมากกว่า อย่างเลิฟซีนของนักแสดง

ท่านอื่น ว่ามันแซ่บจริง แล้วก็ทุกคนใส่พลัง

กันเต็มที่ ก็เลยออกมาสนุกมากๆ ค่ะ

ส่วนเรื่องเลิฟซีนของวา ในเรื่องนี้ ไม่มี

ค่ะ อาจจะด้วยคาแรคเตอร์ จริงๆ วาก็มีคิด

ว่าอาจจะมีหรือเปล่า แต่พอซีนที่จะต้องมีเลิฟ

ซีน หลังจากนี้ผู้กำากับก็ยังให้เราคงคาแรคเตอร์

ความเป็นเปลแก้ว ก็คือจะไม่ร้อนแรง เพราะ

เราเป็นแบบนี้มาตลอด อยู่ๆ จะมาแซ่บมันก็

ไม่ใช่คาแรคเตอร์ค่ะ แต่วาว่าละครพี่ฉอดหรือคอนเซ็ปต์ของทาง

ช่องทีวีเองก็ตาม มันเป็นเรื่องของครอบครัว ซึ่งมันจะเป็นไปตามสิ่ง

ที่ควรจะเป็นจริงมากกว่า เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง เราอาจจะมีความเห็น

แก่ตัวบ้าง เพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติ เพราะฉะนั้นตัวละคร

แต่ละตัวมันจะไม่มีใครที่ ฉันร้าย อย่างตัวเจนิส วาก็ชอบบทของเขา

มาก แล้วน้องเขาก็ทำาออกมาได้ดีมาก แล้วตัวแสงนวลเองก็ไม่ใช่จะ

ร้าย มันไม่มีใครร้าย แต่ทุกตัวละครเป็นมนุษย์ที่มี

ความผิดพลาดได้ หรือโลภได้ เรื่องนี้มันเลยไม่

ได้มีใครร้าย ทุกตัวเป็นมนุษย์ที่มีความเห็นแก่

ตัว อยากได้ความรัก ประมาณนี้ค่ะ”

อัปเดตเรื่องความรักกันหน่อย “ช่วงนี้

ขอทำางานก่อนนะ แล้วพอตอนไปนิวซีแลนด์

ค่อยเที่ยวกันทีเดียวเลย หลังจากจบโปรเจ็กต์

ทั้งหมดแล้วเราค่อยให้เวลากับเขาทั้งหมด 

สรุปก็คือทุกเทศกาลตอนนี้ขอทำางานก่อน 

ส่วนเรื่องแต่งงานอีกประมาณ 2 ปี

ค่ะ เราอยากแต่งทั้งสองที่เลย ทั้ง

นิวซีแลนด์และที่ไทย เพราะที่

โน่นก็มีครอบครัวของเขา เพื่อนๆ 

ของเขาด้วย ส่วนที่นี่ก็มีฝั่งของ

เรา ธีมก็อยากจะให้เป็นชุดว่าย

น้ำา สบายๆ อยากจะจัดพูลปาร์ตี้ 

แบบสนุกๆ ค่ะ เรื่องฤกษ์แต่งยัง

ไม่ได้คิดเลยค่ะ อาจจะต้องไปถาม

หมอดูอีกทีหนึ่ง แต่หมอดูบอกว่า

หลังจาก 33 แล้วทุกอย่างจะดี ก็

เลยรอเริ่มต้นทุกอย่างหลังจาก 33 

หมายถึงว่า ธุรกิจอะไรที่จะทำาเพิ่ม 

หรือว่าการแต่งงาน มันเหมือนการ

เริ่มต้นชีวิต ก็อาจจะเริ่มตามที่บอก 

ใกล้ๆ ค่อยว่ากันอีกทีค่ะ

ถ้าแต่งงานแล้วยังจะทำางาน

ในวงการไหม จริงๆ ในตอนแรก

แฟนเขาก็อยากให้เราลดลง เพราะ

เคยมีคำาถามว่าเมื่อไหร่จะเลิก

ทำางาน แต่วาก็บอกเขาว่ามันเป็น

สิ่งที่วาชอบและมีความสุข ถ้า

ให้เราอยู่เฉยๆ ไม่ได้ทำาอะไรก็

คงอยู่ไม่ได้ค่ะ ก็เลยคิดว่าน่าจะ

ทำาไปเรื่อยๆ แต่ก็อาจจะน้อยลง

กว่าน้ีหน่อยค่ะ อะไรทำาให้แพ้ใจ

คนน้ี เขาดูแลดีมากๆ แต่เขาก็ยัง

รู้สึกว่าเขาอาจจะทำาได้ดีกว่าน้ี เขา

จะบอกว่า ตอนน้ีเขาทำาได้แค่น้ี

นะ แต่เขาอยากทำาให้ได้มากกว่า

น้ี ตอนน้ีก็คือไปรับไปส่ง อาหาร

การกินดูแลทุกอย่าง ก่อนนอนก็

ชงชาให้ ดูแลทุกอย่างค่ะ”.

เ

งใหญ่ สมการรอคอย สำาหรับการแสดงพักครึ่งการแข่งขัน

อเมริกันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศหรือ “Pepsi Super Bowl 

LVI Halftime” ครั้งที่ 65 อีกหนึ่งการแสดงหยุดโลก ที่รวม

ตัวศิลปินแรปเปอร์-ฮิปฮอประดับตำานานแห่งยุค 90s-2000s ได้แก่ 

Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige และ Kendrick 

Lamar มาอยู่ในเวทีเดียวกัน ถูกจัดข้ึนท่ีโซฟีสเตเดียม ในอิงเกิลวูด รัฐ

แคลิฟอร์เนีย ซ่ึงเป็นการตอกย้ำาความสำาเร็จโดยการันตีรางวัลแกรม

มีของศิลปินทั้งหมดรวมกันกว่า 43 รางวัล มีอัลบั้มเพลงฮิตที่ติด

อันดับ 1 ชาร์ต Billboard มากถึง 22 อัลบั้ม

งานนี้จะเป็นอีก 1 ปีที่เป็นประวัติศาสตร์ โลกต้องจารึกไว้ 

โดยเฉพาะการปรากฏตัวสุดเซอร์ไพรส์ของแรปเปอร์ชื่อดังอย่าง 

“50 Cent” ที่มาโชว์เพลงฮิตอย่าง In Da Club สร้างบรรยากาศ

ไนต์คลับมันๆ พร้อมซีนห้อยหัวให้แฟนได้กรี๊ดกันไม่หยุด

“Pepsi Super Bowl LVI Halftime” ในครั้งนี้เป็นการร่วมมือ

กันของ Pepsi, NFL และ Roc Nation เป็นครั้งที่ 3 หลังจากที่เคย

ร่วมงานกันเมื่อปี 2020

โดยครั้งแรกเป็นการแสดงของ Jennifer Lopez และ 

Shakira ใน Super Bowl LIV ที่ไมอามี และครั้งที่ 2 เป็นการแสดง

ของ The Weeknd ใน Super Bowl LV ที่แทมปา ฟลอริดา

โดย Dr. Dre ได้พูดถึงการแสดงในครั้งนี้ว่า “การได้ขึ้นแสดง

ในโชว์พักครึ่งของ Super Bowl และได้แสดงที่เมืองของตัวเอง

และจะเป็นหนึ่งใน

การแสดงที่น่าตื่นเต้นที่สุด

ในชีวิตศิลปินสำาหรับผม” 

Mary J. Blige ก็ได้กล่าว

เสริมว่า “โชว์นี้จะเป็นสิ่งที่ยิ่ง

ใหญ่ที่สุดในวงการเพลง และ 

LA จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป”

ในส่วนของโชว์ก็เต็มไปด้วยความตื่นตา

ตื่นใจต้ังแต่ต้นจนจบ เร่ิมจากสองศิลปินระดับตำานาน

รุ่นเก๋าอย่าง “Dr. Dre” และ “Snoop Dogg”

ไฮป์แฟนๆ ท้ังสเตเดียมกับเพลงฮิต “The 

Next Episode” และต่อด้วย California Love ทำาให้

อดไม่ได้ท่ีจะโยกตัวเอนจอยไปกับจังหวะดนตรี

ศิลปินหญิงยืนหน่ึง “Mary J Bride” เจิด

จรัสไม่แพ้หนุ่มๆ กับ Costume สีขาวสะกดทุก

สายตา โชว์เสียงร้องทรงพลังให้แฟนๆ ได้หาย

คิดถึงกับเพลงฮิตตลอดกาลอย่าง Family Affair 

และ No More Drama ท่ีสื่ออารมณ์ออกมาได้

อย่างน่าท่ึง ไม่ได้ให้แฟนๆ มีเวลาพักหายใจ

“Kendrick Lamar” ปรากฏตัวในสนามกับ

กองทัพแดนเซอร์ชุดดำาที่ยืนกันในกล่องสี่เหลี่ยมที่

เขียนว่า Dre Day ประหนึ่งจำาลองการยืนในห้อง

พิจารณาคดีความ กับการแสดงเพลง Alright จาก

อัลบ้ัม To Pimp a Butterfly อีกหน่ึงเพลง ไอคอนนิก

ที่กลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องเรื่องสิทธิมนุษยชน

เชื้อสายแอฟริกัน-อเมริกันนำามาใช้กันอย่าง

แพร่หลาย

 เท่านั้นยังไม่พอ เจ้าพ่อแรปเปอร์

อย่าง Eminem ก็ไม่เคยทำาให้ผิดหวัง 

เปิดตัวก็แรปรัวจัดเต็ม ต่อด้วย

การโชว์เพลงฮิตระดับรางวัล 

Oscar อย่าง Lose Yourself 

เพลงประกอบภาพยนตร์

เรื่อง 8 Mile มันดุเดือดถึงใจ 

แถมได้ Anderson .Paak มา

เสริม Energy ให้ โชว์มันขึ้น

ไปอีกระดับ

ปิดท้ายด้วย “Dr. Dre” 

โชว์เล่นเปียโนเพลงฮิตอย่าง 

Still D.R.E. พร้อมลุกขึ้นแรป 

ร่วมกับ Snoop Dogg

เรียกว่าเป็นโชว์ในตำา 

นานที่เต็มไปด้วยเอนเนอร์จีให้

แฟนๆ รู้สึกเต็มอิ่มไปกับ “Pepsi 

Super Bowl LVI Halftime” ครั้ง

ที่ 65 นี้.ยิ่

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

interthaipost69@gmail.com

Mary J. Blige

Eminem Snoop Dogg 50 cent

Dr. Dre

พีกตั้งแต่ต้นจนจบ!!กับ‘Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show’

เปิดใจ‘วาววา ณิชชา’

แฮปปี้ทั้งเรื่องงาน-ความรัก



12 ขาวประชาสัมพันธ

อภิสิทธ์ิ ไลสัตรูไกล ผูอํานวยการ

สํ า นั ก ง า น ส ง เ ส ริ ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

สรางสรรค (องคการมหาชน) หรือ 

CEA ยุทธศักดิ์ สุภสร ผูวาการ การ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 

และจิรุตถ อิศรางกูร ณ อยุธยา 

ผูอํานวยการ สํานักงานสงเสริม

การจัดประชุมและนิทรรศการ 

(องคการมหาชน) หรือ ทีเส็บ รวม

ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ

ลงนามความรวมมือ     มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ผศ. ดร. ณัฐพร 

กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส� อสาร และ 

เนนิน อนันตบัญชาชัย นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรเกมไทย 

(ทีจีเอ) ลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางภาคการ

ศึกษาและอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต โดยมี ผศ. ฐิติยา พจนาพิทักษ  

ปริเมธ วงศสัตยนนท  กิตติพงษ ดวงดีไพศาล ฯลฯ รวมในพิธี ณ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี

ปเตอร สตรีบัล กรรมการผูจัดการ 

บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) เปนตัวแทน

ของมูลนิธิวิทยาศาตรทาเคดา (Takeda 

Science Foundation) มอบทุนการศึกษา

เพ่ืองานวิจัยและต่อยอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์ 

ณ ประเทศญ่ีปุน ใหแกแพทยไทยจํานวน 6 ทาน 

ซึ่งเปนทุนที่มอบตอเน� องเปนปที่ 57 โดยมี

วัตถุประสงคเพ� อมอบโอกาสแกแพทยไทยใน

การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุน 

และนําความรูกลับมาพัฒนาวงการแพทย

และสาธารณสุขของไทย ยกระดับการรักษา

ใหกาวหนายิ่งขึ้น ทั้งยังเปนการแลกเปลี่ยน

และเช� อมความสัมพันธระหวางประเทศไทย

และญี่ปุนอีกดวย พิธีการมอบทุนมีขึ้น ณ 

หองประชุุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิม

พระบารมี 50 ป ในการประชุมสามัญประจํา

มูลนิธิวิทยาศาสตรทาเคดา มอบทุนการศึกษา 

เพ� อสงเสริมความรูแกแพทย ไทย ตอเน� องเปนปที่ 57

ปของแพทยสมาคมแหงประเทศไทย โดยได

รับเกียรติจาก ศ. เกียรติคุณ นพ. อมร ลีลารัศมี 

นายกแพทยสมาคมแหงประเทศไทยใน

พระบรมราชูปถัมภ และ ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี 

เผาสวัสดิ์ ประธานอนุุกรรมการพิจารณาทุุน 

แพทยสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรม

ราชููปถัมภ รวมพิธีมอบทุน 

ปจจุบัน มูลนิธิวิทยาศาตรทาเคดา 

ได ใหการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย

ในการศึ กษาระดั บนานาชาติ ร ว มกั บ

มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุนแลวมากกวา 

200 ทาน ตามแนวทางการดําเนินงานของ 

ทาเคดา บริษัทชีวเภสัชภัณฑระดับโลกที่

ยึดมั่นในการสงเสริมสุขภาพที่ดีกวาผาน

นวัตกรรมและความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ 

อยางทั่วถึงและยั่งยืน

อารต ฟอร แคนเซอร บายไอรีล (Art 

for Cancer by Ireal) โดย ไอรีล ไตรสารศรี 

จัดงานแถลงขาว “โครงการบันทึกพิชิตมะเร็ง” 

เพื่อส่งต่อแนวทางในการรับมือกับโรคมะเร็ง

ใหกับผูปวยมะเร็ง ครอบครัวและผูดูแลใกลชิด

เสริมสรางกําลังใจและใหความรู ความเขาใจ 

รวมถึงแนวทางที่เปนประโยชนในการบริหาร

จัดการเม� อตองเผชิญหนากับโรคมะเร็ง โดย

ภายในงานจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับโครงการ 

และแลกเปล่ียนประสบการณ ยังพบกับกิจกรรม 

Workshop ของดารานักแสดงและส� อมวลชน

ที่มารวมงานเขียนการดถึงผูปวยอีกดวย วันที่ 

21 กุมภาพันธนี้ เวลา 12.30-15.00 น. ณ 

True digital Park (Foyer ชั้น 6)

สภากาชาดไทย รวมกับ คณะภริยา

ทูตประจําประเทศไทย จัด “งานออกราน

คณะภริยาทูต คร้ังท่ี 55” (The 55th Diplomatic 

Red Cross Bazaar) ภายใตแนวคิด “Happy 

Shopping - ชอปสนุก สุขทุกการให” พบสินคา

จากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งไดรับความรวมมือจาก 

54 ประเทศ โดยมีสินคาพื้นเมืองและสินคา

คุณภาพราคาพิเศษ อีกทั้งยังสามารถรวม

กิจกรรมและซื้อสินคาผานทางแพลตฟอรม

ออนไลน www.dpcredcrossbazaar.com 

ตลอดจนยังไดรวมทําบุญพรอมลุนรางวัลกับ

สลากคณะภริยาทูตอีกดวย วันที่ 3-6 มีนาคม 

2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล ชั้น 5 

ศูนยการคาสยามพารากอน จําหน�ายบัตร

เขาชมงานในราคา 50 บาท/ทาน ซึ่งนักชอป

สามารถซื้อบัตรเขางาน (early Bird) ในราคา

เพียง 40 บาท ตั้งแตวันนี้ – 2 มีนาคม โดยราย

ไดจากการจัดงานเพ� อนําไปสนับสนุนดานการ

แพทยในสถานการณ โควิด-19 และชวยเหลือ

เด็ก สตรี ผูพิการ ผูสูงอายุ ในพื้นที่ชนบทและ

ผูขาดโอกาสในดานตาง ๆ ตามวัตถุประสงค

และการจัดสรรของคณะกรรมการจัดงานออก

รานคณะภริยาทูตเพ� อสนับสนุน การดําเนินงาน

ของสภากาชาดไทย ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติม

ไดที่ Facebook : งานออกรานคณะภริยาทูต 

และwww.dpcredcrossbazaar.com  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปดรับสมัคร

นองๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ

เทียบเทา ที่มีเง� อนไขอยูในเครือขายโครงการ

พิเศษ หรือเปนนักเรียนในพื้นที่ เพ� อเขาศึกษา

ตอในระดับปริญญาตรีผานระบบ TCAS 2 

การรับแบบโควตา (Quota) ประจําปการศึกษา 

2565 โดยมีคณะและหลักสูตรเปดรับที่น�า

สนใจจํานวนมาก ครอบคลุมหลักสูตรทั่วไป

และนานาชาติ อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร 

คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร 

คณะอุตสาหกรรมอาหาร คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร 

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิทยาลัย

เทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ วิทยาลัยวิศวกรรม

สังคีต โดยสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและ

สมัครไดที่ เว็บไซต https://reg.kmitl.ac.th 

ระหวางวันที่ 14 กุมภาพันธ- 31 มีนาคม 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่ สํานักทะเบียนและ

ประมวลผล สจล. โทรศัพท 0 2329 8203 

หรือทางเพจเฟซบุก https://www.facebook.

com/Admission.KMITL

รานอาหารไทย “ทองหลอ” เอาใจคน

รักกุงกับความอรอยแบบเต็มคําจาก  4 เมนูกุง

แมน้ําไซสใหญจากประเทศศรีลังกา รังสรรค

ความอรอยโดยฝมือเชฟคนไทยรุนใหม ใหคุณ

ไดลิ้มลองในราคาเพียง 799 - 999 บาท คนพบ

ประสบการณความอรอยจากเมนูกุงศรีลังกา

ในแบบอาหารไทยพื้นบานและอาหารไทย

รวมสมัยที่ปรุงอยางพิถีพิถันสําหรับคนรักเมนู

กุงอยางแทจริงที่รานอาหารไทย “ทองหลอ” 

พรอมใหบริการต้ังแตวันท่ี 22 กุมภาพันธ ศกน้ี 

เปนตนไป รานอาหารไทย “ทองหลอ” ณ โรงแรม

สเตยบริดจ สวีท กรุงเทพ (ทองหลอ ซอย 5) 

เปดใหบริการทุกวัน เวลา 10.30 – 21.00 น. 

โทร. 09-5426-4646, 0-2000-4701 พรอม

บริการซื้อกลับบานและเดลิเวอรี่ นอกจากนี้ 

ลูกคายังสามารถสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่กับ

ทางรานโดยตรง พรอมรับสิทธิพิเศษมากมาย

ที่ https://thonglorthaicuisine.foodie-delivery.

com ติดตามขาวสารและโปรโมชั่นตางๆ ไดที่

เว็บไซต์ www.thong-lor.com เฟซบุ๊ก อิน

สตาแกรม ไลน Thonglor Cuisine และอยาลืม

ติดตามเร� องราวงานหัตถศิลปไดท่ีอินสตาแกรม 

Sri.thonglor

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

บริษัท เรืองวาฯ เขาสวัสดีปใหม บริษัท เอ็มจี เซลส (ประเทศไทย) จํากัด    

อภิภพ พึ่งชาญชัยกุล รองกรรมการผูจัดการ บจก.เรืองวา

แสตนดารด อินดัสตรี้ ผูผลิต และจําหน�ายสินคาลิขสิทธิ์จากสโมสร

ลิเวอรพูลอยางเปนทางการ เขาสวัสดีปใหม และมอบของที่ระลึกแก 

คุณวรณัน วิมุกตานนท Spare Parts Senior Manager และ ธิราภร ยอยแสง 

PR Manager บจก. เอ็มจี เซลส (ประเทศไทย) ผูแทนจําหน�ายรถยนตร 

MG Motor ซ่ึงเปน Global Partner ของสโมสรฯ โดยมี จีรวรรณ ดวงนาม 

แฮรเรียต บรรณาธิการ เว็บไซตสโมสรลิเวอรพูล ประจําประเทศไทย เขา

รวมในครั้งนี้ดวย ณ บริษัท เอ็มจี เซลส (ประเทศไทย)

หองอาหารจีนดรากอน โรงแรมมิราเคิล 

แกรนด คอนเวนชั่น มอบสิ่งดีๆ เพ� อสุขภาพ 

ดวยเมนูอาหารจีนคัดสรร อาทิ หมูกรอบมิราเคิล 

เปาฮื้อเม็กซิโกเจี๋ยนน้ํามันหอย บะหมี่ผัด

แหงทะเลซอสเอ็กซ โอ อีหมี่ผัดเนื้อปู กุง

แมน้ํานึ่งกระเทียมวุนเสน เสี่ยวหลงเปา 

และ พุทราจีนทอด 

พิเศษ อาหาร ติ่มซํา ลด 30% และ

เปดปกกิ่งลด 50% ตลอดเดือนกุมภาพันธ 

พรอมมาตรการปองกัน สอบถามรายละเอียด

และสํารองที่ โทร.0-2575-5599

หองอาหารจนีดรากอน 

มอบสุขภาพดีใหลูกคา

เอ็มโอยูโครงการสงเสริมเทศกาลความคิดสรางสรรคฯ

ใน “โครงการสงเสริมเทศกาลความคิด

สรางสรรคและกิจกรรมยานเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์”เพื่อร่วมกันยกระดับขีดความ

สามารถการจัดเทศกาลความคิดสรางสรรค

สูระดับมาตรฐานสากล โดยไดรับเกียรติจาก

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการ

สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคและ

ประธานกรรมการสํานักงานสงเสริมการจัด

ประชุมและนิทรรศการรวมเปนสักขีพยาน 

ณ สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค 

(องคการมหาชน) อาคารไปรษณียกลาง 

กรุงเทพฯ

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๗๙/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือ

กรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ เงินสด - นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๕๐๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๔ สิงหาคม 

๒๕๖๔)

-

๒ สมารทโฟน ยี่หอไอโฟน รุน XR สีขาว 

หมายเลขประจําเคร� อง ๐๘๔-๐๘๒-

๘๔๘๕

๑ 

เคร� อง

นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๘,๐๐๐ บาท (ณ 

วันที่ ๑ ตุลาคม 

๒๕๖๔)

-

๓ สมารทโฟน ยี่หอไอโฟน รุน ๑๑ 

หมายเลขประจําเคร� อง ๐๙๔-๕๕๑-

๑๕๔๔

๑ 

เคร� อง

นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๒๕,๐๐๐ บาท (ณ 

วันที่ ๑ ตุลาคม 

๒๕๖๔)

-

๔ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๕๑๖๔๑ เลขที่ดิน 

๕๗๑ หนาสํารวจ ๑๓๓๔๓ ตําบลบางรัก

นอย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด

นนทบุรี เนื้อที่ประมาณ ๕๙ . ๙/๑๐ 

ตารางวาพรอมสิ่งปลูกสราง เลขที่ 

๘๙/๒๓๘ หมูที่ ๖ ตําบลบางรักนอย 

อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

- นางสาว

อังคณา 

เภตระกูล 

และนาย

นรบดี 

จันทรหวร

๖,๗๐๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วันที่ ๙ 

เมษายน ๒๕๖๔)

-

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

แม็คโคร จรัญสนิทวงศ เลขที่บัญชี 

๐๒๘๑๒๕๐๕๑๕ ช� อบัญชี นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

- นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๔,๙๘๘.๙๖ บาท 

(ณ วันที่ ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล 

รัตนาธิเบศร เลขที่บัญชี 

๐๕๔๓๒๐๘๗๔๔ ช� อบัญชี 

นางสาวพิยดา ทองคําพันธ

- นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๓๗๗,๘๑๗.๕๕ 

บาท (ณ วันที่ ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ปนเกลา 

เลขที่บัญชี ๙๐๙๐๗๑๔๒๖๓ ช� อบัญชี 

นางสาวพิยดา ทองคําพันธ 

- นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๘,๕๖๓.๑๕ บาท 

(ณ วันที่ ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล 

ปนเกลา เลขที่บัญชี ๒๖๔๒๗๔๑๙๘๓ 

ช� อบัญชี นางสาวพิยดา ทองคําพันธ

- นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๒๕๘.๐๔ บาท (ณ 

วันที่ ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

แม็คโคร จรัญสนิทวงศ เลขที่บัญชี 

๐๒๒๘๔๔๐๘๒๕ ช� อบัญชี นายนรบดี 

จันทรหวร

- นายนรบดี 

จันทรหวร

๑๘,๕๘๒.๑๓ 

บาท (ณ วันที่ ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๑๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาสถานีขนสงฯ 

(ถ.บรมราชชนนี) เลขที่บัญชี 

๙๘๓๗๓๘๘๓๘๒ ช� อบัญชี นางสาว

อังคณา เภตระกูล

- นางสาว

อังคณา 

เภตระกูล

๒๙๖,๙๗๐.๓๙ 

บาท (ณ วันที่ ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑๐ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๗,๙๔๐,๑๘๐.๒๒ บาท (เจ็ดลาน

เกาแสนส่ีหม� นหน่ึงรอยแปดสิบบาทย่ีสิบสองสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางสาวพิยดา ทองคําพันธ กับกับพวก

(นายเนติพัชญ ธามณี)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

พันตํารวจโท 

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)             

ตําแหน�ง ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน 

ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกองคดี ๔ 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่ 

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๗๕/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นางสาววิพรรณ จะม� อ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือ

กรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมายเหตุ

๑ เงินสด - นางสาว

วิพรรณ 

จะม� อ

๓๕,๗๒๑.๐๑ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๒ ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 

๖๓๕๔๔ เลขที่ดิน ๔๕๙ หนา

สํารวจ ๗๖๗๒ ตําบลปาตึง 

อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

เนื้อที่ประมาณ ๑ ไร ๒ งาน  

- นางสาว

วิพรรณ 

จะม� อ

๑๓๐,๐๐๐ 

บาท(ณ วันที่ ๑๓ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑)

-

๓ ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลข

ที่ ๓๘๗๔๐ เลขที่ดิน ๖๔ หนา

สํารวจ ๔๐๘๙ ตําบลปาตึง 

อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

เนื้อที่ประมาณ ๖ ไร ๒ งาน ๖๘ 

ตารางวา

- นางสาว

วิพรรณ 

จะม� อ

๑,๓๓๔,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๘ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

ติดจํานอง

ธนาคาร

กสิกร

ไทย จํากัด 

(มหาชน)

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา

เทสโก โลตัสแมจัน เลขที่บัญชี 

๗๕๗๐๐๘๓๔๔๙ ช� อบัญชี 

นางสาววิพรรณ จะม� อ

- นางสาว

วิพรรณ 

จะม� อ

๕๔๐,๒๙๘.๙๘ 

บาท (ณ วันที่ ๑๐ 

กันยายน ๒๕๖๔

-

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาแมสาย เลขที่บัญชี 

๕๐๕๐๓๕๙๔๕๗ ช� อบัญชี 

นางสาววิพรรณ จะม� อ

- นางสาว

วิพรรณ 

จะม� อ

๔,๓๖๖.๓๙ บาท 

(ณ วันที่ ๑๓ 

กันยายน ๒๕๖๔) 

-

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

เซ็นทรัลพลาซาเชียงราย เลขที่

บัญชี ๐๒๐๑๖๒๓๕๑๐ ช� อบัญชี 

นางสาววิพรรณ จะม� อ

- นางสาว

วิพรรณ 

จะม� อ

๑๔๗,๗๑๐.๒๔ 

บาท (ณ วันที่ ๑๐ 

กันยายน ๒๕๖๔) 

-

๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

เซ็นทรัลพลาซาเชียงราย เลขที่

บัญชี ๐๔๙๘๔๖๒๔๑๓ ช� อบัญชี 

นางสาววิพรรณ จะม� อ

- นางสาว

วิพรรณ 

จะม� อ

๑,๙๒๘,๔๓๗.๕๒ 

บาท (ณ วันที่ ๑๐ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

เซ็นทรัลพลาซาเชียงราย เลขที่

บัญชี ๐๓๘๑๕๒๔๔๔๒ ช� อบัญชี 

นายวิสุทธิ์ ชีวินเนติรักษ และ

นางสาววิพรรณ จะม� อ

- นายวิสุทธ์ิ 

ชีวินเนติรักษ 

และนางสาว

วิพรรณ 

จะม� อ

๑,๑๗๑,๑๘๕.๘๑ 

บาท (ณ วันที่ ๑๐ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

เซ็นทรัลพลาซาเชียงราย เลขที่

บัญชี ๐๔๖๘๒๓๔๔๒๔ ช� อบัญชี 

นายวิสุทธิ์ ชีวินเนติรักษ และ

นางสาววิพรรณ จะม� อ

- นายวิสุทธ์ิ 

ชีวินเนติรักษ 

และนางสาว

วิพรรณ 

จะม� อ

๑๕๑,๔๐๘.๔๔ 

บาท (ณ วันที่ ๑๐ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๙ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๕,๔๔๓,๑๒๘.๓๙ บาท (หา

ลานส่ีแสนส่ีหม� นสามพันหน่ึงรอยย่ีสิบแปดบาทสามสิบเกาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางสาววิพรรณ จะม� อ กับพวก

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)             

ผูอํานวยการกองคดี ๑ 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่ 

รอยเอก

(ณัฐเศรษฐ คชเดช)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายกิติบดี จุมปูโล)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายชนรรค ผสมทรัพย)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายสุธิศักดิ์ สุมน)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ

รองหัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายสุธิศักดิ์ สุมน)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ

รองหัวหนาพนักงานเจาหนาที่

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ

รองหัวหนาพนักงานเจาหนาที่

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๗๗/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู สํานักงาน

อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสิน

ของ นายเจษฎากร เหลาเรือน กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ 

วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว 

ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ

เอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน หมายเหตุ

๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๓๒๘๐๐ เลขท่ีดิน 

๕๑ หนาสํารวจ ๒๐๗๑ ตําบลนาแวง 

อําเภอเขมราฐจังหวัดอุบลราชธานีเน้ือท่ี 

๒ ไร ๒ งานพรอมส่ิงปลูกสราง

- นายชาตรี 

เหลาเรือน

๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

ติดจํานอง 

ธนาคารเพ� อ

การเกษตร

และสหกรณ

การเกษตร

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ ราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานสองแสนบาท

ถวน) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายเจษฎากร เหลาเรือน กับพวก

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาวนัฐฎาพร เอื้อเฟอ)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางสาวนัฐฎาพร เอื้อเฟอ)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

 คดีหมายเลขดําที่ สว.๑/๒๕๖๑
  ศาล     แพง   
 วันที่...๒๐...เดือน...ธันวาคม...พุทธศักราช...๒๕๖๔...
 ความแพง
 นายธนวรรธน บําเทิง ที่ ๑ ,นายรัฐ เนติวรรณ ที่ ๒  โจทก
ระหวาง
 บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) จําเลย
ชื่อที่อยูคูความฝายโจทก 

๑.นายธนวรรธน บําเทิง อายุ ๓๒ อยูบานเลขที่ ๕/๑ หมูที่ ๖ ตําบลจําปาหลอ อําเภอเมือง อางทอง จังหวัด
อางทอง

๒.นายรัฐ เนติวรรณ อายุ ๖๐ อยูบานเลขที่ ๗๔ หมูที่ ๑๑ ตําบลบานอิฐ อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง
ชื่อที่อยูทนายฝายโจทก

๑.นายรัฐ เนติวรรณ อยูบานเลขที่ ๗๔ หมูที่ ๑๑ ตําบลบานอิฐ อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง
๒.นายธนะสิทธิ์ จิราสิตธนวัชร อยูบานเลขที่ ๙๘/๒๕๘ หมูที่ ๔ ถนนบานกลวย-ไทรนอย ตําบลพิมลราช 

อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
๓.นายเสฏฐณัติ สอนจันทร อยูบานเลขที่ ๘๙/๑ หมูที่ ๙ ตําบลบางแมนาง อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 

ชื่อที่อยูจําเลย
๑.บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) อยูบานเลขที่ ๘๘๘/๑๖๐-๑ อาคารมหาทุน พลาซา ชั้น ๑๘ ถนน

เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ดวยโจทกทั้งสองไดยื่นฟองจําเลยวา โจทกทั้งสองและสมาชิกของกลุมไดรับความเสียหายจากกลิ่นของกาซ
คารบอนไดซัลไฟด กาซไขเนา และกรดกํามะถันจากกระบวนการผลิตของโรงงานจําเลย ทําใหรูสึกเดือดรอน
รําคาญและมีอาการแสบคอ แสบจมูก วิงเวียนศีรษะ ไมสามารถใชชีวิตไดโดยปกติ ขอบังคับใหจําเลยชดใชคา
เสียหายแกโจทกที่ ๑ เปนเงิน ๑๗๕,๐๐๐ บาท แกโจทกที่ ๒ เปนเงิน ๑๑๕,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินดังกลาว นับแตวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกโจทกทั้งสอง แกผูเขารวม
เปนโจทกฟองคดีนี้ทั้ง ๑๐๕ คน เปนเงินในอัตราคนละ ๕,๐๐๐ บาท ตามจํานวนปที่แตละคนพักอาศัย พรอม
ทั้งดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินดังกลาวนับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ ให
จําเลยปองกันหรือกระทําการไมใหกลิ่นเคมีจากกระบวนการผลิตของโรงงานของจําเลยตามฟองฟุงกระจายออก
สูภายนอกโรงงานและกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกโจทกทั้งสองและราษฎรทั่วไป

และโจทกทั้งสองยื่นคํารองพรอมคําฟองวา โจทกทั้งสองกับสมาชิกกลุมตามรายชื่อที่เสนอมาเปนผูเสียหาย
จาการกระทําละเมิดของจําเลยที่มีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากบุคคลผูทําละเมิดรายเดียวกันจากการกระ
ทําของจําเลยอันถือเปนมูลละเมิดเดียวกัน โดยความเสียหายดังกลาวมาจากขอเท็จจริงและหลักกฎหมายเดียวกัน 
มีสภาพแหงขอหา คําขอบังคับ และขออางที่อาศัยเปนหลักแหงขอหาที่เหมือนกัน และมีลักษณะเฉพาะของกลุม
บุคคลเหมือนกัน อีกทั้ง ยังเปนผูมีสิทธิมีคําขอใหปลดเปลื้องทุกขโดยใหจําเลยระงับการกระทําอันเปนการละเมิด
รวมกัน ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและกฎหมายวาดวยสิ่งแวดลอมอีกดวย การฟองคดีผูเสียหาย
โดยผูเสียหายทุกคนเปนโจทกรวมกันยอมทําใหไมไดรับความสะดวก โจทกทั้งสองเปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมครบ
ถวนในการเปนตัวแทนของกลุมเพื่อดําเนินคดีนี้แทนสมาชิกของกลุม ขอใหมีคําสั่งอนุญาตใหโจทกทั้งสองดําเนิน
คดีแบบกลุม โดยมีโจทกทั้งสองเปนผูแทนกลุม 

ศาลชั้นตนไตสวนแลวมีคําสั่งอนุญาตใหโจทกทั้งสองดําเนินคดีแบบกลุมไดโดยกําหนดขอบเขตสมาชิก คือ 
บุคคลที่มีภูมิลําเนาพักอาศัยและทํากินอยูในพื้นที่หมูที่ ๑ ถึงที่ ๓, ๖, ๙ ตําบลจําปาหลอ หมูที่ ๗ ตําบลบางงิ้ว 
หมูที่ ๔,๗ ตําบลศาลาแดง อําเภอเมือง (ที่ถูก อําเภอเมืองอางทอง)จังหวัดอางทอง และหมูที่ ๑ ตําบลปาโมก หมู
ที่ ๒ ถึง ๔ ตําบลนรสิงห อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง ชวงเวลาตั้งแตป ๒๕๒๓ ถึง ๒๕๖๑
จําเลยอุทธรณ 

ศาลอุทธรณแผนกคดีสิ่งแวดลอมตรวจสํานวนประชุมปรึกษาแลว มีคําพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 
วาอนุญาตใหโจทกทั้งสองดําเนินคดีแบบกลุมแตแกไขขอบเขตสมาชิกกลุมเปนวา  ขอบเขตสมาชิกกลุมคือ บุคคลผู
ไดรับผลกระทบจากกลิ่นเคมี จําพวกคารบอนไดซัลไฟด กาซไขเนา และกรดกํามะถัน จากการประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมของจําเลยที่ตั้งอยูเลขที่ ๓๖ หมูที่ ๒ ถนนอยุธยา –อางทอง ตําบลโพสะ อําเภอเมืองอางทอง จังหวัด
อางทอง และเลขที่ ๕๑/๑ หมูที่ ๓ ถนนอยุธยา-อางทอง ตําบลโพสะ อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง ชวงเวลา
ตั้งแตป ๒๕๒๓ ถึงป ๒๕๖๑ นอกจากที่แกใหเปนไปตามคําสั่งศาลชั้นตน คาฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณใหเปนพับ

สิทธิในการเปนสมาชิกกลุม 
(๑) สมาชิกกลุมมีสิทธิออกจากการเปนสมาชิกกลุมไดโดยแจงความประสงคเปนหนังสือยื่นตอศาลภายใน

ระยะเวลาที่ศาลกําหนด และใหถือวาสมาชิกกลุมดังกลาวๆไมเปนสมาชิกกลุมนับแตวันที่ไดแจงความประสงค
นั้นตอศาล

หากพนระยะเวลาตามที่ศาลกําหนดแลวสมาชิกจะออกจาการเปนสมาชิกกลุมไมได เวนแตจะไดรับอนุญาต
ตอศาล และคําสั่งของศาลใหเปนที่สุด

 (๒) เขาฟงการพิจารณาคดี
 (๓) รองขอใหศาลสั่งแสดงวาโจทกมิไดมีคุณสมบัติ สวนไดเสีย รวมตลอดการไดมาซึ่งสิทธิการเปนสมาชิก

กลุม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๒๒/๑๒ (๕)
(๔) ขอตรวจเอกสารทั้งหมดหรือบางสวนในสํานวนความ หรือขอคัดสําเนาเอกสารเหลานั้น
(๕ ) จัดหาทนายความคนใหมมาดําเนินคดีแทนทนายความของกลุมตามมาตรา ๒๒๒/๑๙ วรรคสอง 
(๖) รองขอแทนที่ของโจทกโดยอาศัยสิทธิตามกฎหมายบัญญัติ
(๗) คัดคานการรองขอแทนที่ของโจทกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๒๒/๒๕ การ

ที่โจทกขอถอนฟองตามมาตรา ๒๒๒/๒๘ การที่มีการตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแหง
คดีตามมาตรา๒๒๒/๒๙ และการที่คูความตกลงกันเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการ ตามมาตรา ๒๒๒/๓๐ 

(๘) ตรวจและโตแยงคําขอชําระหนี้ตามมาตรา ๒๒๒/๔๐ 
ในการดังกลาวทั้งหมดสมาชิกกลุมจะแตงตั้งทนายความก็ได
กําหนดวันเพื่อใหบุคคลแจงความประสงคเขาเปนสมาชิกกลุมคือภายในสี่สิบหาวันนับแตวันไดรับคําบอก

กลาวหรือวันที่ประกาศ 
ผลของการออกจากการเปนสมาชิก
บุคคลที่ออกจาการเปนสมาชิกกลุมแลว จะรองขอกลับเขาเปนสมาชิกกลุมอีกไมได และสมาชิกกลุมและ

บุคคลที่ออกจากการเปนสมาชิกกลุมจะรองสอดเขามาดําเนินคดีแบบกลุมไมได
สมาชิกกลุมที่ไมไดออกจากการเปนสมาชิกกลุมจะยื่นฟองจําเลยในเรื่องเดียวกันที่โจทกยื่นฟองอีกไมได 
ผลของคําพิพากษาที่จะผูกพันของสมาชิกกลุม
คําพิพากษาของศาลมีผลเปนการผูกพันคูความและสมาชิกกลุมและในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาชนะคดี ให

โจทกหรือทนายความโจทกมีอํานาจในการดําเนินคดีแทนโจทกและสมาชิกกลุม
สมาชิกกลุมมีสิทธิจะยื่นคําขอรับชําระหนี้ แตไมมีสิทธิที่จะดําเนินการบังคับคดีสวนนี้ดวยตัวเอง
จึงขอประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน หากบุคคลใดประสงคจะเขาหรือออกจากการเปนสมาชิกกลุมใหยื่น

หนังสือถึงศาลแพง ภายในกําหนดเวลาขางตน คําบอกกลาวสามารถขอดูไดที่ศาลแพง
ประกาศ ณ วันที่...๒๐...เดือน...ธันวาคม...พุทธศักราช...๒๕๖๔...

 ลงชื่อ……………………………………………ผูพิพากษา
 (นายปราโมทย สุทธิกิจจานนท) 
 ผูออกคําบอกกลาวและประกาศ

 

สมาชิกกลุมมีสิทธิจะยื่นคําขอรับชําระหนี้ แตไมมีสิทธิที่จะดําเนินการบังคับคดีสวนนี้ดวยตัวเอง
จึงขอประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน หากบุคคลใดประสงคจะเขาหรือออกจากการเปนสมาชิกกลุมใหยื่น
สมาชิกกลุมมีสิทธิจะยื่นคําขอรับชําระหนี้ แตไมมีสิทธิที่จะดําเนินการบังคับคดีสวนนี้ดวยตัวเอง
จึงขอประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน หากบุคคลใดประสงคจะเขาหรือออกจากการเปนสมาชิกกลุมใหยื่น
สมาชิกกลุมมีสิทธิจะยื่นคําขอรับชําระหนี้ แตไมมีสิทธิที่จะดําเนินการบังคับคดีสวนนี้ดวยตัวเอง

หนังสือถึงศาลแพง ภายในกําหนดเวลาขางตน คําบอกกลาวสามารถขอดูไดที่ศาลแพง
จึงขอประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน หากบุคคลใดประสงคจะเขาหรือออกจากการเปนสมาชิกกลุมใหยื่น

หนังสือถึงศาลแพง ภายในกําหนดเวลาขางตน คําบอกกลาวสามารถขอดูไดที่ศาลแพง
จึงขอประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน หากบุคคลใดประสงคจะเขาหรือออกจากการเปนสมาชิกกลุมใหยื่น

ประกาศ ณ วันที่...๒๐...เดือน...ธันวาคม...พุทธศักราช...๒๕๖๔...
หนังสือถึงศาลแพง ภายในกําหนดเวลาขางตน คําบอกกลาวสามารถขอดูไดที่ศาลแพง

ประกาศ ณ วันที่...๒๐...เดือน...ธันวาคม...พุทธศักราช...๒๕๖๔...
หนังสือถึงศาลแพง ภายในกําหนดเวลาขางตน คําบอกกลาวสามารถขอดูไดที่ศาลแพง

 ลงชื่อ……………………………………………ผูพิพากษา
 (นายปราโมทย สุทธิกิจจานนท) 

ประกาศศาลแพง
เรื่อง การขออนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุม

บานคือจุดเริ่มตนของชีวิตที่ชวยเติม

เต็มความสุข ใหกับใครหลาย ๆ  คน ‘พฤกษา’ 

จึงจับมือกับหน�วยงานภาครัฐ ชุมชน จิตอาสา 

และภาคีเครือขาย รวมกันสานฝนใหคนพิการ

มีบานที่ปลอดภัยและมั่นคง ผานโครงการ 

“บานใสใจเพ� อคนพิการ By Pruksa” เพ� อ

สงมอบพื้นที่บานแหงความสุขและตอบแทน

สังคมดวยการสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับคน

พิการอยางยั่งยืน

นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล รอง

กรรมการผูจัดการใหญ สายงานการตลาด

องคกรกลุม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จํากัด 

(มหาชน) เปดเผยวา “โครงการ “บานใสใจเพ� อ

คนพิการ By Pruksa” เปนหนึ่งในโครงการ

ปรับปรุงบ้านเพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ใหกับกลุมคนพิการและยากจนที่สะทอนให

เห็นถึงความใส่ ใจสังคมเพื่อความยั่งยืน 

(Sustainable Development) ภายใตแนวคิด 

“Tomorrow. Reimagined” โดยโครงการดัง

กลาวมีจุดเริ่มตนมาจากแนวคิดของพฤกษา

ที่มุงหวังอยากใหคนไทยทุกคนมี “บาน” ที่

ตองอยูอยางมีความสุข ไรกังวล โดยมองไกล

ไปถึงการสรางสังคมแบบ Inclusive Society 

หรือ สังคมท่ีทุกคนสามารถใชชีวิตในพ้ืนท่ีทาง

สังคมไดอยาง “เทาเทียม” และมี “ศักดิ์ศรี” 

มีโอกาสหรือสิทธิในการเขาถึงบริการ สถาน

ที่ และขอมูลทางสังคมไดอยางเสมอภาคกัน

ซึ่งพฤกษาเล็งเห็นวาสังคมไทยยังมี

คนอีกหลายกลุมที่ตองการโอกาส โดยเฉพาะ

อยางยิ่งคนพิการที่อาศัยในชนบท จึงไดนํา

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ ในการ

พัฒนาที่อยูอาศัยมาผสานกับความรวมมือ

พฤกษา’ นําความเชี่ยวชาญดึงชุมชนสงตอพลังบวก

ผานโครงการ “บานใสใจเพ� อคนพิการ By Pruksa” ชูความเทาเทียม ตอเน� องเปนปที่ 3

ของชุมชนในทองถิ่น รวมสรางและปรับปรุง

สภาพบานใหกับคนพิการในชนบท ทามกลาง

สภาพแวดลอมที่ไมเอื้ออํานวยตอการใชชีวิต 

ใหตอบโจทยความพิการของแตละบุคคล 

ชวยใหคนพิการสามารถใชชีวิตประจําวันได

อยางปลอดภัยและมีความสุข นอกจากนั้น

ยังชวยลดความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุซํ้าซอน 

และชวยสงเสริมฟนฟูสมรรถนะของคน

พิการใหกลับมาแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ 

เปนการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไดอยาง

แทจริง

โครงการนี้ พฤกษาไดดําเนินโครงการ

ตอเน� องเปนปที่ 3 และในป พ.ศ. 2564 

ไดขยายพื้นที่จากเดิมที่จัดขึ้นในจังหวัด

ขอนแกน ไปยังจังหวัดเชียงใหมเพ่ิมเติมอีกดวย 

และไดรับความรวมมือจากหลายภาคสวน 

ทั้งภาครัฐ เอกชน และผูนําชุมชน รวมถึง 

โรงพยาบาลวิมุต ในนามบริษัท พฤกษา โฮลด้ิง 

จํากัด (มหาชน) พรอมภาคีเครือขาย ไดแก 

มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม โรงพยาบาลสิรินธร 

จ.ขอนแกน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลบานพญาชมภู จ.เชียงใหม เปนตน

นางสาวอังคณา ยังไดกลาวถึงความ

รวมมือในครั้งนี้วา “พฤกษา ขอขอบคุณ

หน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน จิตอาสา 

และภาคีเครือขายทุกแหงที่ ไดรวมกันสาน

ฝนใหคนพิการมีบานที่มั่นคงและปลอดภัย 

ผานโครงการ “บานใสใจเพ� อคนพิการ By 

Pruksa” ซึ่งเปนหนึ่งในแกนภายใตแนวคิด 

Tomorrow. Reimagined ของพฤกษาใน

ดานการสรางความยั่งยืน โดยพฤกษาหวังวา

โครงการนี้จะเปนสวนหนึ่งในการสรางสรรค

สังคม ชวยยกระดับชีวิตของคนพิการอยาง

ตอเน� อง ซึ่งเรายังมุงเปาหมายเพ� อการ

พัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล โดยสงเสริม

สังคมใหมีสุขภาพและความเปนอยูที่ดีตอไป

ในอนาคต”

และนอกจากนี้ พฤกษายังไดมีการ

สนับสนุนการจางงานคนพิการสูสังคมเทาเทียม 

โดยดําเนินการตอเน� องมาปนี้เปนปที่ 9 เพ� อ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการใหมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหล� อมล้ํา และ

เสริมสรางโอกาสใหคนพิการในประเทศไทย

สามารถเขาถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ 

สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและ

ครอบครัวไดอยางมีศักดิ์ศรี  พฤกษาจึงเช� อวา

ความสุขที่เกิดขึ้นเพ� อคนพิการนี้จะเปนพลัง

ที่ขยายกวางไปสูสังคมที่เทาเทียมกันอยาง

ย่ังยืน ภายใตนโยบายดานการใสใจเพ� อสังคม 

(Heart to Society)

ขอเชิญติดตามชมคลิปภาพความ

ประทับใจในโครงการ “บานใสใจเพ� อคนพิการ 

By Pruksa” ผานทาง FB: Pruksa Family 

Club: https://fb.watch/b4j25wyfs0/ และ 

Youtube : https://www.youtube.com/user/

PruksaFamilyClub  ตั้งแตวันที่ 26 มกราคม 

2565 เปนตนไป

SWC จัดสัมมนารานคาพันธมิตร “เพ� อน SWC Win Together”

ประจักษ ตั้งคารวคุณ ประธานกลุมบริษัททีโอเอ และ ชนินทร 

เย็นสุดใจ จัดงานสัมมนารานคาพันธมิตรประจําป 2565 “เพ� อน SWC 

Win Together” ของ บมจ.เชอรวูด คอรปอเรช่ันฯ โดยมี นพ.ณรงคฤทธ์ิ 

ตั้งคารวคุณ, ธนากร วัฒนวิจารณ และ อนุศาสตร สระทองเวียน 

มารวมในพิธีดวย ที่โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานปฐมนิเทศขาราชการบรรจุใหม    

นิยม สองแกว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ใหเกียรติ

มาเปนประธานในพิธีเปดโครงการฝกอบรมหลักสูตร “การปฐมนิเทศ

ขาราชการบรรจุใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565” โดยมี นภัสวรรณ 

การเจน เกริกไกร นาสมยนต  เจริญพิศ เอกอุรุ และ พฤกษ พรหม

พันธุม มารวมในงานดวย ที่หองพาโนรามา โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด 

ม.รามฯ เพิ่มศักยภาพแกเครือขายเกษตรกร จ.อุทัยธาน ี     ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.สืบพงษ ปราบใหญ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

รามคําแหง พรอมดวยเผด็จ นุยปรี นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

อุทัยธานี เปนประธานเปดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก

ชุมชนชาวอุทัยธานี โดยมี อาจารยกุลทิตา  ยุวะหงษ ผูชวยอธิการบดี

ฝายวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี คณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ 

และเกษตรกรชาวอุทัยธานี รวมในพิธี เม� อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2565 

ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี  

เซ็นทาราแกรนดมิราจบีชรีสอรท พัทยา รวมสวัสดีปใหม 2565 

นายกเมืองพัทยา  โรงแรมเซ็นทาราแกรนดมิราจบีชรีสอรท 

พัทยา นําโดย เวยน ดิวเบอรลีย,  ผูจัดการท่ัวไปภาคพ้ืนท่ี พรอมดวย

เฉลิมรัฐ ขําสวัสดิ์ ผูจัดการโรงแรม, พันณชิตา รุงวิมลรัตน 

ผูจัดการฝายประชาสัมพันธ, ทิวาพร มหาพรม ผูอํานวยการฝาย

ทรัพยากรบุคคล และ ช� นกมล ลีชุติวัฒน ผูจัดการฝายสปา ตาม

ลําดับ รวมอวยพรและสวัสดีปใหม 2565 แด สนธยา คุณปลื้ม 

นายกเมืองพัทยา ณ ศาลาวาการเมืองพัทยา
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14 บทความ-ต่างประเทศ

คุกตลอดชีวิตครูอินโดฯ ข่มขืนดญ. 13 คน

บันดุง • เอเอฟพีและบีบีซีรายงานว่า ศาลแขวงบันดุงในจัง                

หวัดชวาตะวันตก ตัดสินจำาคุกตลอดชีวิต เฮร์รี วิราวัน วัย 

36 ปี เจ้าของและครูโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม หลังพบว่า

เขากระทำาผิดจริงในข้อหาข่มขืนนักเรียนหญิง 13 คน อายุ

ระหว่าง 11-16 ปี ที่มาเป็นนักเรียนประจำาที่โรงเรียน เด็กที่

โดนเขาข่มขืนอย่างน้อย 8 คนตั้งครรภ์ และคลอดลูก 9 คน 

ระหว่างการไต่สวนคดีทำาให้ทราบว่าเขาก่อเหตุข่มขืนนักเรียน

หญิงมาต้ังแต่ปี 2559 นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัว

ยากจนท่ีเขาให้ทุนการศึกษามาเรียนท่ีโรงเรียนแห่งน้ี การ 

กระทำาความผิดของเขาได้รับเปิดเผยหลังจากนักเรียนหญิงคน

หน่ึงท่ีถูกเขาข่มขืนจนต้ังครรภ์ บอกเรื่องน้ีกับทางครอบครัว 

ทำาให้ครอบครัวไปแจ้งความกับตำารวจเมื่อปีท่ีแล้ว อัยการร้อง

ต่อศาลให้ลงโทษผู้ต้องหาด้วยการฉีดยาให้อัณฑะฝ่อและ

ให้ประหารชีวิต วิราวันที่มารับฟังคำาติดของศาล โดยถูกใส่

กุญแจมือและก้มหน้าตลอด ขอร้องศาลลดโทษให้เขาเพื่อ

เขาจะได้มีโอกาสเลี้ยงดูลูกๆ ศาลบอกด้วยว่ารัฐบาลจะจ่าย

เงินชดเชยให้กับเหยื่อในคดีนี้

เมียนมาประกาศไม่ร่วมประชุมอาเซียน

ย่างกุ้ง • รายงานเอเอฟพีกล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศ

เมียนมาแถลงการณ์เมื่อค่ำาวันจันทร์ท่ี 14 กุมภาพันธ์ว่า เมียน                      

มาจะไม่ส่งใครเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอา 

เซียนท่ีกัมพูชาในสัปดาห์น้ี หลังจากอาเซียนขอให้เมียนมา

ส่ง “ผู้แทนท่ีไม่ใช่ฝ่ายการเมือง” มาเข้าร่วมแทน โดยอ้างว่า

ขาดความคืบหน้าในการปฏิบัติตามฉันทมติท่ีเห็นพ้องกันในท่ี

ประชุมสุดยอดผู้นำาอาเซียนเมื่อกลางปีท่ีแล้ว ในการอำานวย

ความสะดวกแก่การสานเสวนากับฝ่ายค้านเมียนมาภายหลัง

รัฐประหาร คำาแถลงกล่าวว่าการท่ีอาเซียนไม่เชิญวันนะ หม่อง                                                                                 

ลวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา เข้า

ร่วมการประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องที่ “น่าเศร้าใจ” จึงเป็นเรื่อง

ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เมียนมาจะไม่สามารถเข้าร่วม หรือแม้แต่

แต่งตั้งตัวแทนที่ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองไปร่วมการประชุม

ครั้งนี้ คำาแถลงกล่าวโทษสมาชิกบางประเทศที่ไม่เอ่ยนาม

ว่า ยังคงยึดถือ “การตัดสินใจโดยฝ่ายเดียว” ในอาเซียนเมื่อ

เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาที่ห้ามพลเอกอาวุโส มิน อ่อง หล่าย 

เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำาอาเซียน

เผยจรวดที่จะชนดวงจันทร์เป็นของจีน

วอชิงตัน • เอเอฟพีรายงานเมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ จากท่ี 

บิล เกรย์ ผู้เช่ียวชาญด้านดาราศาสตร์ออกมาบอกว่าจรวด

ของสเปซเอ็กซ์จะพุ่งชนพื้นผิวของดวงจันทร์ในวันที่ 4 มีนา 

คมนี้ เขาขอแก้ข้อมูลที่ผิดพลาดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า 

ความจริงแล้วจรวดดังกล่าวเป็นจรวด 2014-065B ซึ่งเป็น

จรวดบูสเจอร์ของยานอวกาศชางอี 5-T1 ซึ่งส่งขึ้นสู่อวกาศ

เมื่อปี 2557 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำารวจดวงจันทร์

ขององค์การอวกาศแห่งชาติจีน.

‘สงครามไฮบริด’ ของรัสเซียต่อยูเครน

กวิเคราะห์หลายสำานักกำาลังถกแถลงกันอย่าง

เคร่งเครียดว่าทางออกสำาหรับยูเครนที่จะหลีก

เลี่ยงการที่รัสเซียจะส่งทหารเข้าไปเปิดศึกเต็มรูป

แบบนั้นมีอะไรบ้าง

ฉากทัศน์แรกมาจากที่ปรึกษาความมั่นคงของ

ประธานาธิบดีวโลโดเมียร์ เซเลนกี ของยูเครนเองคือ 

“สงครามลูกผสม”

ฉากทัศน์ที่สองคือ การทำาให้ยูเครน “เป็นกลางแบบ

ฟินแลนด์” หรือ Finlandisation (ฟินแลนด์ โมเดล)

ฉากทัศน์แรกสหรัฐอเมริกานั้นบอกว่าวันนี้รัสเซียได้

เปิดฉาก “สงครามลูกผสม” หรือ Hybrid War แล้วโดยไม่

ต้องส่งทหารเข้ามายึดดินแดนของยูเครนเลย

นั่นคือการผสมผสานของ “สงครามไซเบอร์” กับการ

ก่อความปั่นป่วนต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และการ

สร้างข่าวปลอมว่ามีการวางระเบิดตรงนั้นตรงนี้ตลอดเวลา

เพื่อเขย่าขวัญของรัฐบาลและประชาชนชาวยูเครน

จนไม่เป็นอันอยู่สุข

อีกด้านหนึ่ง “สงคราม” ที่ว่านี้ก็เกิดขึ้นเป็นประจำา

อยู่แล้วในรูปแบบของการที่รัสเซียให้การสนับสนุนต่อกลุ่ม

แยกดินแดนที่แคว้นดอนบัสที่มีการสู้รบเป็นระยะๆ กับ

ทหารของรัฐบาลกลางยูเครน

นั่นคือการบ่อนทำาลายความมั่นคงและเสถียรภาพ

ของรัฐบาลยูเครนอย่างต่อเนื่อง

หากรัสเซียจะยกระดับ “สงครามไฮบริด” นี้ก็อาจจะ

มาในรูปของการทำาสงครามจิตวิทยา สร้างกระแสความไม่

พอใจในหมู่คนยูเครนเพื่อลุกฮือขึ้นมาต่อต้านรัฐบาล

เมื่อได้จังหวะเหมาะเจาะ รัสเซียก็อาจจะสวมรอย

เข้ามาสนับสนุนให้มีการก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง

ทางการเมือง

ข่าวกรองอังกฤษบอกถึงขั้นว่าสายของรัสเซียอาจจะ

กำาลังหาทางให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายในยูเครน จนถึงขั้น

สามารถสนับสนุนให้คนที่มีแนวทางเป็นพวกเดียวกับมอสโกขึ้น

บริหารประเทศแทนผู้นำาที่โอนเอียงไปทางตะวันตกอย่างวันนี้

แผนต่อมาของมอสโกคือ การทำาให้ประเทศของพวกเขา

อ่อนแอลงและสร้างความตื่นตระหนก ซึ่งอาจก่อให้เกิดความ

ไม่พอใจและการประท้วงแบบรัสเซียที่ก่อขึ้นในยูเครนตะวัน

ออกมาก่อนแล้ว

เมื่อเดือนก่อนเจ้าหน้าที่ของสหรัฐฯ และสหราช

อาณาจักรอ้างว่าได้พบแผนลับของการก่อรัฐประหารโค่น

รัฐบาลของประธานาธิบดีเซเลนสกี เพื่อจะได้ “ตั้งหุ่นเชิดที่

ฝักใฝ่รัฐบาลรัสเซีย”

ตามแนวทางวิเคราะห์นี้ด้วยกลวิธีแบบนี้ รัสเซียสามารถ

รักษาแรงกดดันต่อยูเครนโดยไม่ต้องทำาให้สถานการณ์ถึงขั้น

เปิดศึกยกทัพรัสเซียเข้ายึดยูเครนแต่อย่างใด

หากเป็นเช่นนั้นจริง ปูตินก็สามารถป่าวประกาศให้ทั้ง

โลกได้ยินว่ารัสเซียไม่มีแผนการจะบุกยูเครนอย่างที่ตะวันตก

กล่าวหาเลยแม้แต่น้อย

และสามารถจะอ้างว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องความ

ล้มเหลวของรัฐบาลยูเครนปัจจุบันเอง

รัสเซียในฐานะมีชายแดนติดกับยูเครนจำาเป็นต้องดูแล

พรมแดนของตนเองด้วยการระดมทหารมาประชิดติดชายแดน 

เพื่อไม่ให้ความวุ่นวายทั้งหลายลามเข้าในประเทศของตน

ที่ปรึกษาความมั่นคงของรัฐบาลยูเครนยืนยันว่า

“ภารกิจอันดับ 1 ของรัสเซียคือการบ่อนทำาลายเราจาก

ภายใน” 

โดยภาษาทางการแล้วรัสเซียตอกย้ำาตลอดว่า ไม่มี

แผนใดๆ ที่จะบุกรุกหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อยูเครน 

มอสโกแย้งว่าตะวันตกกำาลังสร้างความเสียหายให้กับ

อดีตสาธารณรัฐโซเวียต โดยพยายามรวมประเทศเหล่านี้

เข้าเป็นพันธมิตรเพื่อล้อมปราบรัสเซียเป็นหลัก

เรื่องราวของรัสเซียที่ใช้สงครามไฮบริดกับเพื่อนบ้าน

นั้นเคยเกิดกับจอร์เจียในปี 2008

และกลยุทธ์นี้ใช้ได้ผลมาแล้วกับไครเมียเมื่อปี 2014

ในปีนั้นรัสเซียไม่ต้องส่งทหารเข้าไครเมียเพื่อเปิดศึก

สงคราม แต่ใช้การออกข่าวสร้างกระแสความไม่พอใจของ

คนไครเมีย (ซึ่งมีจำานวนมากที่มีเชื้อสายรัสเซีย) ต่อรัฐบาล

กลาง

พอถึงจุดหนึ่ง คนไครเมียมีจำานวนมากพอที่จะเรียก

ร้องให้รัสเซียเข้ามาปกป้องพวกเขาจากการคุกคามของ

รัฐบาลยูเครนส่วนกลางก็เปิดโอกาสให้รัสเซียเข้าไครเมีย

จนกลายเป็นการผนวกไครเมียกลับไปเป็นของรัสเซีย 

โดยที่สหรัฐฯ และนาโตทำาอะไรไม่ได้จนถึงวันนี้

วันนี้ปูตินกล่าวหาสหรัฐฯ และนาโตว่ากำาลังพยายาม

จะกดดันรัสเซียเพื่อจะเอาไครเมียคืนไปเป็นของยูเครน

ยูเครนเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในยุโรปและ

มีเศรษฐกิจที่เปราะบาง 

การระดมทหารของรัสเซียตรงชายแดน ทำาให้นัก

ลงทุนหยุดโครงการและดึงเงินออกจากประเทศ สกุลเงิน

ประจำาชาติ Hryvnia อ่อนค่าลง 

รัสเซียประกาศซ้อมรบทางทะเลเมื่อสัปดาห์ท่ีผ่านมาใน

ทะเลดำา ประกาศปิดแนวน้ำาตามแนวชายฝ่ังทางตอนใต้ของ

ยูเครน ขัดขวางการจราจรไปยังท่าเรือสำาคัญเพื่อการส่งออก 

กระทรวงการต่างประเทศของยูเครนร้องเรียนว่า นั่น

ทำาให้มีผลทางลบต่อเศรษฐกิจอย่างหนัก

“การทำาสงครามทางเศรษฐกิจของรัสเซียกับยูเครน

ยังคงดำาเนินต่อไป” สถานทูตสหรัฐฯ ในเคียฟเขียนขึ้นบน

ทวิตเตอร์

รัสเซียมีการจราจรทางทะเลที่จำากัดมานานสู่ทะเล

อาซอฟผ่านช่องแคบเคิร์ช ก่อให้เกิดสิ่งที่ยูเครนกล่าวว่า

เป็นการ “ปิดล้อมท่าทะเล” บางส่วน รวมถึงศูนย์กลาง

อุตสาหกรรมมาริอูปอล

นี่คือกลยุทธ์แห่ง “สงครามลูกผสม” ที่นำาไปสู่การ

เผชิญหน้าที่ยืดเยื้อระหว่างสหรัฐฯ กับรัสเซียในรูปแบบ 

อื่นๆ ที่คาดไม่ถึงอีกมากมาย.

นั

สหรัฐขอฮอนดูรัสจับกุมอดีตปธน.
เตกูซิกัลปา • รัฐบาลสหรัฐร้องขอต่อรัฐบาลฮอนดูรัสให้จับกุมและ

ส่งตัวอดีตประธานาธิบดีฮวน ออร์ลันโด เอร์นันเดซ เป็นผู้ร้ายข้าม

แดนมายังสหรัฐ ฐานต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด ตำา                                                                                

รวจฮอนดูรัสนับร้อยนายล้อมบ้านอดีตผู้นำาพันธมิตรของโดนัลด์ ทรัมป์ 

รายนี้เมื่อค่ำาวันจันทร์ ขณะทนายความอ้างเจ้าตัวมีเอกสิทธิ์คุ้มครอง

รายงานเอเอฟพีและรอย                                                      

เตอร์เมื่อวันอังคารท่ี 15 กุมภา 

พันธ์ 2565 กล่าวว่า ภายหลังปรา                                               

กฏข่าวว่ารัฐบาลสหรัฐเรียกร้องให้

ส่งตัวอดีตประธานาธิบดีฮวน ออร์

ลันโด เอร์นันเดซ เป็นผู้ร้ายข้าม

แดนไปดำาเนินคดีท่ีสหรัฐ และมี

รายงานว่า ตำารวจหน่วยปฏิบัติการ

พิเศษราว 100 นาย วางกำาลังล้อม

บ้านของเขาในกรุงเตกูซิกัลปาเมื่อ

ค่ำาวันจันทร์ เจ้าหน้าท่ีผู้หน่ึงซ่ึงไม่

เปิดเผยนาม กล่าวว่า เอร์นันเดซ

ยังคงอยู่ในประเทศ

อัยการนิวยอร์กกล่าวว่าเอร์ 

นันเดซ ซึ่งเพิ่งพ้นจากตำาแหน่ง

เมื่อเดือนท่ีแล้ว ต้องสงสัยว่าเก่ียว

โยงกับการค้ายาเสพติดในประ 

เทศอเมริกากลางแห่งนี้ 

ก่อนหน้าน้ัน กระทรวง

การต่างประเทศสหรัฐเผยผ่าน        

ทวิตเตอร์ว่า “การสื่อสารอย่างเป็น

ทางการจากสถานเอกอัครราชทูต

สหรัฐ” ส่งถึงศาลฎีกา ขอให้มีการ

จับกุม “นักการเมืองฮอนดูรัส” ราย

หน่ึงเพื่อส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดน

กระทรวงไม่ได้เปิดเผยชื่อนักการ

เมืองคนน้ี 

สถานีซีเอ็นเอ็นเผยแพร่

เอกสารฉบับดังกล่าว ซ่ึง “ร้องขอ

อย่างเป็นทางการสำาหรับการจับ                                         

กุมช่ัวคราวฮวน ออร์ลันโดเอร์นัน 

เดซ อัลวาราโด เพื่อส่งตัวเป็น

ผู้ร้ายข้ามแดนมายังสหรัฐอเมริ 

กา” 

เมลวิน ดูอาร์เต โฆษกศาล

ฮอนดูรัส กล่าวว่า ศาลฎีกามีกำา 

หนดประชุมกันในเวลา 09.30 น. 

ของวันอังคาร (ตามเวลาท้องถ่ิน) 

เพื่อแต่งต้ังผู้พิพากษามาพิจารณา

คำาร้องขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนของ

สหรัฐ 

คำาร้องขอส่งตัวผู้ร้ายข้าม

แดนของสหรัฐเป็นการกลับลำา

คร้ังใหญ่ของรัฐบาลสหรัฐ ที่เคย

ถือว่าเอร์นันเดซเป็นพันธมิตรสำา                                             

คัญของสหรัฐในอเมริกากลางช่วง 

8 ปีท่ีเขาดำารงตำาแหน่งประธานา 

ธิบดี ช่วงเวลาน้ันเขามีความสนิท

สนมกับรัฐบาลสหรัฐและได้รับ

การสนับสนุนจากประธานาธิบดี

โดนัลด์ ทรัมป์ จากการใช้กอง

กำาลังความมั่นคงฮอนดูรัสช่วย

สกัดกั้นผู้อพยพข้ามแดนทางบก

จากอเมริกากลางเข้าสหรัฐ 

ขณะเดียวกัน เอร์นันเดซ

ถูกกล่าวหาว่าเก่ียวข้องกับการค้า

ยาเสพติดในช่วงเวลาที่เขาอยู่ใน

อำานาจ ที่ยังมีเรื่องอื้อฉาวเรื่อง

การคอร์รัปชันด้วย 

ปีที่แล้ว ผู้พิพากษาศาล

สหรัฐตัดสินจำาคุกตลอดชีวิต โท

นี เอร์นันเดซ อดีตสมาชิกสภาที่

เป็นน้องชายของเขา ในความผิด

ฐานค้ายาเสพติด

แอนโทนี บลิงเคน รัฐมน 

ตรีว่าการกระทรวงการต่างประ 

เทศสหรัฐ เปิดเผยในเดือนน้ีว่า

รัฐบาลสหรัฐข้ึนบัญชีดำาอดีตประ 

ธานาธิบดีฮอนดูรัสผู้น้ีต้ังแต่ปีท่ี

ผ่านมา โดยมีรายงานน่าเชื่อถือว่า 

เอร์นันเดซ “มีส่วนเก่ียวข้องกับ

การคอร์รัปชันอย่างมีนัยสำาคัญ 

ด้วยการกระทำา หรืออำานวยความ

สะดวกในการคอร์รัปชันและการ

ค้ายาเสพติด” 

ด้านเอร์เมส รามิเรซ ทนาย 

ความของเอร์นันเดซ กล่าวกับ

โทรทัศน์ช่อง 5 ของฮอนดูรัสว่า 

เอร์นันเดซอยู่ภายในบ้านของเขา 

และการออกหมายจับกุมเขาเป็น

เรื่องผิดกฎหมาย เพราะเขาได้รับ

เอกสิทธ์ิคุ้มครองในฐานะสมาชิก

รัฐสภาแห่งอเมริกากลาง หรือ

ปาร์ลาเซน เขายังโจมตีตำารวจที่

ล้อมบ้านของเอร์นันเดซไว้ด้วย

ว่าเป็นการ “โจมตี” สิทธิของเอร์ 

นันเดซ เพราะขัดขวางที่ปรึกษา

ไม่ให้เข้าไปในบ้าน.

ผู้นำาฮ่องกงยันไม่มีแผนล็อกดาวน์ทั้งเมือง
ฮ่องกง • แคร์รี แลม ผู้บริหาร

สูงสุดฮ่องกงยืนยันว่ายังไม่มีแผน

ใช้มาตรการล็อกดาวน์เข้มงวด

ท้ังเมืองแบบเดียวกับจีนเพื่อควบ 

คุมการระบาดของโควิด-19 แม้

ผู้ติดเชื้อยังพุ่งไม่หยุด และไม่

เปลี่ยนไปใช้ยุทธศาสตร์ใช้ชีวิต

อยู่ร่วมกับไวรัสโคโรนา 

เอเอฟพีและรอยเตอร์

รายงานว่า ฮ่องกงใช้ยุทธศาสตร์

โควิดเป็นศูนย์แบบเดียวกับจีนมา

แล้วมากกว่า 2 ปี แต่ขณะน้ีกำาลัง

เผชิญกับคลื่นการระบาดของสาย

พันธ์ุโอมิครอนท่ีโจมตีศักยภาพ

การตรวจหาเช้ือ, การกักตัวและ                   

การรักษาผู้ป่วยของฮ่องกง โดยผู้

ติดเชื้อรายวันในฮ่องกงเพิ่มขึ้น

ราว 20 เท่า ในช่วง 2 สัปดาห์

ที่ผ่านมา

จีนคือชาติเดียวในโลกที่

ใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั้งเมือง 

และสั่งให้ชาวเมืองอยู่แต่บ้าน

เมื่อตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 

ในเมืองนั้นเพียงไม่กี่ราย 

แคร์รี แลม ผู้บริหารสูง                                                          

สุดของเขตปกครองพิเศษฮ่อง                                                         

กง แถลงเมื่อวันอังคารท่ี 15 กุม 

ภาพันธ์ว่า เรายังไม่มีแผนท่ีจะใช้

มาตรการล็อกดาวน์ท้ังเมืองอย่าง

เต็มรูปแบบ แต่ปฏิเสธท่ีจะทำา                                                 

ตามเสียงเรียกร้องของผู้เช่ียวชาญ                                      

สาธารณสุขบางคน และนักธุร                                        

กิจท่ีต้องการให้เปล่ียนจากยุทธ 

ศาสตร์ โควิดเป็นศูนย์มาใช้ยุทธ 

ศาสตร์ท่ีผ่อนคลายโดยใช้ชีวิตอยู่

ร่วมกับไวรัสโคโรนา 

แลมกล่าวว่า เราต้องต่อสู้

ต่อไปในสมรภูมิการระบาดของ

ไวรัสโคโรนา การยอมจำานนกับ

ไวรัสไม่ใช่ทางเลือก เจ้าหน้าท่ีจะ                                                 

ยังคงล็อกดาวน์เป็นเขตๆ ไปและ                                                         

ตรวจหาเช้ือผู้ท่ีอาศัยในอาคารเมื่อ

ตรวจพบผู้ติดเช้ือในเขตน้ัน 

ในการแก้ปัญหาสถานท่ี

กักตัวไม่เพียงพอ แลมกล่าวว่า

จะใช้แฟลตท่ีสร้างใหม่ของการ

เคหะราว 3,000 ห้อง เป็นสถาน

ท่ีกักตัว รวมถึงเจ้าหน้าที่จะหา

โรงแรมให้ได้ 10,000 ห้อง จีน

กำาลังส่งชุดตรวจโควิดแบบเอที                                                

เค  100 ล้านชุดมาให้ฮ่องกง และ

เมื่อมาถึงจะจัดส่งชุดตรวจวัน

ละ 1 ล้านชุดให้กับกลุ่มเสี่ยงสูง

ขณะน้ีฮ่องกงใช้มาตรการ

ควบคุมโควิด-19 ด้วยการส่ังปิด                                     

โรงเรียน, โบสถ์, ผับ, โรงยิม

และห้ามประชาชนรวมตัวกัน                                      

มากกว่า 2 คน ห้ามรับประทาน                                     

อาหารในร้านหลังเวลา 18.00 น.                             

ประชาชนส่วนใหญ่ทำางานท่ีบ้าน                         

และจะเร่ิมตรวจบัตรรับรองการ

ฉีดวัคซีนก่อนเข้าร้านอาหาร, ซู

เปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสิน 

ค้าในวันที่ 24 กุมภาพันธ์.

ล้อมบ้าน • ตำ�รวจหน่วยปฏิบัติก�รพิเศษของฮอนดูรัส ว�งกำ�ลังล้อมบ้�นของอดีตประธ�น�ธิบดีฮวน ออร์ลันโด เอร์นันเดซ ในกรุง

เตกูซิกัลป� เมื่อคืนวันที่ 14 กุมภ�พันธ์ หลังสหรัฐร้องส่งตัวเข�เป็นผู้ร้�ยข้�มแดนม�พิจ�รณ�คดีค้�ย�เสพติดในสหรัฐ
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อนุมัติ 5.7 พันล.

ผู้เสียชีวิตสะสม 5,844,419 ราย

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมาก

ที่สุด ได้แก่ กทม. 3,180 ราย, สมุทรปราการ 

887 ราย, ชลบุรี 548 ราย,  นนทบุรี 512 ราย, 

ภูเก็ต 469 ราย, นครศรีธรรมราช 429 ราย, 

นครราชสีมา 354 ราย, นครปฐม 345 ราย, 

สมุทรสาคร 337 ราย และเชียงใหม่ 317 ราย

ขณะที่นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี แถลงตอนหนึ่ง

หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงข้อ

สั่งการและคำาปรารภของ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

ว่านายกฯ ได้กำาชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ชี้แจงทำาความเข้าใจกับประชาชนว่าอย่า

ประมาท และต้องคอยเตือนให้ป้องกันตัว

เอง แม้ว่าสายพันธุ์ โอมิครอนจะมีอันตราย

น้อยและอัตราการเสียชีวิตต่ำา โดยมอบ

หมายให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รณรงค์

การฉีดวัคซีนให้ครบสองเข็ม และเร่งฉีดเข็ม 

บูสเตอร์ 

“นอกจากนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สุ่มตรวจ ATK ตามท้องตลาด โดยหากพบ 

ATK ที่เป็นของปลอมให้ดำาเนินการจับกุม ทั้ง

ยังสั่งควบคุมราคาให้เหมาะสมเพื่อลดภาระ

ของพี่น้องประชาชน” นายธนกรกล่าว

ถามว่า สถานการณ์ผู้ติดเชื้อเพิ่มสูง

ขึ้นเตียงจะเพียงพอหรือไม่ โฆษกประจำา

สำานักนายกฯ กล่าวว่า นายกฯ ชี้แจงได้รับ

ข้อมูลจาก สธ. ยืนยันว่าเพียงพอทุกประเภท 

ส่วน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รอง

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี แถลงผล

การประชุม ครม.ว่า ครม.อนุมัติโครงการ

ในส่วนของการจัดหาครุภัณฑ์ที่มุ่งเน้นการ

รองรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง (ผู้ป่วยสี

เหลือง สีแดง) ที่เข้ารับการรักษาในสถาน

พยาบาลเป็นหลักจำานวน 17 โครงการ กรอบ

วงเงินรวม 5,731 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจาก

เงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการกลุ่ม 

ที่ 1 ตามบัญชีแนบท้าย พ.ร.ก.กู้เงินฯ เพิ่ม

เติม พ.ศ.2564 (แผนงานหรือโครงการที่มี

วัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข) 

ตามที่สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะ

เลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้

จ่ายเงินกู้เสนอ

สำาหรับโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทั้ง 17 

โครงการครั้งนี้ เป็นของหน่วยงานภายใต้ สธ. 

3 โครงการ ได้แก่ กองบริหารการสาธารณสุข 

กรมการแพทย์ และกรมอนามัย รวมวงเงิน 

5,434.78 ล้านบาท และหน่วยงานนอก สธ. 

11 หน่วยงาน เช่น กรุงเทพมหานคร เมือง

พัทยา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย

บูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงเงินรวม 

296.52 ล้านบาท รวมทั้งยังอนุมัติโครงการ

บริหารจัดการนำาส่งผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพื่อ

เป็นค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษระดับ

พื้นฐานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) 

จำานวน 5 เดือน กรอบวงเงิน 37.5 ล้านบาท

นอกจากนี้ ครม.ได้อนุมัติตามมติ

คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงิน

กู้ ให้สำานักงานประกันสังคมเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดที่เป็นสาระสำาคัญของโครงการ

เยียวยาผู้ประกันตน ในกิจการสถานบันเทิง

และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำางานเกี่ยวข้อง

กับสถานบันเทิง ที่ ได้รับผลกระทบจาก

มาตรการของรัฐ ประกอบด้วย การปรับเพิ่ม

จำานวนกลุ่มเป้าหมายผู้ประกันตนมาตรา 39 

และมาตรา 40 ของโครงการเยียวยากิจการ

สถานบันเทิงจากเดิม 110,669 คน เป็น 

138,669 คน หรือเพิ่มขึ้น 28,000 คน และ

ปรับเพิ่มกรอบวงเงินของโครงการเยียวยา

กิจการสถานบันเทิง จากเดิม 607 ล้านบาท 

เป็น 747 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 140 ล้านบาท 

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ครม.ยังอนุมัติ

ให้สำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขยาย

เวลาโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่าย

ด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษา ในสถาบัน

อุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน จากเดิมสิ้น

สุดเดือนมกราคม 2565 เป็นสิ้นสุดเดือน  

มี.ค.2565 รวมทั้งยังเห็นชอบให้สถาบัน

วิทยาลัยชุมชนขยายเวลาของโครงการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และการเสริมศักยภาพ

สมาชิกสหกรณ์ผู้ทำานาเกลือทะเล จากสิ้นสุด

เดือน ก.ย.2564 เป็นสิ้นสุดเดือน มิ.ย.2565 

หลังได้รับผลกระทบจากการระบาดหนัก

ของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 

และเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลตะวันออกขยายเวลาดำาเนินโครงการ

แปลงใหญ่กระบือชลบุรีครบวงจร จากสิ้นสุด

เดือนธ.ค.2564 เป็นสิ้นสุดเดือน ก.พ.2565

“ภายหลังการตามมติคณะกรรมการ

กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ครั้งนี้แล้ว จะ

ทำาให้กรอบวงเงินกู้ตาม พ.ร.ก.กู้เงินฯ เพิ่ม

เติม พ.ศ.2564 คงเหลือ 97,134.77 ล้านบาท 

จากทั้งหมด 500,000 ล้านบาท” น.ส.ไตร

ศุลีกล่าว  

รองโฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าว

ว่า ในครั้งนี้ ครม.ยังได้เห็นชอบให้จังหวัด

กระบี่ สุราษฎร์ธานี มุกดาหาร สุรินทร์  

ร้อยเอ็ด ลำาพูนและจังหวัดตาก เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดที่เป็นสาระสำาคัญของโครงการ

หรือยกเลิกโครงการที่ ได้รับอนุมัติให้ ใช้

จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำาหนดให้อำานาจ

กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข เยียวยา

และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ ได้รับผล 

กระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 พ.ศ.2563 (พ.ร.ก.กู้เงินฯ  

1 ล้านล้านบาท) เช่น โครงการส่งเสริมการ

เลี้ยงไก่พื้นเมืองเชิงพาณิชย์สู้ภัยโควิด ของ

จังหวัดมุกดาหาร ได้ขยายเวลาโครงการจาก

ที่สิ้นสุดโครงการในเดือน ธ.ค.2564 เป็นสิ้น

สุดเดือน มี.ค.2565 เป็นต้น 

จ.นครพนม ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 

สสจ.นครพนม รายงานพบผู้ป่วยรายใหม่

เพิ่ม 71 ราย แยกเป็นติดเชื้อในพื้นที่ 61 ราย 

ซึ่งยังคงเป็นคลัสเตอร์หมอลำาหลายคณะที่

กระจายในหลายอำาเภอที่จัดงานรื่นเริง รวม

ถึงคลัสเตอร์งานเลี้ยงสังสรรค์ ในหมู่เพื่อน

และโรงเรียนมัธยม ส่วนอีก 10 ราย เดินทาง

มาจากสกลนคร 5 ราย สมุทรปราการ 2 ราย 

และเลย, เพชรบุรี,นครราชสีมา จังหวัดละ 

1 ราย รวมป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65 

จำานวน 1,674 ราย เสียชีวิตสะสม 3 ราย

จ.ชัยนาท โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำาบลคุ้งสำาเภา และเทศบาลตำาบลคุ้งสำาเภา 

อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ประกาศด่วนแจ้งให้ผู้

ที่ ไปร่วมทำากิจกรรมวาดภาพระบายสีถนน

โครงการลานมีสุขคุ้งสำาเภา ที่จัดขึ้นบริเวณ

เขื่อนเรียงหิน หน้าศาลเจ้าพ่อกวนอู ต.คุ้ง

สำาเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 8- 

9 ก.พ.2565 เวลา 17.00-18.00 น. เป็นผู้มี

ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด เนื่องจากตรวจ

พบมีเด็กนักเรียนรายหนึ่งที่ ไปเข้าร่วมทำา

กิจกรรมติดเชื้อโควิด จึงขอให้ประชาชนและ

ผู้ปกครองที่พาบุตรหลานที่ ไปร่วมกิจกรรม 

สังเกตตัวเองว่ามีอาการไอ มีไข้ เจ็บคอ มี

น้ำามูกหรือไม่ หากมีอาการดังกล่าวให้แจ้ง อสม.

หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อรับ

การประเมินความเสี่ยงและตรวจหาเชื้อโควิด.

 

เยอรมนี

โดยอีกอร์ โคนาเชนคอฟ โฆษกกระทรวง

กลาโหมรัสเซีย แถลงผ่านวิดีโอเมื่อเช้าวัน

อังคารว่า แม้การฝึกขนาดใหญ่ทั่วประเทศ

จะยังดำาเนินอยู่ แต่หน่วยทหารจากเขตใต้

และตะวันตกที่วางกำาลังใกล้ชายแดนยูเครน

เสร็จสิ้นการฝึกแล้ว โดยได้เริ่มลำาเลียงยาน

พาหนะขนย้ายทางรถไฟและทางบก และ

เริ่มเคลื่อนกลับเข้าฐานทัพแล้วในวันนี้ 

มีวิดีโอที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียเผย

แพร่ แสดงภาพของรถถังและยานหุ้มเกราะ

อื่นๆ ถูกลำาเลียงขึ้นรถไฟบรรทุกสินค้า 

หากเจ้าหน้าที่ตะวันตกยืนยันว่า

รัสเซียกำาลังลดจำานวนทหารลงจริง ก็น่าจะ

ช่วยทุเลาความหวาดกลัวว่าจะเกิดสงคราม

เต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้ สิ่งนี้ยังทำาให้

มาเรีย ซาคาโรวา โฆษกกระทรวงการต่าง

ประเทศรัสเซีย ย้อนด้วยว่าข่าวนี้แสดงให้

เห็นว่าตะวันตกคือฝ่ายเพิ่มความตึงเครียด

ด้วยการกล่าวหาว่ารัสเซียมีแผนรุกราน “วัน

ที่ 15 ก.พ. 2565 จะถูกบันทึกในประวัติศาสตร์

ว่าเป็นวันที่การโฆษณาชวนเชื่อสงครามของ

ตะวันตกล้มเหลว อัปยศและถูกทำาลายโดย

ไม่มีการยิงแม้แต่นัดเดียว”

ด้านยูเครนยังคงไม่ตายใจ ดมิโตร คูเลบา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

กล่าวว่า รัสเซียเชื่อเรื่องการลดความรุนแรง

ลงก็ต่อเมื่อได้เห็นว่ารัสเซียถอนกำาลังทหาร

แล้ว รายงานอินเตอร์แฟกซ์ยูเครนอ้างคำา

กล่าวของเขาว่า ยูเครนยังคงได้ยินถ้อยคำา

ที่แตกต่างกันจากสหพันธรัฐรัสเซีย เราจึงมี

กฎว่า เราจะเชื่อแค่สิ่งที่เห็น

ไม่เพียงกำาลังพลที่สหรัฐเชื่อว่ามีถึง 

130,000 นายใกล้ชายแดนยูเครน รัสเซียยัง

ส่งทหารอีกหลายหมื่นนายไปซ้อมรบร่วมกับ

เบลารุสเพื่อนบ้านทางเหนือของยูเครน ซึ่ง

ทำาให้ยูเครนแทบจะโดนโอบล้อมด้วยกองทัพ

รัสเซีย

ตามคำาแถลงของโฆษกกลาโหมโคนา

เชนคอฟ รัสเซียยังคงจัดการซ้อมรบขนาด

ใหญ่ต่อไปในหลายพื้นที่ รวมถึงการฝึกร่วม

กับเบลารุสที่กำาหนดถึงวันที่ 20 ก.พ.นี้ และ

การฝึกทางทะเลในทะเลดำา 

เมื่อวันจันทร์ ปูตินได้คุยกับรัฐมนตรี

ต่างประเทศ เซอร์เกย์ ลัฟรอฟ ซึ่งแจ้งต่อเขา

ว่ายังมีโอกาสสำาหรับการเจรจาทางการทูต 

และรัฐมนตรีกลาโหม เซอร์เกย์ ชอยกู ก็แจ้ง

ว่าการซ้อมรบที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนธันวาคม

บางส่วนสิ้นสุดลงแล้ว 

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐ 

และนายกฯ บอริส จอห์นสัน ของอังกฤษ

ที่ช่วยกันประโคมว่ารัสเซียมีแผนรุกราน

ยูเครน ได้ โทรศัพท์คุยกันในวันจันทร์เช่น

กัน โดยยอมรับว่าโอกาสสำาคัญของการทูต

ยังคงเปิดอยู่

วันเดียวกันนั้น กระทรวงการต่าง

ประเทศของสหรัฐประกาศว่า สหรัฐได้ปิด

สถานทูตประจำากรุงเคียฟ และได้ย้ายเจ้า

หน้าที่ทูตไปประจำาที่เมืองลวิฟ ไกลออกไป 

540 กม. และยังเตือนพลเมืองอเมริกันให้

เดินทางออกจากเบลารุส

สื่อตะวันตกพากันรายงานอ้างข้อมูล

ของสหรัฐว่า การระดมพลของรัสเซียถึงจุด

พีกที่สามารถบุกยูเครนได้ทุกเวลา โดยคาด

ว่าอาจเป็นในวันพุธนี้ ภายหลังผู้นำาเยอรมนี

เข้าพบปูติน ข่าวนี้ทำาให้ประธานาธิบดีเซเลน

สกีของยูเครนประชดด้วยการประกาศให้วัน

พุธเป็นวันเอกภาพ และขอให้ชาวยูเครน

ประดับธงชาติ และร่วมกันร้องเพลงชาติ

อย่างพร้อมเพรียงในเวลา 10.00 น. เพื่อ

แสดงความสามัคคีอย่างสันติ

อันโตนี โอ กูเตอร์เรส เลขาธิการ

องค์การสหประชาชาติ พูดคุยกับรัฐมนตรี

ต่างประเทศของยูเครนและรัสเซียเมื่อวัน

จันทร์ เพื่อแสดงความกังวลอย่างร้ายแรง

ต่อความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้น และยืนกรานว่า 

“ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการทูต”.

ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓

เร� อง ประกาศใหบุคคลภายนอกย� นคํารองคัดคานเขามาในคดี

ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙

....................................................................................

  

 ดวยเม� อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ อัยการสูงสุด ผูรอง ไดย� นคํารองเปนคดีแพง

หมายเลขดําที่ พท ๑/๒๕๖๕ ของศาลนี้ วา นายธาริต  เพ็งดิษฐ  ซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐ 

ผูถูกกลาวหา มีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติเพ� อขอใหศาลสั่ง

ใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๘๐(๔) พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พุทธศักราช ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๒ 

วรรคหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีมติวาผูถูกกลาวหา  

มีทรัพยสินที่ร่ํารวยผิดปกติ จํานวน ๑๔ รายการ 

 ๑.เงินคาใชจายในการเตรียมตัววางแผนมีบุตร การฝากครรภ การคลอดบุตร วันที่ 

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ รวมเปนเงิน ๓๓๑,๖๗๐ บาท นางสาวสุทธิมา 

จันดาคูณ และเด็กหญิงอภิชยา เพ็งดิษฐ  เปนผูครอบครอง

 ๒. เงินฝากในบัญชีธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล งามวงศวาน 

เลขท่ีบัญชี ๐๘๘-๐–๖๓๔๑๐-๐ ช� อบัญชีเด็กหญิงอภิชยา เพ็งดิษฐ โดยนางสาวสุทธิมา จันดาคูณ 

รวมเปนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

 ๓. เงินฝากในบัญชีธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 

อาคาร A เลขที่บัญชี ๙๔๓-๐-๐๒๖๘๔-๐ ช� อบัญชีนางสาวสุทธิมา จันดาคูณ จํานวน 

๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเปดและปดบัญชีในวันเดียวกัน คือ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘

 ๔. ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๓๑๑๕๒ เลขที่ดิน ๒๙๔ พรอมบานเดี่ยว ๒ ชั้น เลขที่ ๓๕/๒๒ 

โครงการปริญญาดา สามัคคี ซอยสามัคคี ๕๘/๒๐ ตําบลทาทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด

นนทบุรี ราคา ๔,๖๒๐,๐๐๐ บาท นางสาวสุทธิมา จันดาคูณ เปนผูถือกรรมสิทธ์ิ ตอมาเม� อวันท่ี ๒๘ 

มกราคม ๒๕๕๘ ไดขายใหนางนัฎฐินี  เตชะรุงนิรันทร, นายพิทยา เตชะรุงนิรันทร และนางนัฎฐินี 

เตชะรุงนิรันทร,นายพิทยา เตชะรุงนิรันทร ไดจดทะเบียนจํานองกับธนาคารกรุงเทพ

 ๕. ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๓๖๘๑๔ เลขที่ดิน ๑๓๐๒ พรอมทาวนเฮาส ๒ ชั้น เลขที่ 

๓๔/๕๐ โครงการซิตี้เซนส ประชาช� น ตําบลทาทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ราคา 

๓,๑๔๐,๐๐๐ บาท กับคาบํารุงบริการสาธารณะ จํานวน ๒๒,๑๗๖ บาท รวมเปนเงิน ๓,๑๖๒,๑๗๖ บาท 

โดยนางสาวสุทธิมา จันดาคูณ เปนผูครอบครองหรือมีช� อถือกรรมสิทธ์ิ

 ๖. หองชุด เลขที่ ๑๑๓/๔๘ ชั้น ๔ อาคารเลขที่ ๒๓ บานเอื้ออาทรประชานิเวศน 

ตําบลทาทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ราคา ๒๘๐,๕๐๐ บาท โดยนางสาวสุทธิมา 

จันดาคูณ เปนผูครอบครองหรือมีช� อถือกรรมสิทธิ์

 ๗. หองชุด เลขที่ ๑๑๓/๕๐ ชั้น ๔ อาคารเลขที่ ๒๓ บานเอื้ออาทรประชานิเวศน 

ตําบลทาทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ราคา ๒๒๕,๐๐๐ บาท โดยนางสาวสุทธิมา 

จันดาคูณ เปนผูครอบครองหรือมีช� อถือกรรมสิทธิ์

 ๘. ที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๗๒๙๘ เลขที่ดิน ๓๔๖ พรอมบานเดี่ยว ๒ ชั้น เลขที่ ๘๘/๒๒๙ 

The Plant Prestige แจงวัฒนะ ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ราคา 

๘,๕๕๐,๐๐๐ บาท โดยนางทองหลอ จันดาคูณ มารดานางสาวสุทธิมา จันดาคูณ เปนผูมีช� อ

ถือกรรมสิทธ์ิ ตอมาขายใหนางสาวณัฏฐกฤตาหรือสุวิมล สีคต และนางสาวณัฏฐกฤตาหรือสุวิมล 

ขายตอใหนางสาวจารุณี ตันติดํารงคุณ เปนผูครอบครองหรือมีช� อถือกรรมสิทธิ์ 

 ๙. รถยนตยี่หอ โตโยตา รุน VELLFIRE ทะเบียน ธพ ๒๘ กรุงเทพมหานคร 

ราคา ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท มีการดําเนินการทางทะเบียนเปล่ียนแปลงผูถือกรรมสิทธ์ิ มีนายอํานาจ 

สมมาตร เปนผูรับโอนรายลาสุดท่ีมีช� อถือกรรมสิทธ์ิ โดยนางสาวสุทธิมา จันดาคูณ เปนผูครอบครอง

 ๑๐. รถยนตยี่หอ ฮอนดา รุน แอคคอรด ทะเบียน ฆญ ๒๙๓๑ กรุงเทพมหานคร 

ราคา ๑,๖๙๗,๐๐๐ บาท โดยนางสาวสุทธิมา จันดาคูณ เปนผูครอบครองหรือมีช� อถือกรรมสิทธิ์

 ๑๑. รถยนตยี่หอ BMW รุน ๕๒๓i ทะเบียน ๔ กศ – ๑๑๗๓ กรุงเทพมหานคร 

ราคา ๓,๗๐๙,๐๐๐ บาท โดยนางสาวสุทธิมา จันดาคูณ เปนผูครอบครองหรือมีช� อถือกรรมสิทธิ์

 ๑๒. ทองคําแทง น้ําหนักทองคํารวม ๔๐๐ บาท คิดเปนเงิน ๘,๐๗๖,๗๕๐ บาท 

โดยนางวรรษมล เพ็งดิษฐ ภริยาโดยชอบดวยกฎหมายของผูถูกกลาวหา ใชช� อนางวันทนา 

พิพัฒน ไชยศิริ และนายปยฤกษ อรรถกานตรัตน ในการซื้อทองคําแทงจํานวนดังกลาวจาก

บริษัท ออสสิริส จํากัด

 ๑๓. เงินฝากในบัญชีธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาสรงประภา เลขที่

บัญชี  ๒๘๔ - ๖ - ๐๒๖๙๐ - ๗ ช� อบัญชี นางสาวธัญธร ดานวิบูลย ซึ่งมีรายการเงินฝากเขา

ระหวางวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘  เฉพาะรายการเงินฝากเขา

ลําดับที่ ๒,ที่ ๓,ที่ ๔,ที่ ๖, ที่ ๘  รวม ๕ รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑๓.๑ รายการเงินฝากเขารายการลําดับท่ี ๒ ฝากเงินสดเม� อวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม 

๒๕๕๘ จํานวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๓.๒ รายการเงินฝากเขารายการลําดับท่ี ๓ ฝากเงินโอนเม� อวันท่ี ๒ กรกฎาคม 

๒๕๕๘ จํานวนเงิน ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๓.๓ รายการเงินฝากเขารายการลําดับท่ี ๔ ฝากเงินโอนเม� อวันท่ี ๒ กรกฎาคม 

๒๕๕๘ จํานวนเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๓.๔ รายการเงินฝากเขารายการลําดับท่ี ๖ ฝากเงินโอนเม� อวันท่ี ๗ กรกฎาคม 

๒๕๕๘ จํานวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๓.๕ รายการเงินฝากเขารายการลําดับท่ี ๘ ฝากเงินสดเม� อวันท่ี ๗ กรกฎาคม 

๒๕๕๘ จํานวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๑๔. หองชุดเลขท่ี ๖/๑๙, ๖/๑๐๐ อาคารชุดเดอะซีเครต หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

รวม ๒ หอง ราคา ๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๕๙๑๕ ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมือง

มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ราคา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมราคาทรัพยสินท้ังส้ิน ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

มีพันตํารวจโทอิทธิพล บุญพินิจ เปนผูครอบครองหรือมีช� อถือกรรมสิทธิ์

 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓ นัดพรอมเพ� อกําหนดวันนัดไตสวน 

ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐ นาฬ�กา 

 ฉะนั้น จึงประกาศใหบุคคลซึ่งอางวาเปนเจาของทรัพยสิน ซึ่งมีความประสงค

จะคัดคาน คํารองของอัยการสูงสุด ที่ขอใหทรัพยสินดังกลาวขางตนตกเปนของแผนดิน 

ย� นคํารองคัดคานภายใน ๑๕ วัน นับแตวันประกาศ ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริต

และประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๓๖ โดยขอดูคํารองไดที่ผูอํานวยการสํานักงานประจํา

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓

รวบชาวบราซิลขนโคเคน15.5กก.
ตามล่าคนร้าย

บุกเดี่ยวชิงเงิน

ที่ตู้แลกเปลี่ยน

ตั้งกก.สอบ6ตร.ปทุมจับยาบ้า
ปทุมธานี • วันที่ 15 ก.พ.65 พล.ต.ต.ชุมพล 

ชาญชนะโยธิน ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี เปิดเผย

ตามที่นายอัจฉริยะ  เรืองรัตนพงศ์ ประธาน

ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม พร้อม

ด้วยนางมน พันธ์แสน อายุ 48 ปี และ

ลูกสาวอีก 2 คน เข้าแจ้งความให้ดำาเนิน

คดีกับ พ.ต.ท.บุญยิ่ง บัณฑิตไทย (ยศสมัย

นั้น) พร้อมกับพวกจำานวน 6 คน ในข้อหา

ร่วมกันพยายามฆ่า ร่วมกันปล้นทรัพย์และ

ร่วมกันพรากผู้เยาว์ เนื่องจากผู้เสียหายถูก

ตำารวจชุดจับกุมใช้สายไฟชอร์ต ใช้ผ้าคาด

ตา แล้วใช้ถุงขาวคลุมหัว ก่อนจะซ้อมจน

สลบคาเท้า และจับลูกสาวอายุ 12 กับ 14 ปี  

ไปกักขังเป็นตัวประกัน เหตุเกิดเมื่อวันที่ 25 

ก.ค.50 ซึ่งได้มีการรายงานข่าวไปเมื่อวันที่ 

14 ก.พ.65

กองบังคับการตำารวจภูธรจังหวัด

ปทุมธานีขอชี้แจงว่า พ.ต.อ.บุญยิ่ง บัณฑิต

ไทย ตำาแหน่ง ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงาน

สอบสวน บก.สส.ภ.1 ตามวันเวลาที่เกิดเหตุ 

พ.ต.อ.บุญยิ่งได้รับผิดชอบเป็นหัวหน้างาน

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้นำาชุด 

ปส.ไปที่บ้านของนายสุวัตร พันธ์แสน และได้

แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำารวจขอตรวจค้น ซึ่ง

นายสุวัตรยินยอมให้ตรวจค้น ผลการตรวจ

ค้นพบยาบ้า 15 ถุง ถุงละ 200 เม็ด รวม

จำานวน 3,000 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ภายในบ้าน ซึ่ง

ขณะตรวจค้นมีชาวบ้านมามุงดู ซึ่งชุด ปส.ไม่

ได้ทำาร้ายร่างกายบุคคลใดๆ หลังจากนั้นได้

ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมด

มาที่ บก.ภ.จว.ปทุมธานี เพื่อทำาประวัติและ

บันทึกการจับกุมตัวส่ง พงส.สภ.ประตูน้ำา

จุฬาฯ ดำาเนินคดีตามกฎหมาย 

ต่อมาศาลจังหวัดธัญบุรีพิพากษาว่า 

นายสุวัตรผิดตามฟ้อง ลงโทษจำาคุกตลอด

ชีวิต ปรับ 2,000,000 บาท  จำาเลยให้การ

รับสารภาพในชั้นจับกุม นับว่าเป็นประโยชน์

แก่การพิจารณาคดีอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ 

ลดโทษ 1 ใน 4 คงจำาคุก 37 ปี 6 เดือน ปรับ 

1,500,000 บาท ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา

พิพากษายืน

ซึ่งการร้องเรียนดังกล่าว ทางกอง

บังคับการตำารวจภูธรจังหวัดปทุมธานีได้

ออกคำาสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามคำาสั่ง 

ภ.จว.ปทุมธานี ที่ 53/2565 ลงวันที่ 15 

ก.พ.65 เรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนาย

อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ พร้อมด้วยนางมน 

พันธ์แสน ผู้เสียหาย เข้าแจ้งความดำาเนินคดี

กับ พ.ต.อ.บุญยิ่ง บัณฑิตไทย พร้อมกับพวก

จำานวน 6 คน ในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่า 

ร่วมกันปล้นทรัพย์และร่วมกันพรากผู้เยาว์ 

โดยมี พ.ต.อ.ตระกูล เกียวประเสริฐ รอง 

ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี เป็นประธานกรรมการ 

ซึ่งผลดำาเนินการตรวจสอบจะรายงานให้

ทราบต่อไป

ส่วนกรณีการดำาเนินคดีกับ พ.ต.ท.บุญ

ยิ่ง บัณฑิตไทย (ยศสมัยนั้น) พร้อมกับพวก

จำานวน 6 คน พนักงานสอบสวน กอง

บังคับการปราบปราม จะเป็นผู้ดำาเนินการ  

ซึ่งรายละเอียดจะรายงานให้ทราบต่อไป.

ภูเก็ต • เมื่อวันที่ 15 ก.พ.65 พล.ต.ท.อำาพล 

บัวรับพร ผบช.ภ.8 พร้อมด้วย พ.ต.อ.นร

เศรษฐ์ อินทรจันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต, 

พ.ต.อ.สุจินต์ นิลบดี ผกก.สภ.ป่าตอง พร้อม

เจ้าหน้าที่และ พงส.ผู้รับผิดชอบคดี ร่วม

ประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามคดีชิงทรัพย์ที่ตู้แลก

เปลี่ยนเงิน บริเวณตรงข้ามห้างบิ๊กซี สาขา

จังซีลอน ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ 

จ.ภูเก็ต 

โดยเมื่อเวลา 22.40 น. วันที่ 13 ก.พ.65 

ศูนย์รับแจ้งเหตุ สภ.ป่าตอง ได้รับแจ้งว่า

มีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืน จี้ชิงทรัพย์ที่บูธ

แลกเงินตราต่างประเทศ ตรงข้ามห้างบิ๊กซี  

สาขาจังซีลอน ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง 

หลังรับแจ้งจึงได้รายงานให้ พ.ต.อ.สุจินต์, 

พ.ต.อ.บัณฑิต ขาวสุธรรม ผกก.สส.ภ.จว.

ภูเก็ต พร้อมชุดสืบสวน สภ.ป่าตอง รุดไป

ตรวจสอบบริเวณบูธรับแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ ของ บ.เยส เอ็กซ์เชนจ์ 6 จำากัด

จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า  

ผู้ก่อเหตุเป็นชาย 1 คน รูปร่างผอมสูงประ 

มาณ 170-175 ซม. สวมหมวกไอ้ โม่งสีดำา 

สวมเสื้อมีฮู้ดแขนยาวสีดำา นุ่งกางเกงขายาว

สีดำา ใส่ถุงมือสีดำา ใช้ด้ามปืนทุบประตูกระจก

ด้านหลังบูธแลกเงินดังกล่าวทำาให้กระจก

แตก จากนั้นคนร้ายได้เอื้อมมือมาเปิดประตู

ด้านหลังบูธออก แล้วเข้าไปใช้อาวุธปืนไม่

ทราบขนาดจ่อเล็งไปที่ น.ส.เสาวลักษณ์ แดง

ด้วง อายุ 45 ปี พนักงานประจำาตู้แลกเปลี่ยน

เงิน พร้อมขู่บังคับให้ส่งเงินเป็นธนบัตรสกุล

ต่างชาติคิดเป็นเงินไทยกว่า 226,918 บาท 

และธนบัตรไทยอีกกว่า 3,400 บาท จากนั้น

คนร้ายได้วิ่งหลบหนีไป 

ทั้งนี้ พ.ต.อ.สุจินต์, พ.ต.อ.บัณฑิต 

และ พ.ต.อ.จิตปะพัทธ์ เอกโพธิ์ ผกก.

กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำารวจ

ที่เกี่ยวข้อง และพนักงานสอบสวนผู้รับผิด

ชอบคดีได้ร่วมประชุมที่ สภ.ป่าตอง และ

ตรวจสอบบริเวณบูธดังกล่าว เพื่อเร่งติดตาม

ตัวคนร้ายมาดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

สมุทรปราการ • ศุลกากรชุดปราบ

ปรามยาเสพติดสุวรรณภูมิ จับ  

3 ผู้ต้องหาบราซิลลักลอบขนโคเคน 

15.5 กก. มูลค่ากว่า 46.5 ล้านบาท

จากบราซิลเข้าไทย

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 

15 ก.พ.65 ที่ทำาการศุลกากรหน่วย

ปราบปรามยาเสพติด ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ นาย

พชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร 

พร้อมด้วยนายกิตติพงศ์ กิตติขจร 

ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อม

เจ้าหน้าที่ศุลกากรชุดปราบปรามยา

เสพติดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วม

กันแถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาชาว

บราซิลทั้งชายและหญิงที่เดินทางมา

จากเมืองกูรีตีบา บราซิล ไปยังเมือง

เซาเปาลู บราซิล เพื่อต่อเครื่องที่เมือง

โดฮา กาตาร์ มายังท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิประเทศไทย ด้วยสาย

การบินกาตาร์ แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่  

QR 830 และซุกซ่อนโคเคนห่อหุ้มด้วย

พลาสติกสีดำาจำานวน 9 กิโลกรัม มูลค่า

ประมาณ 27 ล้านบาท มาในช่องลับ

บริเวณด้านล่างและด้านหลังของ

กระเป๋าเดินทางทรงอ่อนจำานวน 3 ใบ 

วันเดียวกันยังได้จับกุมชาย

อายุ 24 ปี สัญชาติบราซิล  ที่ซุกซ่อน

โคเคนห่อหุ้มด้วยพลาสติกสีดำา 

จำานวน 6.5 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 

19.5 ล้านบาท มาในช่องลับกระเป๋า

เดินทางทรงอ่อนจำานวน 2 ใบ เดิน

ทางจากบราซิล ด้วยสายการบิน 

กาตาร์ แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR 836 

มายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย

จับกุมได้บริเวณช่องตรวจศุลกากร

ชั้น 2 ไม่มีของต้องสำาแดง (ช่องเขียว)

ทั้งนี้ จากการบูรณาการกับ

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นทั้ง

ในและต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยน

ข้อมูลการข่าว จนทราบว่าจะมีชาว

ต่างชาติลักลอบขนยาเสพติดเข้ามา

ในประเทศไทยเพื่อเดินทางผ่านไปยัง

ประเทศปลายทาง จนกระทั่งเวลา 

07.00 น.ของวันที่ 14 ก.พ.65 พบชาย

หญิงชาวบราซิลต้องสงสัยเดินทางมา

จากเมืองกูรีตีบา  บราซิล ไปยังเซาเปา

ลูเพื่อต่อเครื่องที่เมืองโดฮา กาตาร์  

มายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วย

สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส เที่ยวบิน

ที่ QR 830 พร้อมด้วยกระเป๋าเดินทาง

ทรงอ่อนจำานวน 3 ใบ จึงนำาเข้าเครื่อง

เอกซเรย์เพื่อตรวจสอบพบวัตถุต้อง

สงสัยซุกซ่อนอยู่ในช่องลับด้านหลัง

และด้านล่าง จึงได้ทำาการตรวจค้น

และพบโคเคนห่อหุ้มด้วยพลาสติกสี

ดำาจำานวน 9 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 

27 ล้านบาท จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง

สองไว้สอบสวน  

วันเดียวกันเวลาประมาณ 

12.40 น. เจ้าหน้าที่ยังสามารถจับกุม

ชายชาวบราซิล อายุ 24 ปี ได้อีก 

1 รายที่ซุกซ่อนโคเคน น้ำาหนัก 6.5 

กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 19.5 ล้าน

บาท มาในช่องลับกระเป๋าเดินทาง

ทรงอ่อนจำานวน 2 ใบลักษณะเดียวกัน 

เดินทางมาจากบราซิลด้วยสายการบิน

กาตาร์ แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR 836 

เข้ามายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     

ซึ่งเป็นความผิดฐานลักลอบ

ขนยาเสพติดให้ โทษประเภทที่ 1 

โคเคนเข้ามาในราชอาณาจักรไทย 

และมียาเสพติดประเภทที่ 1 โคเคน

ไว้ในความครอบครองเพื่อจำาหน่าย 

ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบสวน

ขยายผลติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวน 

การมาดำาเนินคดีต่อไป.



ติวเขม

ซึ่งประธานสภาฯ คงมีวิธีควบคุมเกมในสภา

ใหอยูในกรอบไดอยูแลว เพ� อใหอยูในลักษณะ

ของการซกัถามและเสนอแนะ ไมใชการดาทอ 

และอยาใหเปนการอภิปรายไมไววางใจ  

นายวิษณุยังคาดการณกันวา น�าจะ

เริ่มตนอภิปรายดวยการบอกวารัฐบาลนี้มา

จากการยึดอํานาจ ซึ่งเรารูอยูแลววาไมใช 

คนละเร� องกัน และในประเด็นในญัตติที่ฝาย

คานเขียนมา 2 หนานั้น แยกได 15 ประเด็น 

ประเด็นไหนเกี่ยวกับใครใหลุกขึ้นชี้แจง เชน 

เรื่องปฏิรูปการเมืองและเรื่องรัฐธรรมนูญ

ตนเองจะตอบเอง สวนเร� อง PM 2.5 ให รมว.

ทรัพยากรฯ เป็นคนตอบ เรื่องน้ํามันรั่วให้ 

รมว.พลังงานเปนคนตอบ 

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธระบุวา “ผมไม

ไดกลัวอะไร ผมชินแลว มั่นใจวาตอบไดทุก

คําถาม” ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ ไดแจกหนังสือ

ธรรมะของ ว.วชิรเมธี ใหกับ ครม.พรอมกับ

กลาววา “ศาสนาจะเปนแกนสําคัญ ทําให

จิตใจสงบ และผมจะไมอานโซเชียลมากมาย

แลว เอาธรรมะมาขมใหมีสติ ถาเกลียดคน

อ� น ความทุกขก็จะมาอยูที่เรา ทําดีไดดี ใคร

ทํากรรมอะไรก็จะไดตามนั้น ผมสวดมนตอยู

ทุกวัน” 

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธไดแซวนายอนุทิน 

ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

สาธารณสขุ ทีม่กัหอยพระเคร� องเปนประจาํวา 

“สวนใหญรองอนุทินมักหอยพระที่มีพุทธคุณ

เมตตามหานิยม” พรอมถามนายอนุทินวา 

“รอบนี้เราจะหอยพระอะไรเขาสภาดี” ทําให

นายอนุทินและ ครม.หัวเราะกันครื้นเครง

‘บิ๊กตู’ นําแจงทุกเร� อง

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจํา

สํานักนายกฯ แถลงภายหลังการประชุม ครม. 

ถงึขอสัง่การและคาํปรารภของ พล.อ.ประยทุธ 

วานายกฯ กําชับ ครม.ใหเตรียมความพรอม

ตอบคําถามและชี้แจงในญัตติการอภิปราย

ทัว่ไปโดยไมลงมตติามรฐัธรรมนญูมาตรา 152 

ในชวงวันที่ 17-18 ก.พ.นี้ โดยนายกฯ จะเปน

ผูกลาวเปดในแตละประเด็นซักถาม เพราะรู

หลักการทั้งหมด สวนรัฐมนตรีที่เกี่ยวของจะ

เปนผู ใหรายละเอียด เพราะเปนผูปฏิบัติงาน 

นอกจากนี้ นายกฯ ไดย้ําวา แมไมมีการลง

มติไมไววางใจ แตอยากใหส� อสารชี้แจงทั้งใน

สภาและนอกสภา เพ� อสรางความเขาใจใหกับ

ประชาชน และชี้ใหเห็นวาปญหาอยูตรงไหน 

และรัฐบาลแกไขไปแลวอยางไร 

นายธนกรยังตอบคําถามสื่อมวลชน

ตามที่ พล.อ.ประยุทธถึงการอภิปรายทั่วไป

แบบไมลงมติและเร� ององคประชุมวานายกฯ 

ชีแ้จงวานายกฯ และ ครม.พรอมชีแ้จงทกุเร� อง 

ไมไดกังวลเร� องใดเปนพิเศษ การพูดและการ

แสดงใดๆ ในสภาเปนเร� องของสังคม ฝายใด

จะเสนอนับองคประชุมก็คอยดู

เม� อถามวา สมัยประชุมสภาหนาชวง

เดือน พ.ค. ฝายคานจะย� นอภิปรายไมไววาง 

ใจเพื่อถอดถอน รัฐบาลเตรียมเรื่องเสียงไว้

อยางไร โดยเฉพาะกระแสขาว 260 เสียง

ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ 

รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหนาพรรค ภท. 

จะชวยไดหรือไม นายธนกรกลาววา นายกฯ 

ชี้แจงวาสนใจ แตเพียงวาเราจะทําวันนี้วัน

พรุงนี้ใหดีขึ้นไดอยางไร แกปญหาความเดือด

รอนประเทศชาติประชาชนในชวงนี้อยางไร 

เร� องคะแนนเสียง เร� องพรรคการเมือง เปน

เร� องของสภาและ ส.ส. จะมองวาอะไรสําคัญ

กวากัน ประเทศชาติ ประชาชน กับการ

เอาชนะกันทางการเมืองในทุกเวที 

ผูส� อขาวถามวา มีการวิเคราะหวาโพย 

260 เสยีง น�าจะเปนเสยีงสนบัสนนุนายอนทุนิ

เปนนายกฯ หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง

มากกวา นายธนกรกลาววา นายกฯ ชี้แจงวา

เปนเร� องของวิเคราะห สําคัญอยูที่ประชาชน 

การเลือกตั้งครั้งตอไปหรือมีอุบัติทางการเมือง

อะไรเกิดขึ้น ใครทําใหประเทศชาติเสียหาย 

ประชาชนเดือดรอน ประชาชนจะมีความเช� อ

มั่นหรือไม

ดาน พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รอง

นายกฯ กลาวถึงความพรอมการอภิปราย

ในวันที่ 17-18 ก.พ.นี้วา เตรียมอยูตลอด ก็

เหมือนกับตอบกระทูสด ถามอะไรก็ตอบไป 

เราทําอะไรไวบางก็ตอบไป ไมมีอะไรหรอก 

กระทรวงไหนทําอะไรก็ใหเขาตอบไป

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม

กลาววา ประเด็นที่ตองชี้แจงอยูในญัตติขอ                                                               

เปดการอภิปรายคือเร� องยาเสพติดจากกรณี                                                                

มีการสงออกยาเสพติดผานไทยไปยังตางประ 

เทศ โดยจะนาํผลงานและขอมลูทีเ่กีย่วของกบั

ประมวลกฎหมายยาเสพตดิมาใชชีแ้จง เพ� อให

เหน็ภาพทีแ่ตกตางระหวางอดตีกบัปจจบุนั ซึง่

ในชวงเดือน ก.พ.นี้มีผลงานออกมาที่สามารถ

ปราบปรามจบักมุยาเสพตดิไดมลูคาหลายรอย

ลานบาท และยึดทรัพยดวย 

“ฝ่ายค้านคงพุ่งเป้าไปเรื่องการส่งยา

เสพติดไปยังตางประเทศ ตนจะนํารูปที่สถาน

เอกอัครราชทูตตางประเทศที่เขาแสดงความ

พอใจตอการดําเนินการของเราในการปราบ

ปรามยาเสพติดมาบอกดวย”

เม� อถามวา พล.อ.ประยุทธไดขอความ

ร่วมมือรัฐมนตรีคนอื่นๆ อย่างไรบ้าง นาย

สมศักดิ์กลาววา นายกฯ จะกลาวนําในชวง

ตนกอนการอภิปราย และในชวงทายหลัง

การอภิปราย สวนคําถามในแตละประเด็น 

รัฐมนตรีกระทรวงตางๆ จะเปนผูตอบ เพราะ

เปนการอภิปรายซักถามและแนะนํารัฐบาล 

ไมมีการลงมติ 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ รมว.ดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระบุว่า มีการลิสต์

ประเด็นของฝายคาน และท่ีประชุม ครม.ได

สรุปญัตติให้ดูกันว่าฝ่ายค้านจะพูดเร่ืองอะไร

บาง เพ� อท่ีจะเตรียมช้ีแจง เชน เร� องของแพง 

เร� องประมง เร� องการทุจริต โดยนํามาไลดูวา

ในแต่ละญัตติของฝ่ายค้านจะหยิบยกเร่ืองใด

ข้ึนมาพูดบาง และใหเตรียมช้ีแจงในประเด็นน้ัน 

เช� ออภิปรายไรปญหา

ผูส� อขาวถามวา ในที่ประชุม ครม.ได

มอบใหรัฐมนตรีแตละคนไปชี้แจงประเด็น

เร� องใดหรือไม นายชัยวุฒิกลาววา มี โดย

บอกสรุปญัตติวาเร� องนี้เปนของใคร ใครจะไป

ดู แตยังไมไดวางตัวบุคคล เพราะตองดูตาม

สถานการณ ถาฝายคานพูดพาดพิงกระทรวง

ไหนหรือเกี่ยวของกับใครก็ไปชี้แจง หรือบางที

เปนเร� องคณะกรรมการที่รองนายกฯ กํากับ

ดูแลอยู รองนายกฯ ก็ตองเปนผูชี้แจง 

เม� อถามวา กระทรวงดีอีเอสอยูในลิสต

ทีจ่ะถกูอภปิรายหรอืไม นายชยัวฒุกิลาววา ไม

น�ามี ดีอีเอสไมมีปญหาอยูแลว  

นายชัยวุฒิยังกลาวถึงกรณีรถไฟฟา

สายสีเขียวจะเปนปญหาระหวางพรรครวม

รัฐบาลหรือไม โดยเฉพาะชวงการอภิปราย 

นายชัยวุฒิกลาววา ไมใชปญหา เปนเร� องขอ

กฎหมายมากกวา ซึ่งกระทรวงคมนาคมและ

กระทรวงมหาดไทยกําลังหารือกันอยูวาจะ

แกปญหาตรงนี้อยางไร ไมใชเร� องปญหาของ

การเมืองเลย

เมื่อถามว่าถึงวันนี้ยังมั่นใจหรือไม่ว่า

พรรครวมรัฐบาลจะไปตลอดรอดฝง ไมลม

อับปาง นายชัยวุฒิกลาววา พูดตลอดวามั่นใจ 

ไมมีปญหาหรอก

นายอนทุนิกลาวถงึการอภปิรายวา  นา

ยกฯ จะพูดในภาพรวม และใหทุกคนชวยกัน

ชี้แจง ถาหน�วยงานไหนถูกพาดพิงก็ชวยกัน 

ดานนายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รอง

นายกฯ และ รมว.พาณิชย ในฐานะหัวหนา

พรรคประชาธิปตย (ปชป.) กลาวประเด็นนี้

วา รัฐมนตรีทุกคนทราบหนาที่ดีอยูแลวใน

การชวยกันตอบในการอภิปรายทั่วไปตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 152 ขณะที่ฝายคาน

สามารถเสนอขอคิดเห็นมาได  หากเกี่ยวของ

กับรัฐมนตรีคนไหน  รัฐมนตรีคนนั้นก็มีหนาที่

ชี้แจงทําความเขาใจ สวนนายกฯ จะเปนผูพูด

ในภาพรวม สําหรับกระทรวงพาณิชยก็พรอม

ตอบหากมีคําถามอะไร เร� องราคาสินคานั้น 
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สวนนายเอกราช ถูกมองวาเปนมือขวาของ                      

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา ส.ส.พะเยา พรรค

เศรษฐกิจไทย จะทําใหมีปญหากับร.อ.ธรรม

นัสหรือไมนั้น นายอนุทินกลาววา “เพ� อนกัน

ทั้งนั้น พรรคพวกเดียวกันทั้งนั้น อยูพรรค

เดียวกันคนละพวก กับอยูคนละพรรคพวก

เดียวกัน มันดีทั้งคู”

“ไมเคยดดู หนเูปลานะ เขามาเอง” นาย

อนุทินกลาวเม� อถามวาพรรค ภท.ดูด ส.ส.ไป

หลายคน โดยเฉพาะใน จ.ประจวบคีรีขันธ 

และพื้นที่ภาคอีสานตอนใต ถือเปนการเตรียม

ปูทางไปสูการเลือกตั้งใหญหรือไม 

ถามวา การที่ ภท.มี ส.ส.เพิ่มมากขึ้นจะ

ทําใหมีการปรับ ครม.หรือไม นายอนุทินกลาว

วา ไมมี เปนคนละเร� องกัน เพราะการกดดัน

ทางการเมือง หลักๆ แลวมีอยูเร� องเดียวคือ

โควตารัฐมนตรี ยืนยันวา ภท.จะอยูแบบนี้ ไป

ยันจบ คําวากดดันจะไมมีการพูดกันอีกแลว 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี ก็

ไมไดพูดถึงการปรับ ครม. ถาจะปรับ ครม. ก็

เปนเร� องและสิทธิของ พล.อ.ประยุทธ ขณะนี้

มีตําแหน�งรัฐมนตรีวาง 2 ตําแหน�ง ซึ่งไมใช

โควตาของ ภท. ไมวา ภท.จะมีส.ส.กี่คนก็ตาม 

เราถอืวาเริม่มาเทานี ้และยงัเปนชวงปสดุทาย

ของสภา จึงตองสนับสนุนและทํางานดวยกัน

ใหบานเมืองและประโยชนมากที่สุด 

เม� อถามวา เช� อวาการทํางานของรัฐ 

บาลจะอยูครบเทอมใชหรือไม รองนายกฯ 

กลาววา ก็พยายามใหครบเทอม และตอง

เขาใจซึ่งกันและกัน ที่ผานมาเขาใจกันดีมา

ตลอด ไมไดมีความขัดแยง อยาไปผูกกัน 

การทํางานก็มีความเห็นตางของหน�วยงาน 

ไมใชการเห็นตางในนโยบาย สวนที่มีกระแส

วาโครงการรถไฟฟาสายสีเขียวเปนจุดแตก

ของรัฐบาล ตนวาหางไกลจากจุดนั้นเยอะ

มาก เพราะเปนความเห็นทางกฎหมายที่แตก

ตางกัน 

เม� อถามวา ขณะนี้พรรค ภท.มี ส.ส. 

จํานวนมาก ในครั้งหนาจะเปนแกนนํารัฐบาล

หรือไม นายอนุทินกลาววา “ไมหรอก เจียม

เนื้อเจียมตัว เขามาถึงชานเรือนเราก็ตอนรับ 

และสัญญาวาจะทําความดีใหกับบานเมือง 

ถาใครผดิสญัญากจ็ะไมเอาไปดวย แคนัน้เอง”

ตอมา เวลา 15.30 น. ที่พรรคภูมิใจ

ไทย นายอนุทิน ในฐานะหัวหนาพรรคภูมิใจ

ไทย และแกนนํา ภท. ใหการตอนรับนายสม

ศักดิ์ พันธเกษม ส.ส.นครราชสีมา ที่มาสมัคร

เปนสมาชิก ภท.โดยบรรยากาศเปนไปดวย

ความชื่นมื่น ซึ่งนายอนุทินได้สวมเสื้อแจ็ก

เกตพรรคใหกับนายสมศักดิ์ เพ� อตอนรับเขาสู

พรรคอยางเปนทางการดวย

จากนั้นนายอนุทินกลาววา วันนี้พรรค

ภูมิใจไทยได ใหการตอนรับนายสมศักดิ์ ใน

ฐานะที่ ไดแสดงเจตจํานงที่จะมาสมัครเปน

สมาชิกพรรคภูมิใจไทย ซึ่งตัวนายสมศักดิ์

และตนมีความสัมพันธกันมานับเปนเวลากวา 

20 ปี เนื่องจากนายสมศักดิ์เคยเป็นผู้ช่วย

เลขานุการ รมว.การคลัง สมัยที่พอของตนคือ

นายชวรัตน ชาญวีรกูล ดํารงตําแหน�ง รมช.

การคลัง ถือว่าไม่ใช่คนอื่นไกลกัน มีความ

สัมพันธที่ดีกันมาตลอด 

เมื่อถามว่า ส.ส.เข้ามาอยู่กับพรรค

ภูมิใจไทยเยอะ ชวยลดแรงกดดันทางการ

เมืองใหนายกฯ หรือไม นายอนุทินกลาววา 

ช่วยนายกฯ เป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติอยู่แล้ว 

ตอใหไมเอยปากเราก็ตองนําไปปฏิบัติใหเปน

รูปธรรมมากที่สุด ซึ่งเปนคนละเร� องกับการ

ดําเนินกิจกรรมทางการเมือง ที่เราตองมี

บุคลากรที่ ไว้เนื้อเชื่อใจ ถ้าอะไรที่ทําแล้วดี

เราก็ทํา การที่เรามี ส.ส.มาอยูในพรรคเพิ่มขึ้น 

เทากับเพิ่มเสถียรภาพพรรครวมรัฐบาล เวลา

ที่เหลือจากนั้นรัฐบาลจะไดบริหารบานเมือง

อยางมีเสถียรภาพ ถาอะไรที่สนับสนุนนายกฯ 

ใหทําสําเร็จ เราก็พรอมจะทํา

ขณะที่นายสมศักดิ์กลาววา ขอบคุณ

นายอนทุนิและคณะทีม่าตอนรบัตนทีม่าสมคัร

เปนสมาชิกพรรคภูมิใจไทย ซึ่งสาเหตุที่เลือก

พรรคภูมิใจไทย เพราะเราอยูในพื้นที่ โคราช 

บานทานก็อยู โคราช จึงไดทํางานรวมกันพอ

สมควร ทานมุงมั่นพัฒนาเมืองโคราช เรา

หวังเห็นการนํานโยบายตางๆ มาพัฒนาเต็ม

รูปแบบ เม� อมีเหตุจําเปนตองเลือก จึงตัดสิน

ใจเลือกพรรคที่มี โอกาสทํางานใหบานเกิด

เมืองนอน 

เมื่อถามว่า ได้เคลียร์ใจกับกลุ่มที่ ไป

พรรคเศรษฐกิจไทยหรือไม เพราะออกมา

พรอมกัน นายสมศักดิ์ระบุเพียงสั้นๆ วา “ไม

ขอตอบ”

ดาน พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ ใน

ฐานะหัวหนาพรรค พปชร. กลาวถึงกรณีนาย

เอกราชและนายวัฒนา ชางเหลา สมัครเปน

สมาชิก ภท.วา ก็ดี เขาอยากจะไปอยูที่ไหนก็

เร� องของเขา ทาํงานใหประชาชนอยูที่ไหนกไ็ด 

ผู้สื่อข่าวถามว่าได้ถามเหตุผลหรือ

ไม พล.อ.ประวิตรตอบวา ตองถามดวยหรือ

เขาไปอยูพรรครวมรัฐบาล อยูไหนก็ไดไมมี

อะไรหรอก เมื่อถามว่าได้พูดคุยกับพรรค

เศรษฐกิจไทยถึงจุดยืนทางการเมืองหรือไม 

พล.อ.ประวิตรกลาววา เขาสนับสนุนรัฐบาล 

ก่อนหน้านี้ที่ โหวตสวนก็มีแค่เรื่องเดียวคือ

เร� องสรุา เพราะเขาตองการชวยประชาชน จงึ

ใหนํากฎหมายกลับมาที่รัฐบาลกอน 

สวนสังคมมองวาตอนน้ี พล.อ.ประวิตร

คุม ร.อ.ธรรมนัสไมไดน้ัน พล.อ.ประวิตรตอบ

วา จะไปคุมไดอยางไร เพราะเขาอยูคนละ

พรรค สวนภาพรวมรัฐบาลไมมีปญหา เคย

บอกต้ังแตตนแลววาไมมีอะไรหรอก รัฐบาลจะ

อยูยาว ถามวาพรรค พปชร.เวลาน้ีดูเหมือนจะ

เลือดไหล มี ส.ส.ออกจากพรรค พล.อ.ประวิตร

กลาววา “เลือดไหลอะไร แลวท่ีเขามาเม� อวันท่ี 

14 ก.พ. ต้ัง 50-60 คนทําไมไมพูด คนดังรวม

ดวยก็มี สวนจะเปนใครบางน้ันไมบอก

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม 

และที่ปรึกษาหัวหนา พปชร. กลาวถึงกรณี

ที่สมาชิกพรรค พปชร.ทยอยลาออกจํานวน

มากวา ขณะนี้ยังไมมีใครออกเพิ่ม ที่ออกไป

แลวมีแค 21 คนเดิม สวนที่มีกระแสขาววา

มี 5 ใน 21 คนอยากกลับมาอยูกับ พปชร.นั้น 

ยอมรับว่าเป็นข่าวที่มีมูล แต่เมื่อไปแล้วคง

กลับมาไมงายหรอก เพราะถากลับมาจะเปน

ปญหาขอกฎหมายอีก แลวจะทําใหคนสวน

ใหญพลอยเกิดความวิตกกังวลไปดวย ตอนนี้

เช� อวาปญหาคงไมมีอะไรแลว มันจบไป           

มีรายงานวา สํานักงานคณะกรรมการ 

การ เลือกตั้ง  (กกต.)  ไดมีการเสนอกรณีนาย

สมัย รามัญอุดม และพวกรวม 100 คน ซึ่ง

อางตวัเปนสมาชกิพรรคพลงัประชารฐั ใชสทิธิ

ตามมาตรา 42 พ.ร.ป.วาดวยพรรคการเมือง 

ย� นคํารองวามติขับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา 

และ ส.ส.รวม 21 คน ไมชอบดวยกฎหมาย 

และกรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการ

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่น

หนังสือขอให กกต.ตรวจสอบมติพรรคพลัง

ประชารัฐที่ขับ 21 ส.ส.ออกจากพรรควาถูก

ตองตามกฎหมายหรือไม ใหที่ประชุม กกต.

พิจารณา โดยที่ประชุมเห็นวายังมีปญหา

เรื่องจํานวนสมาชิกที่เป็นผู้ยื่นคําร้อง โดย

สํานักงานควรมีการตรวจสอบคุณสมบัติของ

สมาชิกที่เปนผูย� นทั้ง 155 คนใหถูกตองครบ

ถวนกอน สํานักงานจึงไดมีการถอนเร� องดัง

กล่าวกลับมาเพื่อตรวจสอบและรวบรวมข้อ

เทจ็จรงิใหม ทาํใหขณะนี้ถอืวาคาํรองดงักลาว

ยังไมไดมีการพิจารณา

อยางไรก็ตาม กกต.เห็นวากฎหมายไม

ไดกาํหนดกรอบเวลาวาจะตองดาํเนนิการเร� อง

นี้ใหแลวเสร็จทันภายในกรอบเวลา 30 วันที่ 

21 ส.ส.พรรคพลังประชารัฐซึ่งถูกขับตองหา

พรรคการเมืองใหมสังกัด เพ� อไมใหสิ้นสมาชิก

ภาพ ส.ส. ดังนั้นเพ� อใหเกิดความเปนธรรม

กับทั้งสองฝาย จึงควรมีการพิจารณาเร� องนี้

อยางรอบคอบ.

เคาะลดภาษี

ไมเกินรอยละ 4 แตไมเกินรอยละ 7 อัตราภาษี

เดิม 5.990 บาท อัตราภาษีใหม 3.200 บาท 

น้ํามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอส

เตอรของกรดไขมันผสมเกินรอยละ 7 แตไม

เกนิรอยละ 9 อตัราภาษเีดมิ 5.930 บาท อตัรา

ภาษีใหม 3.170 บาท ทั้งนี้ อัตราภาษีใหมจะมี

ผลตั้งแตวันที่กฎกระทรวงมีผลใชบังคับถึงวัน

ที่ 20 พ.ค.65 จากนั้นตั้งแตวันที่ 21 พ.ค.65 

จะกลับสูอัตราภาษีเดิม 

“คาดการณวาจะทําใหภาครัฐสูญเสีย                                                         

รายไดภาษีสรรพสามิตสินคานํ้ามันและผลิต 

ภัณฑนํ้ามันประมาณ 17,100 ลานบาท จาก

ปริมาณนํ้ามันท่ีมีการชําระภาษี 4 เดือน

แรกของปงบประมาณ 2565 ท่ีจัดเก็บลดลง

ประมาณ 5,700 ลานบาทตอเดือน เปนระยะ

เวลา 3 เดือน แตจะเปนการชวยเศรษฐกิจใน

ภาพรวมของประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมการ

ผลิต การเกษตร การทองเท่ียวและบริการ และ

การขนสง” โฆษกประจําสํานักนายกฯ ระบุ

นายธนกรตอบคําถามส� อมวลชน ตาม

ที่ พล.อ.ประยุทธ  จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม มอบหมายวา นายกฯ 

ชีแ้จงวามกีารพจิารณาในการลดภาษนี้าํมนัลง

สวนหนึ่งเพ� อรักษาระดับน้ํามันใหอยูในเกณฑ

ที่ประชาชนเดือดรอนนอยที่สุด รัฐบาลตองมี

มาตรการลดความเสี่ยงในอนาคต เร� องภาษี 

กองทุนน้ํามัน และอ� นๆ ที่ลดลง เน� องจาก

ภาษีดังกลาวตองนําไปใชในภารกิจอ� นๆ ดวย 

ทําใหงบประมาณหลายกิจกรรมที่เกี่ยวของก็

ถูกปรับลดลงไป

มีรายงานขาวจากทําเนียบรัฐบาล

วา  นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว รองนายก

รฐัมนตรแีละ รมว.พลงังาน กลาวใน ครม.  วา

รัฐบาลจะไมดําเนินการเหมือนรัฐบาลที่ผาน

มา ที่ตรึงราคาน้ํามันไวที่ราคา 29.90 บาทตอ

ลติร เปนเวลา 8 เดอืน โดยจะตรงึราคาน้าํมนั

ไวถึงแค 3 เดือน คือถึงเดือน พ.ค.เทานั้น 

ทั้งนี้ การลดภาษีไมไดสงผลใหราคาน้ํามันลด

ลงลิตรละ 3 บาท เพราะตองกันสวนหนึ่งไป

ใชหนี้กองทุนน้ํามันที่ติดลบมานานแลว แต

ยนืยนัวา มาตรการนีย้งัทาํใหราคาน้าํมนัดเีซล

ต่ํากวา 30 บาทตอลิตร  

ด านนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กลาววา 

การลดภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลดังกลาว

จะทําใหกรมสรรพสามิตสูญเสียรายไดรวม 

1.7 หม� นลานบาท แตเร� องนี้มีความจําเปน

ต้องลดภาษี เพื่อช่วยเหลือพยุงราคาน้ํามัน

ร่วมกับกระทรวงพลังงาน เนื่องจากตอนนี้

กองทนุน้าํมนัเชือ้เพลงิขาดสภาพคลอง เพราะ

วาตองอุดหนุนทั้งราคาน้ํามันดีเซลและราคา

กาซแอลพีจี ซึ่งราคาในตลาดโลกขณะนี้เพิ่ม

สูงขึ้นอยางตอเน� อง นอกจากนี้ กองทุนน้ํามัน

เชื้อเพลิงยังไมสามารถกูเงินไดตามเพดานที่ 

ครม.อนุมัติรวม 3 หม� นลานบาทได เน� องจาก

ยังติดปญหาเร� องทางบัญชี หลังจากกองทุน

น้ํามันไดเปลี่ยนจากนิติบุคคลภายใตการ

ดูแลของกระทรวงพลังงาน มาเปนองคการ

มหาชน ทําใหตองมีการเปลี่ยนระบบบัญชีไป

ดวย แตคาดวาจะสามารถจดัการเร� องบญัชีได

เรียบรอยและเดินหนากูเงินไดในเดือน มี.ค.นี้

ทั้งนี้ ในสวนของรายไดของกรมสรรพ

สามิตที่หายไปนั้น คาดวาหากเศรษฐกิจปรับ

ตัวดีขึ้น ก็จะมีรายไดจากภาษีสวนอ� นเขามา

ชดเชยไดสวนหนึง่ ซึง่จะสงผลดตีอการจดัเกบ็

รายไดในภาพรวม สวนจะปดหบีปงบประมาณ 

2565 ไดหรือไมนั้น อยากใหรอดูกอน 

ที่กระทรวงพลังงาน นายสมภพ พัฒน

อรยิางกลู โฆษกกระทรวงพลงังาน เปดเผยวา 

จะเรงจดัประชมุคณะกรรมการบรหิารกองทนุ

น้าํมนัเชือ้เพลงิ (กบน.) เพ� อหาแนวทางในการ

บริหารราคาใหมีความเหมาะสมและสามารถ

ชวยเหลือประชาชนในการตรึงราคาน้ํามัน

ดีเซลไมเกิน 30 บาท/ลิตร ใหไดถึง 31 พ.ค.

2565 ซึ่ง ครม.ไดมีขอเสนอแนะวา การลด

ภาษี 3 บาทตอลิตร จะมีสวนหนึ่งที่จะนํา

มาลดภาระคาน้ํามันใหกับประชาชนในทันที 

และอีกสวนหนึ่งจะนํามาเสริมสภาพคลอง

ใหกับกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเพ� อใหสามารถ

ดูแลราคาน้ํามันดีเซลไมใหเกิน 30 บาทตอ

ลิตร ไดตอเน� องนานยิ่งขึ้น และขอใหสถานี

บรกิารน้าํมนัทกุแหงทัว่ประเทศบรหิารจดัการ

ปริมาณน้ํามันใหเพียงพอกับความตองการ

ของประชาชน สวนสถานะกองทุนน้ํามัน

เพลิง (ณ วันที่ 13 ก.พ.2565) ติดลบอยูที่กวา 

18,000  ลานบาท.

โดยตอนนี้ พณ.ไดเขาไปกํากับควบคุมดูแล 

และเม� อพบการกระทําความผิดก็ไดไปดําเนิน

คดี ทําใหสถานการณคลี่คลายขึ้นแลว

“ไมไดเปนหวงอะไร ไมกังวล และ

พรอมจะอธิบาย พรรคประชาธิปตยเปน

สถาบันการเมือง ซึ่งย้ําอยูบอยครั้ง เราทราบ

หนาทีด่ ีพรรคการเมอืงทีเ่ปนพรรครวมรฐับาล

ในระบบรัฐสภานั้นก็มีหนาที่ตองสนับสนุน

รัฐบาล เพราะรัฐบาลในระบบนี้ ตองอาศัย

เสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร ดังนั้น

เมื่อเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ก็ต้องสนับสนุน

รัฐบาล ยกเว้นแต่เป็นอย่างอื่น ตรงนี้เป็น

หนาที่ เพราะฉะนั้นไมตองกังวลกับพรรค

ประชาธิปตย”

นายวราวุธ  ศิลปอาชา  รมว.ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะประธาน

คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรพรรค

ชาติไทยพัฒนา  (ชทพ.)  กลาววา กระทรวง

และตนทํางาน มาโดยตลอด  แตในการทํางาน

แตละกรม อาจจะมีขอติดขัดอะไรบาง ถือวา

เปนสิ่งที่ดีหากจะชี้แจงใหประชาชนไดทราบ 

และไมไดทําการบานอะไรเปนพิเศษ  ขณะ

ที่  พล.อ.ประยุทธก็ไมไดกําชับอะไร  ตางคน

ตางทําหนาที่ใหดีที่สุดในแตละบทบาทแตละ

กระทรวง

เมื่อถามถึงกรณีที่นายกฯ ระบุว่า

ตองการใหพรรครวมรัฐบาลชวยกัน นายว

ราวุธกลาววา ในบทบาทของ ทส.  หากมีอะไร

ที่เกี่ยวของก็ยินดีที่จะตอบ และการอภิปราย

ครัง้นี ้บางครัง้ใครมขีอมลูอะไร ในฐานะพรรค

รวมรัฐบาลก็จะชวยกันทํางาน

ถามถึงกรณี ทส.จะถูกอภิปรายเรื่อง

เหตุน้ํามันรั่วที่  จ.ระยอง  นายวราวุธกลาววา 

ยินดีที่จะชี้แจงใหกับประชาชนรับทราบวาใน

สวนของ ทส.ไดดําเนินการอะไรไปแลวบาง 

และถาเปนเร� องที่เกี่ยวกับหน�วยงานอ� นหรือ

กระทรวงอ� น เราก็จะไมกาวกาย ปลอยใหเจา

กระทรวงเปนผูชี้แจงตอไป

ตั้งทีมชี้แจงนอกสภา

เม� อถามวา  แมครั้งนี้จะไมมีการลงมติ  

แต  12  เสียง  ชทพ.ยังหนุนรัฐบาลอยูหรือไม  

นายวราวธุกลาววา เราอยูกบัรฐับาลตัง้แตเริม่

ยันจบ เราทํางานรวมกัน  ลงเรือดวยกันแลว  

เราก็สงเรือใหถึงฝง  ชทพ.ไมเคยเกเร  ตั้งแต

สมยันายบรรหาร  ศลิปอาชา  อดตีนายกฯ ตอน

นี้ยังเปนเชนนั้น เราทํางานในฐานะคนที่อยู

เรือลําเดียวกัน

เม� อถามวา  พรรค ภท.ระบวุามาดวยกนั

ไปดวยกัน  แลว  ชทพ.วาอยางไร  นายวราวุธ

กลาววา  เพลงเลือดสุพรรณรองวา มาดวย

กันๆ  เลือดสุพรรณเอย  ฉะนั้น มาดวยกันแลว

ก็ตองเดินทางดวยกันตอไป

นายชินวรณ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรี 

ธรรมราช พรรค ปชป. ในฐานะรองประธาน

คณะกรรมการประสานงานพรรครวมรัฐบาล 

(วิปรัฐบาล) กลาววา วิปรัฐบาลไดหารือและมี

ขอสรุปรวมกัน วาจะเปดโอกาสใหฝายคานได

อภิปรายตามญัตติที่เสนอตอสภา และรองขอ

ให ส.ส.พรรครวมรัฐบาลรวมการประชุมเพ� อ

แสดงความพรอมหลังจากที่ฝายคานเลนเกม

ลมประชุมสภาในทุกสัปดาห

นายชินวรณยังกลาววา ในการชี้แจง

ของรัฐมนตรีที่บางเรื่องอาจเป็นข้อมูลเชิง

ลึก และมีรายละเอียดที่ ไมสามารถเปดเผย

ผานที่ประชุมสภาได วิปรัฐบาลไดหารือวาจะ

ใหทีมโฆษกรัฐบาลและวิปรัฐบาลชี้แจงราย

ละเอียดแตละประเด็นภายหลังการอภิปราย 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความเข้าใจที่ถูกต้อง

และเกิดประโยชน โดยทีมวิปรัฐบาลนี้จะคอย

มอนิเตอร์ประเด็นว่าเรื่องใดหรือมีข้อมูลใด

ควรเผยแพรเพิ่มเติม หรือคูขนานจากสิ่งที่

รัฐมนตรีไดชี้แจง เพ� อใหสังคมเกิดขึ้นเขาใจ 

แตไมใชทีมตอบโตนอกสภา

สวนนายสมคดิ เชือ้คง ส.ส.อบุลราชธาน ี

พรรคเพ� อไทย (พท.) กลาววา พรรคฝายคาน

เตรียมความพรอมทุกอยาง ยืนยันจัดหนัก

จัดเต็มในทุกมิติ ซึ่งทาทีของ พล.อ.ประยุทธ 

ในชวงหลังออกอาการชัดเจนกลัววาจะโดน

หักหลังจากพรรครวมรัฐบาล จากพฤติกรรม

ที่ผานมา การประชุมสภาที่ลมถึง 17 ครั้ง 

เปนสัญญาณที่ชัดเจนวาพรรครวมแตกความ

สามัคคีแน�นอนแลว เพียงแตทุกวันนี้ที่เช� อมั่น

ก็เปนเพียงการออกมาปลอบใจตัวเองเทานั้น

“กรณีที่นายอนุทินยืนยันวาสามารถ

รวบรวม ส.ส.ไดมากถึง 260 คนนั้น อยาก

ถามวาแน�ใจหรือ พรรครวมรัฐบาลก็รูดีวา

รัฐบาลไปไมไหวแลว หาก พล.อ.ประยุทธ ยัง

ลากอํานาจตอไป ประชาชนคงลําบากกวานี้ 

หากฝนตอไปประชาชนคงหมดความอดทน

และไมยอมรับรัฐบาล รวมไปถึงพรรครวม

รัฐบาลด้วย เชื่อว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้า 

ประชาชนพรอมใหบทเรียนคนที่ทรยศตอ

ศรัทธาประชาชนแน�นอน” นายสมคิดกลาว.  

 

ภท.เนื้อหอม

หรือไม วาไมน�าจะมีปญหาอะไร คนที่จะเขา

มาสมัครเปนสมาชิกพรรค ภท. จะตองแสดง

ความจํานงที่จะเขามาสมัครเปนสมาชิก หาก

เปนคนที่ทุมเท เสียสละ และไมมีประวัติดาง

พรอย ก็รับเขามาเปนสมาชิกพรรคไดอยูแลว 

ซึ่งขณะนี้มีสมาชิกพรรค ภท.เปนแสนคน

เมื่อถามว่า ได้พูดคุยกับทั้งสองคน

มานานแลวใชหรือไม นายอนุทินกลาววา 

ทั้งสองคนคงสนิทกับหลายคนในพรรค ภท. 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพ

 นาวาโทนายแพทย์เดชา สุขารมณ์ 
ม.ป.ช., ม.ว.ม. 

ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ 
วัดเทพศิรินทราวาสวรวิหาร

 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

วันอาทิตยที่ ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ทําเนียบฯ • น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รอง

โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กลาววา 

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบใหการประปา

สวนภูมิภาค (กปภ.) ปรับเพิ่มเงินคาตอบแทน

พิเศษรายเดือนใหแกพนักงานที่ปฏิบัติงานใน

พื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดชายแดนภาคใต จาก

รายละ 5,000 บาทตอเดือน เปนรายละ 

7,000 บาทตอเดือน โดยมีผลตั้งแตวันที่ ครม.

ใหความเห็นชอบ ซึ่งปจจุบัน กปภ.มีหน�วย

งานในสังกัดที่มีสถานที่ตั้งในพื้นที่เสี่ยงภัย 

จังหวัดชายแดนภาคใต รวมถึงหน�วยบริการ

ที่อยูในสํานักงานเขตพื้นที่พิเศษ จํานวน 10 

แหง จํานวนพนักงานรวม 211 ราย สําหรับ

การปรับเพิ่มคาตอบแทนพิเศษดังกลาว จะ

ทําใหมีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้น 5.09 ลาน

บาทตอป จากเดิม 12.72 ลานบาท เพิ่มเปน 

17.81 ลานบาท ซึ่งไมสงผลกระทบตอฐานะ

ทางการเงินในภาพรวมของ กปภ. และราย

ไดที่นําสงเขารัฐ รวมถึงไมกระทบตอภาระ

งบประมาณหรือภาระการสูญเสียรายไดของ

รัฐในอนาคต.

ทําเนียบฯ • น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รอง

โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แถลง

วา ครม.เห็นชอบรางกฎกระทรวงกําหนด

เขตทะเลชายฝง แยกเปนรายจังหวัด 23 

จังหวัด ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ

เสนอ เพื่อให้ทราบถึงเขตทะเลชายฝั่ ง

ที่ชัดเจนและสามารถบังคับใชกฎหมายได

อยางมีประสิทธิภาพ อันจะเปนการลดความ

ขัดแยงของชาวประมงพื้นบานและประมง

พาณิชย อีกทั้งยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพ

บริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําในเขตทะเล

ชายฝงใหอยูในภาวะที่สมดุลสามารถทําการ

ประมงไดอยางยั่งยืน ซึ่งรางกฎกระทรวง

ฉบับนี้ มีสาระสําคัญเปนการกําหนดเขตทะเล

ชายฝงแยกเปนรายจังหวัด 23 จังหวัด ไดแก 

จังหวัดกระบี่ ชลบุรี ตรัง ตราด พังงา ภูเก็ต 

ระนอง สตูล สุราษฎรธานี จันทบุรี ระยอง 

ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร 

สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ 

ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี 

นราธิวาส และกรุงเทพมหานคร โดยกําหนด

ระยะแนวเขตทะเลชายฝงเปน “เสนตรงลาก

ผานจุดพิกัด” จากเดิมที่กําหนดเปน “เสน

โคงเวา”. 

‘ครม.’เพิ่มเงินพิเศษ‘กปภ.’พื้นที่จชต.

ตีเสนเขตชายฝง23จังหวัดใหม


